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20ต.ค.บ๊ิกปอมลงกาญจน

ประภัตรช้ีสุพรรณอยาต� น
ไทยโพสต • ปภ.สรุปผลพวงพายุ “คม

ปาซุ” 5 จว. 7 อําเภอ 59 หมูบานจมน้ํา  

“บิ๊กปอม” เตรียมคิวลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี 

20 ต.ค.นี้ ติดตามบริหารจัดการน้ําเข� อน

ศรีนครินทร-เข� อนวชิราลงกรณ “ประภัตร” 

ตรวจอางเก็บนํ้ากระเสียวหลังลนสปลเวย

ในรอบ 10 ป ย้ําคนสุพรรณอยาต� นตูม ได

เก็บเกี่ยวขาวแน� “พท.” ซัด “2 ป.” เดินสาย

สรางภาระเจาหนาที่ 

เม� อวันที่ 17 ต.ค. กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอํา 

นวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณอุทก 

ภัยจากอิทธิพลพายุคมปาซุ และรองมรสุม

พาดผานตั้งแตวันที่ 15-17 ต.ค.64 วาสงผล

ใหเกิดนํ้าทวมฉับพลันและนํ้าปาไหลหลาก 

ในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก เพชรบูรณ ชัยภูมิ 

ลพบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก รวม 7 

อําเภอ 22 ตําบล 59 หมูบาน ประชาชน

ไดรับผลกระทบ 2,698 ครัวเรือน ขณะนี้

สถานการณคลี่คลายแลว 2 จังหวัด ยังคงมี

สถานการณ 3 จังหวัด 5 อําเภอ 14 ตําบล 

38 หมูบาน 1,848 ครัวเรือน 

โดยท่ี จ.ลพบุรี นํ้าไหลหลากเขาทวม                   

ในพื้นที่ 2 อําเภอ ไดแก อําเภอสระโบสถ  

และอําเภอโคกสําโรง ระดับน้ําลดลง จ.ปรา 

จีนบุรี น้ําปาไหลหลากและน้ําเออลนเขา

ทวมในพื้นที่ 2 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง

ปราจีนบุรี และอําเภอประจันตคาม 

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อใหม 10,863 ราย เสีย

ชีวิต 68 ราย “บิ๊กตู” เซ็นคําสั่งตั้ง “พล.อ.ณัฐพล” 

บัญชาการ “ศปค.สวนหนา” แก โควิดชายแดน

ใต นายกฯ ปลื้มทุกภาคสวนขานรับเปดประเทศ 

พอใจฉีดวัคซีนไดตามเปา มั่นใจเศรษฐกิจกลับมา

พลิกฟนไดแน� ขณะที่สวนดุสิตโพลเผยประชาชน 

60% ยังไมพรอมเปดประเทศ เมืองคอนหนักปวย

พุง 618 ราย สงขลายังวิกฤต 650 คน

เม� อวันที่ 17 ตุลาคม ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ โควิด-19 

วา มีผูติดเชื้อรายใหม 10,863 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 10,792 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 10,181 ราย, มาจากการ

คนหาเชิงรุกในชุมชน 611 ราย, จากเรือนจําและ

ที่ตองขัง 64 ราย และเปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 7 ราย ผูรักษาหายปวยเพิ่ม 10,383 ราย 

อยูระหวางการรักษา 107,790 ราย อาการหนัก 

2,820 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 658 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่ม 68 ราย เปนชาย 39 ราย หญิง 29 ราย 

เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 53 ราย มีโรคเรื้อรัง 13 

ราย จํานวนนี้เปนเด็ก 1 ราย อายุ 8 ขวบ ชาว

กัมพูชา ที่ จ.สระแกว ผูเสียชีวิตมากที่สุดใน กทม.  

ศุลกากรแจง

ไมไดเปดกลองสินคา

เม� อผมเปนปลัดฯ

เมลเบิรนจอยุติ

ล็อกดาวนนานสุด

มึน!งบสรางมอเตอรเวยบาน

กรุงเทพฯ • ถึงคิวแท็กซี่-วินมอเตอรไซค  

ขีดเสนอายุเกิน 65 ป จองคิวรับเงินลง

ทะเบียนเยียวยาโควิด 29 จังหวัด เริ่ม 18 

ต.ค. พรอมจายผานพรอมเพยตนเดือน พ.ย. 

“หญิงหน�อย” ขอขยายมาตรการขยายพัก

หนี้สกัด NPL

เม� อวันอาทิตย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณ

กุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

เปดเผยวา โครงการชวยเหลือกลุมอาชีพผู

ขับรถยนตรับจาง (รถแท็กซี่) และรถจักร 

ยานยนตสาธารณะ อายุเกิน 65 ป ที่ไดรับ

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 29 

จังหวัด ของกรมการขนสงทางบก กระทรวง

คมนาคม จะเปดใหลงทะเบียนขอรับสิทธิ

ชวยเหลือดวยตนเอง ระหวางวันท่ี 25 ต.ค. -                                                                          

5 พ.ย.2564 ณ กรมการขนสงทางบก, 

สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-4 

และสํานักงานขนสงจังหวัดทั่วประเทศ โดย

ผูรับสิทธิตองเตรียมเอกสาร ไดแก บัตรประ 

จําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ  

บัตรประจําตัวผูขับรถสาธารณะ

อยางไรก็ตาม เพ� อปองกัน

ไทยโพสต • ปชป.ยกรางแกไขกฎหมาย

เลือกตั้งทองถิ่นให ส.ส., ส.ว., ขรก.การเมือง

ชวยรณรงคหาเสียงได จอชงสภาสัปดาหนี้ 

“ธนาธร” นําคณะกาวหนาเปดตัวผูสมัคร

นายก อบต.ในเขต จ.ขอนแกน ลั่นพรอมสู

ทั่วประเทศ สงผูสมัครมากถึง 210 หาเสียง

เริ่มดุ! ตรัง จดหมายขมขูฆาไมใหเปนหัว

คะแนนผูสมัคร ที่นครศรีฯ ขอรองไมใหลง

สมัคร ส.อบต.ไมไดเลยยิงวัวตายเพ� อขมขู

เม� อวันอาทิตย นายองอาจ คลาม

ไพบูลย รองหัวหนาพรรคและประธาน ส.ส. 

พรรคประชาธิปตย (ปชป.) เปดเผยวา กอน

ปดสมัยประชุมสภา ที่ประชุม ส.ส.พรรค 

ปชป.ไดเห็นชอบใหมีการเสนอรางแกไขกฎ 

หมายเลือกตั้งทองถิ่น เพ� อให ส.ส., ส.ว., 

ขาราชการการเมือง ชวยหาเสียงเลือกตั้ง

ทองถิ่นได โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ

กฎหมายพรรคฯ ยกรางกฎหมายเสนอเขาที่

ประชุมสภา ขณะนี้ ไดยกรางเสร็จเรียบรอย

แลว จะนําเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎร

ในสัปดาหนี้

“ในเม่ือพรรคการเมืองส่งผู้สมัครท้อง                                                               

ถ่ินทุกระดับได แตมีกฎหมายหามไมใหบุคคล

ในพรรคท่ีมีตําแหน�ง ส.ส.และขาราชการการ 

เมือง เชน รัฐมนตรี เลขาฯ รัฐมนตรี 

กรุงเทพฯ • “ทักษิณ” โวตอหนา ส.ส.   

เพ� อไทยหลายสิบ มีหมัดเด็ดตอนเลือกตั้ง 

เกทับใครคิดยายออกตองรีบเอาเงินคาตัวไป

คืน ปลุกลูกหาบหากไมชนะแลนดสไลดอยา

ฝนตั้งรัฐบาล ปดประตูไมดัน “หญิงออ” นั่ง                 

หน.พท. “จุรินทร-ปชป.” ชิงเปดตัวเร็วแคน

ดิเดตนายกฯ เริ่มเห็นผล  ผลโพลสองสํานัก

ไลกวดบิ๊กตู ชิงเบอรหนึ่งตึกไทยคูฟา  

เม� อวันท่ี 17 ต.ค. นายประเสริฐ จันทร

รวงทอง เลขาธิการพรรคเพ� อไทย กลาว

ถึงการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยจังหวัด

ขอนแกน วันที่ 28 ต.ค. วาในการประชุม

ใหญ จะมีการแตงตั้งกรรมการบริหารทด 

แทนสวนท่ีลาออกไปจํานวน 4 ตําแหน�ง เปน                                                              

รองหัวหนาพรรค 2 ตําแหน�ง และกรรม 

การบริหารพรรค 2 ตําแหน�ง โดยจะคัด

เลือกจาก ส.ส.ที่มีความอาวุโสทางการเมือง 

สวนจะเปนใครอยางไรนั้น คงตองรอใหที่

ประชุมมีมติออกมา สวนแคนดิเดตนายกฯ 

ท่ีพรรคเพ� อไทยจะเสนอในการเลือกต้ังคร้ัง

ตอไปนั้น จะยังไมเปดตัวในการประชุมดัง

กลาว คงตองรอใหใกลเลือกต้ังกอน แตยืน 

ยันเปดมาแลวประชาชนประทับใจแน�นอน

รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้ง                                                          

วา เม� อชวงสุดสัปดาหที่ผานมา มี ส.ส. 

อุบลราชธานีรายหนึ่งของพรรคเพ� อไทย สง

คลิปวิดีโอเขากลุมไลน ส.ส.พรรคเพ� อไทย 

โดยเปนคลิปบรรยากาศงานเลี้ยง ส.ส.และ

ผูบริหารพรรคที่จัดขึ้นเม� อไมนานมานี้ ที่มี

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ วิดีโอคอล

เขามาพูดคุยกับ ส.ส.ของพรรคดวย

เนื้อหาในคลิปเปนชวงที่นายทักษิณ

เปดโอกาสใหผูรวมงานถามคําถาม ซึ่งนาย

เกรียง กัลปตินันท รองหัวหนาพรรค และ

แกนนําภาคอีสานจาก จ.อุบลราชธานี เปน

ผูสอบถามถึงความเปนไปได ในการใหคุณ

หญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยานาย

ทักษิณมาเป็นหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยเพ่ือสู้

ศึกเลือกตั้งครั้งตอไป 

อานตอหนา 16

อานตอหนา 14

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น  12  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

อานตอหนา 14

ปที่ 25 ฉบับที่ 9106

อิสรภาพแหงความคิด

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) เปดตัวแอปพลิเคชัน “แทนใจ” เน� องในโอกาสวันครบรอบ 

22 ป วันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ วันที่ 17 ต.ค.2564 

พี่วิน-แท็กซี่เฮ

ถึงคิว‘เยียวยา’

‘พ.ย.’รับทรัพย

ปชป.มาแปลก!

เสนอ‘ส.ส.-ส.ว.’

หาเสียงใหอปท.

‘แมว’ปลุกพท./โพลยก‘ลุงตู-อูดดา’สูสีคั่วผูนํา

6

7

9

14หนา...
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หนา...2หนา...2

ทองเที่ยวไทย ฟน-ไมฟน?
หลังเปดประเทศ 1 พ.ย.
ทองเที่ยวไทย ฟน-ไมฟน?
หลังเปดประเทศ 1 พ.ย.

นายกฯตั้ง‘ณัฐพล’คุมแก โควิดใต
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2 ในประเทศ

เดิมพัน..เปดประเทศ

ได-เสีย...อยูที่ทุกฝาย

บตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายนศกนี้ ประเทศไทยจะเริ่ม

เปดรับการเดินทางเขาประเทศไทย โดยไมตองกักตัว

สําหรับผูที่ฉีดวัคซีนครบโดสแลว และจะเปนการเดิน

ทางเขาประเทศไทยโดยทางอากาศ โดยมาจากประเทศที่

ถูกกําหนดวาเปนประเทศความเสี่ยงต่ํานั้น หลังจากที่มีการ

คลายล็อกดาวนตั้งแตกลางเดือนตุลาคมที่ผานมา นับเปน

โอกาสอีกกาวหนึ่งของประเทศไทยที่จะไดใชชีวิตปกติ อีก

ทั้งยังเปนกาวท่ีสําคัญของการฟนฟูวิกฤตเศรษฐกิจที่ยํ่าแย

ถดถอยตอเน� องมาตั้งแตป 2563 โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวที่เปนหนึ่งในรายไดหลักของประเทศ

ปฏิเสธไมไดวาเกิดเสียงวิพากษวิจารณทันที กับแถลง 

การณของนายกรัฐมนตรีเม� อวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 เร� องการ

ออกมาตรการเปดรับนักทองเท่ียวดังกลาว ทามกลางการแพร

ระบาดของโควิด-19 ท่ีก็ยังไมลดระดับความรุนแรงลง และมี

หลายฝายต้ังคําถามวา ประเทศไทยพรอมหรือยัง?!? สําหรับ

การเปดประเทศ หรือน�าจะเปนการตัดสินใจท่ีสุมเส่ียง เพราะ

แมกระท่ังผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอกรณี “เปด

ประเทศ 1 พ.ย.64” ระหวางวันที่ 11-14 ตุลาคม 2564 

โดยสวนดุสิตโพลก็บงชี้วามีประชาชนไมเห็นดวย 59.86% 

นอกจากนั้นยังมีประชาชนถึง 60.10% ที่ตอบวายังไมถึง

เวลาอันสมควรในการเปดประเทศ

ความเห็นท่ีแตกตาง ความกังวล และความรูสึกไมสบาย 

ใจของบางฝายในการประกาศเปดประเทศอยางเปนทางการ

ที่กําลังจะถึงในอีก 2 สัปดาหขางหนา ถือเปนนัยสําคัญที่ผู

บริหารบานเมืองไมควรมองขาม แตสมควรตองนํามาพิเคราะห

พิจารณา ทบทวน  เพ� อหาทางปองกันปญหาท่ีประชาชนยังคง

หว่ันใจ ขาดความเช� อม่ันตอการตัดสินใจของรัฐบาล และถือเปน

หนาท่ีของทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองทําใหประชาชนเช� อไดวาการ

ตัดสินใจเปดประเทศคร้ังน้ีทําไปเพ� อผลประโยชนของประเทศ 

ทําอยางไรท่ีจะใหคนไทยท้ังชาติตระหนักรับรูวา รายได

จากการทองเท่ียวเปนแรงผลักสําคัญท่ีจะชวยฟนฟูเศรษฐกิจ

ของประเทศ เพราะดูเหมือนวาคนไทยหลายคนเขาใจดีวา 

ประเทศไทยมีนักทองเท่ียวจํานวนมากและเราก็พ่ึงพารายได

จากการทองเท่ียว แตคนไทยนอยคนนักจะรูวา ประเทศไทย

ตอนรับนักทองเท่ียวหลายสิบลานคนทุกป และบางปก็ทะลุเปา

มากจนทําใหตัวเลขแตะถึงระดับ 40 ลานคน เหนืออ� นใดราย

ไดจากการทองเท่ียวรวมชวงกอนการระบาดของโควิด หรือใน

ป 2562 น้ันสูงถึง 3 ลานลานบาท โดยมากกวาคร่ึงหน่ึง หรือ 

2 ลานลานบาท เปนการใชจายจากนักทองเท่ียวตางชาติ  

ศรัทธาและความเช่ือม่ันของประชาชนจะเป็นกุญแจ

สําคัญไขสูความรวมมือรวมใจใหนโยบายเปดประเทศสามารถ

ขับเคล� อนไปไดตามท่ีคาดหวัง ฉะน้ันขอแนะนําของผูเก่ียวของ

ทางดานสาธารณสุข ตอความใสใจในการสรางระบบคุมกันหมู 

เพ� อปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากการเปดประเทศ 

จึงถือเปนภารกิจสําคัญเรงดวนท่ีควรจะบริหารจัดการวางแผน

ใหเปนระบบอยางตอเน� อง ซ่ึงไมไดหมายถึงเพียงการดําเนิน

การฉีดวัคซีนใหคนไทยใหไดอยางนอย 70% ภายในปน้ีเทาน้ัน 

เพราะเม� อตัดสินใจเปดประเทศแลว การเจาะจงเรงรัดใหคน  

ในพ้ืนท่ีท่ีเปดรับนักทองเท่ียวอยางจริงจังไดรับวัคซีนครบ 2 

เข็ม มากกวา 80% น้ันถือเปนส่ิงพึงตองกระทํา

จําเปนอยางย่ิงท่ีทุกฝายจะตองสรางความรูความใจให

ประชาชนไดเขาถึงเขาใจวา การตัดสินใจเปดประเทศแมจะ

ไมพรอมเต็มรอยน้ัน เปนการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอเท็จ

จริงท่ีคํานึงถึงปากทองของประชาชน ซ่ึงเปนหนาท่ีของทุก

ฝายท่ีจะตองรวมมือรวมใจกันตอสูเอาชนะการแพรระบาด

ของโควิด-19 ใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได ในฐานะ

เจาของประเทศ เพ� อการขับเคล� อนเศรษฐกิจท่ียํ่าแยมาตลอด

เกือบ 2 ปใหฟน ท้ังน้ี หากใครเห็นวาเปนความสุมเส่ียงตอ

การแพรระบาดโควิด-19 ก็ตองยอมรับวา น่ีเปนเดิมพันของ

คนไทยทุกคน ถาจะไดก็หมายถึงไดกันท้ังหมด และในทาง

ตรงกันขาม ถาเสียก็ตองรับเคราะหกันทุกฝายเชนกัน.  

นั

นายอดุลย เขียวบริบูรณ 

“7 ปที่ พล.อ.ประยุทธอยูในอํานาจ นอกจากไมแก

ปญหาความขัดแยงทางการเมืองแลวยังสรางปญหาใหม

ขึ้นอีก เปน 7 ปบนความหายนะของประเทศชาติ คนรุน

เกาอาจจะมองไมเห็นทางออกแลว แตคนรุนใหมที่ไดรับ

ผลกระทบจากความลมเหลวในการบริหารประเทศของ

รัฐบาล ทําใหอนาคตเขามืดมนเหมือนอนาคตถูกขโมยไป 

เขาจึงตองลุกขึ้นมาทวงคืนอนาคตของตัวเอง”.

ขออนุญาตวาดวยเร� องพระๆ

ร่ิมตนสัปดาหน้ี...คงตองขออนุญาตไปวากันเร� อง “พระๆ” 

ก็แลวกัน ไหนๆ ก็ออกอาการธรรมะ-ธัมโม มานานพอ

สมควรแลว จะดวยเหตุเพราะความ “บาปหนา” จนตอง

หันหนาเขาวัด หรือวิ่งหนีเขาวัด ในชวงยามแก ยามชรา ก็ตาม

ที แตเอาเปนวาหลังๆ นี้...ขาวคราวเกี่ยวกับเร� องพระ-เร� องเจา 

ไมวาจะออกไปทางตลกโปกฮา หรือหนักไปทางเครงเครียด-

ซีเรียส ชนิดทําทาวาถึงกับคิดจะกอเหตุ กอการณ เขาช� อ ลา

รายช� อ แบบหวิดๆ อาจเขาทางเทา-เขาทางตีน ของพวก “ทะลุ

แกส-ทะลุฟา” ยิ่งเขาไปทุกที การหยิบเอาเร� อง “พระๆ” มา

พูดจาวากลาวเอาไวมั่ง จึงอาจถือเปนสิ่งที่น�าจะเหมาะ น�าจะ

สมควรตอกรณี อยูตามสมควร...


คือเร� องของพระ ของเจานั้น...คงตองยอมรับอยางมิอาจ

ปฏิเสธไดเลยวา นับตั้งแตกวา 200 ปที่แลว หรือตั้งแตสมัย

พระเจาตากสิน พระเจากรุงธนบุรีโน�นเลย เปนอะไรที่ตอง

ควบคุมดูแล ตอง “ปกครอง” อยางชนิดเขมงวดมิใชนอย ถึงขั้น

ตองจัดใหมีการ “ดําน้ํา” พิสูจนตัวเอง พิสูจนศีล พิสูจนธรรม 

ไปตามแบบฉบับ หรือตามสภาพของเม� อครั้งอดีต ใครดําไดอึด 

ไดทน ผานมาตรฐานที่พระเจาตากสินทานทรงกําหนดเอาไว ก็

อาจไดรับพระราชทาน “ผาไตร” ไดบวชตอ ไดสืบสานพระพุทธ

ศาสนา ตามแบบฉบับพระสงฆทั้งหลาย แตถาใครอึดไมไหว ทน

ไมไหว ก็อาจถูก “จับสึก” เอาดื้อๆ!!! ถูกเสือกไสไลสงจากบวร

พระศาสนา หรือเผลอๆ...อาจถูกเฆี่ยน ถูกตี ถูก “ลงโทษ” ไมให

มาของแวะกับเร� องศีล เร� องธรรม ตอไปอีก...


เหตุที่ตองมี “มาตรการ” ทํานองนี้ ไวในยุคนั้น สมัย

นั้น...ก็คงไมมีอะไรมากกวาความ “เละเปนขี้-เละเปนโจก” ของ

วงการพระที่แทบไมตางอะไรไปจากแวดวงฆราวาสเชนกัน คือ

ถึงขั้นระดับพระสังฆาธิการหันไปชวยพมา หันมาเลนงานคน

ไทยดวยกันเอง ชี้ชอง ชี้หนทางยึดทรัพย ริบทรัพย หรืออะไร

ตอมิอะไรตางๆ หรือเกิดสภาพอยางที่ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” 

ทานไดทรงพระราชนิพนธ เอาไวในงานวิชาการเร� อง “บันทึก

การปกครองของไทย-สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร” ต้ังแต 20 

กวา ปที่แลว หรือต้ังแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.2540 โน�นเลย...


ประมาณวา... “ภายหลังสมัยอยุธยาพมาเขาตี พระสงฆ

วุนวายมากออนวินัยมานานแลว” ดังนั้น...แมวา “ตามหลัก

ปฏิบัติของพุทธศาสนานั้น ฆราวาสจะปกครองสงฆ ไมได พระ

สงฆตองปกครองกันเองและถือพระวินัยเปนกฎหมาย แตมีขอเสีย                                                                                   

อยูที่วาในการปกครองทั่วไป กฎหมายที่มีประสิทธิภาพจะตองมี

บทลงโทษ (Sanction) แมวาในพระวินัยจะบัญญัติโทษไว เชน ให

พระสงฆที่ประพฤติผิดวินัยรายแรง ขาดจากภิกขุภาวะ แตโทษใน

พระวินัยก็ไมหนักพอท่ีจะใหเกิดความหลาบจํา และถาตองปาราชิก

แลว แตพระไมยอมสึก ทางคณะสงฆก็ทําอะไรไมได ทําใหพุทธ

ศาสนาตองเศราหมอง เพราะฉะนั้น...อํานาจของพระมหากษัตริย

จึงตองเขาไปเกี่ยวของกับการปกครองสงฆ”...


นี่...ตองเรียกวาตั้งแตยุคนั้น สมัยนั้น มาแลว ที่ทําใหผูที่คิด                                                                                   

ฟนฟู บูรณะบานเมือง อยางสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทาน

เลยหนีไมพนที่จะตองทรงจัดใหมีการ “ดําน้ํา” พิสูจนตนเอง ของ                                                                                      

พวกพระๆ กันไปเปนรายๆ ไมตางไปจากยุคตอมาหรือในสมัยพระ 

พุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร ผูทรงปาว

ประกาศไวแบบเสียงดัง-ฟงชัด ประมาณวา “ตั้งใจจะอุปถัมภก-

ยอยกพระพุทธศาสนา-จะปองกันขอบขัณฑสีมา-รักษาประชาชน

และมนตรี” ดังที่ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทานระบุเอาไวในพระ

ราชนิพนธดวยขอเขียนประโยคที่วา...“มาถึงแผนดินพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลก จึงจัดระเบียบการปกครองสงฆเสียใหม ออกกฎพระ

สงฆ ใชพระราชอํานาจปกครอง ทรงเอาพระท้ังหมดมาข้ึนกับกรม

ธรรมการ กอนขึ้นกับกรมสังฆการี แตเดิมเม� อเกิดอธิกรณตามพระ

วินัยใหสงฆพิจารณากันเอง ในสมัยรัตนโกสินทรเลิกหลักการนี้ ยก

มาใหกรมสังฆการีพิจารณา มีเจาหนาที่ตางๆ เชน ขุนอธิกรณวิจัย 

หลวงวินัยวิจารณ ฯลฯ กรมนี้...ขูพระ ดุพระได...”


คือสําหรับการฟนฟู บูรณะบานเมืองแลว...สิ่งตางๆ เหลา

นี้ตองถือเปนความ “จําเปน” อยางมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได 

เ

ดวยเหตุเพราะ “พระศาสนา” กับ “พระมหากษัตริย” นั้น ไม

เพียงแตมีความเกี่ยวของ ผูกพัน ยึดโยงซึ่งกันและกันมาโดย

ตลอด ยังมี “ปฏิสัมพันธ” กับความสุข ความสงบ ความรมเย็น 

ในสังคมนั้นๆ บานเมืองนั้นๆ อยางมิอาจแยกออกจากกันไดเลย 

หรือโดยคุณคาทางศีลธรรมในศาสนา กับความเปนพระราชา 

อันมีความหมายถึงผูที่ทําความอิ่มใจ สุขใจ ใหแกผูอ� น ยอมมี

ความสอดคลอง ตองกัน จนกอใหเกิดความเกี่ยวของ ผูกพัน 

และยึดโยงซึ่งกันและกัน ชนิดไมตางอะไรไปจาก “เสาหลัก” ใน

การค้ําจุนโครงสรางของสังคมทั้งสังคมเอาไวนั่นเอง...


การที่ “พระราชา” หรือ “พระมหากษัตริย” ในรัชกาล

ปจจุบัน...คอนขางแสดงใหเห็นถึงความใกลชิด ผูกพัน กับวงการ

สงฆไมวาในทางสวนตัว หรือสวนรวมก็แลวแต จึงตองเปน 

“โชคดี” ของสังคมไทย!!! เพราะคุณคาทางศีลธรรมทั้งหลาย 

ทั้งปวง ในพระพุทธศาสนา กับความมุงมั่น ปรารถนา ในอันที่

จะสรางความอิ่มใจ สุขใจ ใหแกผูอ� น ถาสามารถผสมกลมกลืน 

จนเกิด “จุดลงตัว” ขึ้นมาไดเม� อไหร โอกาสที่จะนํามาซึ่งความ

สุข ความสงบ ความรมเย็น ภายในสังคมไทย ยอมมีโอกาสเปน

ไปไดยิ่งขึ้นไปเทานั้น หรือเปนสิ่งที่มีคุณคา ราคา ยิ่งไปกวากฎ 

ระเบียบ หรือกฎหมายใดๆ ก็ตามที...


ดวยเหตุน้ี...เอาเปนวา ใคร? ท่ีคิดจะหยิบเอาเร� องราวใน

วงการพระ มาทะลุแกส-ทะลุฟากันในชวงน้ี หรือชวงไหนๆ ก็แลว

แต คงตองหันไปคิดใหม-ทําใหมซะแตเน่ินๆ หรืออยางนอย...ก็น�า

จะหันไปสํารวจตรวจสอบบรรดาพระๆ ท่ีตัวเองเคารพ-นับถือให

จริงๆ จังๆ ข้ึนมาอีกซักหน�อย แมไมถึงกับตองให “ดํานํ้าพิสูจน” 

เอาเลยก็ตาม เพราะถาองคกรสงฆตามตัวบทกฎหมายอยาง “มหา                                                                                          

เถรสมาคม” ทานไม “เขาถึง-เขาใจ” ตอปญหาในวงการพระ

อยางลึกซึ้งถึงแกน ยอมใหสํานักพระพุทธศาสนาออกมาชี้แจง 

แถลงไข ถึงรายละเอียดของ “พระ” ในแตละรูป แตละราย แบบ

เปนเร� อง เปนราว โอกาสท่ี “พุทธศาสนาตองเศราหมอง” หรือ

โอกาสเสียพระ เสียสุนัข ยอมมีความเปนไปไดสูงเอามากๆ...


ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก “Mother Teresa”... “The 

fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The 

fruit of faith is love. The fruit of love is service. – ผลบุญ

แหงความสงบคือการสวดมนต ไหวพระ ผลบุญแหงการสวด

มนต ไหวพระคือศรัทธา ผลบุญแหงศรัทธาคือความรัก-ความ

เมตตา ผลบุญแหงความรัก-ความเมตตาคือการบริการรับใช 

(หรือการสรางความอิ่มใจ สุขใจ) ใหผูอ� น...”



บถอยหลังกอนเปดประเทศ 1 พ.ย. ท่ีจะใหนักทองเท่ียว

จากประเทศความเสี่ยงต่ํา ที่ฉีดวัคซีนโควิดครบโดส

แลวสามารถเดินทางมาได โดยไมตองกักตัว ถึงตอนนี้ก็

เหลืออีกไมถึงครึ่งเดือน โดยพบวาหลายภาคสวนทั้งภาค

รัฐ-ภาคเอกชน ตางเตรียมพรอมเต็มที่ ก็คงเพราะหวังใหการเปด

ประเทศที่จะมีขึ้นจะชวยพลิกฟนเศรษฐกิจของประเทศในชวง 2 

เดือนสุดทายใหกลับมากระเตื้องขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจการทอง

เที่ยว 

ลาสุด เม� อวันเสารที่ 16 ต.ค.ที่ผานมา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาตอกย้ําเร� องการเปดประเทศอีกรอบ 

ผานเฟซบุก “ประยุทธ จันทร โอชา Prayut-chan-o-cha” ระบุตอน

หนึ่งถึงเร� องนี้วา 

“รัฐบาลขอเชิญชวนใหประชาชนชาวไทยทุกคนรวมกาว

ขามวิกฤตโควิด มองไปขางหนา และเตรียมเปดประเทศแบบ

คอยเปนคอยไป โดยมี 2 ปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ คือ 

ความพรอมเร� องการจัดหาและการฉีดวัคซีน ซึ่งมีแนวโนมที่ดี

มากๆ อีกปจจัยที่สําคัญคือ ความมีวินัยและความรวมแรงรวมใจ

กันของคนไทยทั้งประเทศในการเอาชนะโรคระบาด”

กระบวนการรองรับการเปดประเทศดังกลาวพบวา ศบค.

และหน�วยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข-กระทรวง

การตางประเทศ-กระทรวงกรทองเที่ยวฯ พยายามวางกลไกตางๆ 

ออกมาเพ� อใหสอดรับกับการเปดประเทศดังกลาว เชนการที่จะ

ขอรับใบรับรองในการเดินทางเขาประเทศไทย (Certificate of 

Entry : COE) ดวยระบบออนไลน ที่กระทรวงการตางประเทศใช

มาตั้งแตเมษายน 2563 ที่ตอนนั้นอยูในชวงโควิดรอบแรก-รอบ

สอง ที่ใหประชาชนคนไทยและชาวตางชาติ หากจะเดินทางเขา

ประเทศจะตองขอรับใบรับรองในการเดินทางเขาประเทศไทย หรือ 

COE โดยการลงทะเบียนในระบบออนไลน ทะเบียนกลางของ

กระทรวงการตางประเทศ แตหลังจากมีการเปดประเทศแลวก็จะ

หันมาใชระบบ Thailand Pass ที่เปนระบบ web-based ใหคนที่

เดินทางทั้งคนไทยและตางชาติเขาไปลงทะเบียน กรอกขอมูลและ

อัปโหลดเอกสารตางๆ กอนเดินทางเขาประเทศไทย

โดยระบบดังกลาวหน�วยงานที่รับผิดชอบหลักก็คือ กระทรวง

การตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุข อันเปนระบบที่จะทําให

การตรวจสอบวาผูเขาสูระบบที่จะเดินทางเขาประเทศไทย เม� อลง

ทะเบียนแลว หากตรวจพบวาไดรับวัคซีนครบ 2 เข็มแลว มีผล

ตรวจ RT-PCR กอนเดินทาง ก็จะทําใหการขออนุญาตเดินทางเขา

ประเทศไทย จากเดิมในชวงโควิดที่ผานมาจะใชเวลาประมาณ 3-6 

วัน ก็จะลดลงเหลือแค 1-3 วัน ที่ก็จะเปนระบบที่เอื้อใหนักเดิน

ทาง-นักทองเที่ยวตางชาติที่จะเขามาประเทศไทยมีความคลองตัว

มากขึ้น  

ความหวังให ธุรกิจ-อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่ถือเปน 

ทองเที่ยวไทยฟน-ไมฟน?

หลังเปดประเทศ 1 พ.ย. 

นั

ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 2535 และ

แกนนําไทยไมทน คณะสามัคคีประชาชนเพ� อประเทศไทย

แหลงรายไดหลักของประเทศ ฟนตัวขึ้น หลังเคร� องยนตทาง

เศรษฐกิจดังกลาวดับมาแลวรวมปกวา เปนเร� องที่หลายภาคสวน

จึงตั้งความหวังกับการเปดประเทศครั้งนี้พอสมควร กับเปาหมาย

เบื้องตนที่มีการตั้งเปาไววา หลังเปดประเทศแลว ในชวง 2 เดือน

สุดทายของปนี้ โดยเฉพาะในชวงสิ้นป ที่ถือเปนชวงที่การทองเที่ยว

จะพีกที่สุด รวมแลวจะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาไทยอยาง

นอยเดือนละหาแสนคน รวมแลว 2 เดือนก็คือขั้นต่ําอยางนอย 

หนึ่งลานคน หากทําไดก็ถือวาเขาเปาแลว แตหากทําไดมากกวา

นั้นก็ถือวาประสบความสําเร็จเกินคาด เพราะแมประเทศไทยจะ

ประกาศเปดประเทศ 1 พ.ย. แตการที่นักทองเที่ยวตางประเทศจะ

เดินทางออกนอกประเทศก็เปนเร� องที่ตองเตรียมตัวพอสมควร โดย

เฉพาะในยุคโควิดที่ประชากรหลายประเทศก็ไดรับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจเชนกัน จึงยอมทําใหตองมีการวางแผนการใชเงินเชนกัน 

ผนวกกับปจจุบัน นักทองเที่ยวจีน ที่เปนตลาดใหญของธุรกิจทอง

เที่ยวไทยในชวงหลายปที่ผานมา ถึงตอนนี้จีนก็ยังปดประเทศ จึง

ทําให 2 เดือนสุดทายของปนี้ยังไงก็จะไมมีนักทองเที่ยวจีนมาเที่ยว

ไทยแน�นอน 

ดวยปจจัยทั้งหมด จึงทําใหยอดนักทองเที่ยวตางประเทศ 1 

ลานคน ในชวง 2 เดือนสุดทายของปนี้ จึงไมใชยอดที่ตั้งเปาไวต่ํา

แตอยางใด แตเปนการตั้งเปาบนหลักของความเปนจริง 

เพราะมีใหเห็นมาแลวกับ โครงการภูเก็ตแซนดบ็อกซ ที่

ลาสุดนักแสดงช� อดัง รัสเซล โครว จะโพสตขอความและภาพ

ระหวางมาเที่ยวและถายทําภาพยนตรที่ภูเก็ตในลักษณะการช� นชม

โครงการดังกลาว แตหากไปดูในเร� องของตัวเลขนักทองเที่ยวตาง

ชาติที่เดินทางเขามายังภูเก็ตตามนโยบายดังกลาวจะพบวา จากที่

กระทรวงการทองเที่ยวฯ วางเปาไวที่ 1 แสนคน ใน 3 เดือนของ

ภูเก็ตแซนดบ็อกซ แตพบวายอดจริงๆ ที่ไดมาคือประมาณ 4 หม� น

คน เทากับวาพลาดเปาไปถึง 6 หม� นคน 

เพียงแตสิ่งที่ภูเก็ตแซนดบ็อกซไดมาคือ รายไดจากการทอง

เที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะจากปกติคาใชจายที่นักทองเที่ยวมาเที่ยว

ภูเก็ตตอคนจะอยูที่ประมาณ 45,000-46,000 บาท แตพบวาภูเก็ต

แซนดบ็อกซคาใชจายตอหัวเพิ่มขึ้นมาเปน 60,000 บาทตอคน ซึ่ง

จะวาไปก็ไมแปลก เพราะนักทองเที่ยวที่เขาไปในภูเก็ตแซนดบอกซ

สวนใหญจะเปนนักทองเที่ยวตางชาติกลุมไฮเอนด ที่พรอมจายเงิน

กับการพักผอนทองเที่ยวอยูแลว 

 รวมถึงความสําเร็จอีกหลายอยางของภูเก็ตแซนดบ็อกซ 

โดยเฉพาะการสรางช� อเสียงใหกับประเทศไทย ในเร� องการทํา 

Sandbox Quarantine สําหรับนักทองเที่ยวที่ฉีดวัคซีน จนมีบาง

ประเทศสนใจและมีแนวคิดจะทําตามเชนกัน ที่สําคัญมีขอมูล

ยืนยันวา นักทองเที่ยวตางชาติที่ออกจากภูเก็ตแซนดบ็อกซ เม� อ

ออกนอกประเทศไทยกลับสูประเทศตนทางหรือเดินทางไปที่อ� น 

ปรากฏวาไมมีใครเอาเชื้อโควิดไปจากประเทศไทยเลยแมแตคน

เดียว 

ดังนั้นหลังเปดประเทศ 1 พ.ย. ถาประเทศไทยสามารถดูแล

ควบคุมการเดินทางเขา-ออกของนักทองเที่ยวตางชาติไดอยาง

รัดกุม มีระบบปองกันโควิดที่ดีเหมือนภูเก็ตแซนดบ็อกซ บวกกับ

ตนทุนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมการทองเที่ยว

ของไทยที่มีเพียบพรอม เปนประเทศทองเที่ยวอันดับตนๆ ของโลก 

จึงน�าจะพอมีความหวังไดวา หลังเปดประเทศ 1 พ.ย. เศรษฐกิจ

การทองเที่ยวของไทยน�าจะฟนตัวไดแน�นอน. 
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3บทความ-ในประเทศ

ปดาห์นี้ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยัง

ลงพื้นที่ไม่หยุด ล่าสุดเพิ่งขนคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ลุยถิ่นอีสาน 3 อำาเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี 

ทั้งอำาเภอโขงเจียม, สิรินธร และวารินชำาราบ เพื่อ

ติดตามสถานการณ์น้ำา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัย และดูความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของรัฐบาล รวม

ถึงรับเรื่องยอดฮิตที่ชาวอุบลฯ ร้องขอ คือปัญหาถนนที่อยาก

ให้รัฐบาลซ่อมแซมให้ 

และรอบนี้นอกจากบรรดา ส.ส.พรรคพลังประชา

รัฐ  (พปชร.) ที่ตบเท้ามารอต้อนรับนายกฯ เหมือนเช่นเคย

แล้ว  ชาวอุบลฯ ก็ยังมาต้อนรับนายกฯ ลุงตู่อย่างอบอุ่น

เช่นกัน ทำาเอาลุงตู่ยิ้มไม่หุบ เมื่อชาวบ้านและหลานๆ ชู

ป้ายให้กำาลังใจไม่ขาดสาย ส่วน “ลุงตู่” ก็ส่งไอเลิฟยูให้ไม่

หยุดเช่นกัน (ฮา)

 โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกฯ ลุงตู่ยังไปที่เขื่อนสิริน

ธร  เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำาและการใช้พลังงาน

หมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้นวัตกรรมโซลาร์เซลล์

ลอยน้ำาไฮบริดกับพลัง

น้ำาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ในโลก สามารถผลิต

ไฟฟ้าแบบผสมผสาน

ระหว่างพลังงานแสง

อาทิตย์และพลังงาน

น้ำาได้ 

พร้อมได้ลอง

เดินบน Nature Walk-

way หรือเส้นทางเดิน

ชมธรรมชาติ จุดเช็

กอินที่เป็นแหล่งท่อง

เท่ียวสำาคัญของจัง

หวัดอุบลฯ ที่ทางเดิน

เป็นกระจกใสมองเห็น

ธรรมชาติด้านล่าง ซึ่ง

เจ้าตัวบอกว่าไม่เสียวเพราะเคยโดดร่มมาก่อน 

และช่วงหน่ึงที่ “ลุงตู่” เดินไปดูถึงริมเขื่อน พร้อม

สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าจากจุดที่ยืนอยู่ข้ามน้ำาไปใช้ระยะทาง

เท่าไหร่ ซึ่งได้รับคำาตอบว่าประมาณ 1 กิโลเมตร 

จบคำา “ลุงตู่” พูดหยอกๆ ขึ้นมาว่า “วันหน้าเลื่อน

ตำาแหน่งให้ว่ายน้ำาข้ามน่ีดีกว่า รัฐมนตรีก็ต้องโดนด้วย” 

ทำาเอาทุกคนหัวเราะกับมุก โดยเฉพาะบรรดารัฐมนตรีที่

ติดตามไปด้วยขำากันใหญ่ ก่อนมีเสียงตอบจากเจ้าหน้าที่ท่าน

หนึ่งว่า  “ไม่ได้ซ้อมครับ” 

ด้านนายกฯ ลุงตู่ยิ้มแย้ม พร้อมบอกอีกว่า “ว่ายน้ำา

ออกกำาลังกาย เดี๋ยวแก่เท่าฉันจะลำาบาก” 

แหม..หยอกกันอย่างนี้ เดี๋ยวรัฐมนตรีก็ตกใจแย่ 

ฮ่าๆๆ. 

บรรจง

ให้ว่ายน้ำาเลื่อนตำาแหน่ง

สั

เปดิแอป‘แทนใจ’ดแูลตำ�รวจ    

‘โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ’

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

วงน้ี....

ผมเป็นห่วง “โรคเครียดลงกระเพาะ” พวก “อิจฉาชน” จังเลย

“กระอักเลือดตาย” เอาง่ายๆ นะ เด๋ียวจะว่าไม่เตือน!

พวกคุณต้องแยกออกจากกันให้ชัด

อะไรท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ชาติ ทำาแล้วชาวบ้าน-ชาวช่องมี

ผลได้ ก็เออๆ ออๆ ตามน้ำา ฉกฉวยตีกินว่าผลงานพรรคกู-ความคิดกู

ไปบ้างก็ได้

ไม่ต้องฝืนใจต่อต้าน-ตะบันด่าไปทุกเรื่องหรอก!

อย่างเรื่องเปิดประเทศ ๑ พฤศจิกาเป็นต้นไป ก็ดี

เรื่องฟ้าดินบันดาล จู่ๆ ดาราฮอลลีวูด “รัสเซลล์ โครว์” ช่วย

โปรโมต “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์-ไทยเปิดประเทศ” ให้ก็ดี 

แล้วชักชวนชาวโลกด้วยความรู้สึกระดับ “ต้องมาเท่ียวเมืองไทย

กันให้ได้เชียวนะในชีวิตน้ี”

น่ีมันผลประโยชน์รวมล้วนๆ แถมได้มาฟรีๆ

ชนิดถ้าจ้างให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ สไตล์ซำาเหมา ตระเวนถ่าย

คลิปไปท่ัว ตื่นตา-ตื่นใจ คราง so amazing บ้าง so welcoming บ้าง 

มัน beyond gorgeous บ้าง ไม่ขาดปาก

แบบน้ี ทุ่มซัก ๕๐๐ ล้าน...

ให้ดาราฮอลลีวูดระดับออสการ์อย่างรัสเซลล์ โครว์ มาสวมแมส

ก์ตระเวนคลุกฝุ่นไปด้วย เข้าฉากชีวิตจริงไปด้วย พากย์ไปด้วย

ก็ไม่มีทาง! 

แต่ท่ีโครว์แสดงออกท้ังหมดน้ัน มันบ่งบอกถึง falling in love ใน

ความเป็นไทย ท่ีถะถ่ังออกมาจากใจของโครว์เองอย่างแท้ทรูและดีแทค

อย่างน้ีเขาเรียก ปีติ ซาบซ่าน ดาลในความรู้สึก ลึกในหลืบ

ของใจ 

จ้างแสดงจะได้แค่แอกชันดารา แต่เพราะใจ โครว์ตกหลุมรัก

เสน่ห์ไทย ด้วยใจสิเนหา จึงได้ความรู้สึกจริง โดยไม่ต้องจ้าง

คนมีหัวใจน่ะ ยากนัก ท่ีจะไม่รักไทย 

ยกเว้น “คนไทย (บางจำาพวก)” กันเองเท่าน้ัน!

และท่ี “ลิซ่า แบล็กพิงก์” กับ “อันเดรอา โบเชลลี” นักร้องโอ

เปราชาวอิตาลี ซ่ึงพิการทางสายตาแต่เด็ก ตกลงจะมา “เคาต์ดาวน์” 

ในไทย

เน่ีย....

เหล่าน้ี ล้วนเกิดคุณูปการส่วนรวม ประโยชน์โพดผล หล่นใส่

มือ ใส่ปาก ใส่ท้อง พวกเราทุกคนไม่เลือกหน้า ต้องเรียกว่า “กฤดาภินิ

หารประเทศ” โดยแท้

ฉะน้ัน จะต้องอิจฉา ต้องเค้นความง่ังเป็นประเด็น-เป็นเหตุผล

ด้านๆ ไปค้านอย่างน้ัน-อย่างน้ี ไม่มีอะไรดี ไม่มีอะไรถูกใจ “พวกมึง” 

ซักอย่างไปเพื่ออะไร?

ก็รู้แหละ องุ่น “ไร่ลุ่งตู่” น่ะ มันเปร้ียวใช่ม้ัยล่ะ?

ผมถึงบอกไง ในการคิด-การมอง ข้ันแรก ต้องแยกแต่ละเรื่อง

เมื่อวาน ผมอ่านในกลุ่มไลน์ “สู้ภัยโควิด” ของ ดร.อาทร จันทวิมล 

คุณ “อรรถจิต” โพสต์ไว้น่าสนใจ ผมขออนุญาตนะครับ

.............

อรรถจิต

ความหวัง เชื่อม่ัน

บ่ายวันเสาร์ท่ี 9 ตุลาคม 2021 ผมได้รับเชิญจากสถานกงสุล ลอส

แองเจลิส ให้ร่วมชมภาพยนตร์ “The Rescue” ท่ีโรงภาพยนตร์ The 

Landmark อยู่ท่ี West LA 

ภาพยนตร์เรื่องน้ี สร้างมาจากเรื่องท่ีเกิดท่ีถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน 

เชียงราย 

Jimmy Chan และ Elizabeth Chai Vasarhelyi Director and 

Producer Music by Danial Pemberton สนับสนุนโดย National Geo-

graphic Flims 

เรื่องเก่ียวกับการกู้ภัย นำาเด็กออกจากถ้ำา “ทีม 13 หมูป่า”

ผมไปถึงบ่ายสามโมงเศษ มีมีเดียชาวอเมริกัน และคนไทย โดยมี

ทีมเจ้าหน้าท่ีสถานกงสุลไทยไปคอยอำานวยความสะดวกในการลงทะเบียน

และแจกอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

มีผู้ชมเกือบเต็มโรงภาพยนตร์ ภาพยนตร์เร่ิมฉายเมื่อ16.10 น. ด้วย

ความยาว 1.47 ชม.

เน้ือเรื่องเน้นหนักไปท่ีกลุ่มนักดำาน้ำาท่ีเข้าไปช่วยเหลือนำาเด็กท้ังหมด

ออก มีผู้สำาคัญส่ีท่านเป็นชาวอังกฤษชาวออสซี

  Rick Stanton, Jason Mallinson, Chris Jewell, John Volanthen 

และผู้เขียนแผนท่ีภายใน Vern Unsworth

การดำาเนินเรื่องของภาพยนตร์ มุ่งเน้นเน้ือหาในทาง Documentary 

มากกว่าการเป็น Dramatic 

ในเน้ือเรื่องมีบทเล่าหรือบอกกล่าวเป็นส่วนใหญ่ ของบุคคลกับ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ความยากลำาบากในการช่วยเหลือ การเสียสละ และ

อุทิศตัวเพื่อเป็นจิตอาสา 

เพื่อผู้รับชมได้เข้าใจเน้ือเรื่อง เพลิดเพลิน เห็นความสวยงามโลเก

ชัน การมีน้ำาใจของจิตอาสาในการเป็น Rescuers เด็กท้ังสิบสามคน ไม่

เป็นแบบ Drama เหมือนภาพยนตร์ท่ัวไป

แต่กระน้ัน การเร้าใจและกินใจในเหตุการณ์ตอนจ่าแซม Navy 

Seals ของทหารเรือไทย ดำาลงไปช่วยเด็กระยะทางไกล “จ่าแซม” ขาด

ออกซิเจนเสียชีวิต 

ภรรยาของจ่าบอกด้วยน้ำาตาว่า

“การมีน้ำาใจ เป็นจุดเร่ิมต้นของทุกอย่าง ถ้าไม่มีน้ำาใจก็เร่ิมไม่ได้ใน

จิตอาสา” 

“ภูมิใจท่ีเป็นภรรยาของฮีโร”

อีกตอนหน่ึงท่ีทำาให้ผู้ชมชาวต่างชาติเข้าใจลึกซ้ึงถึงขนบประเพณี

ของไทยในความเชื่อและยึดเหน่ียวมาแต่โบราณ

เช้าวันถัดมาของการพบเด็ก เนื่องจากเด็กๆ เหล่าน้ีอ่อนแรง ถึง

แม้จะมีแรงใจดี แต่การสร้างกำาลังใจ ในการรอคอยออกมาข้างนอก

น้ัน สุดบรรยาย

ความหวังจะนำาเด็กทั้งหมดออกมาให้ปลอดภัยนั้นซิ คือสิ่ง

ต้องคิด 

ประกอบกับเวลาท่ีเหลือน้ันมีน้อย ส่วนฝนยังตกหนักติดต่อกันไม่

ยอมหยุด เรื่องน้ีทำาให้ Rick Stanton เครียดและหงุดหงิด 

เครียดกับปัญหาท่ีปริมาณน้ำาในถ้ำาท่ีสูงข้ึน ย่ิงยากในการนำาเด็ก

ออกมา

เช้าท่ีต้องครุ่นคิด เมื่อมีคนบอกให้ Rick ช่วยนำาด้ายผูกข้อมือ 

(สายสิญจน์) ของ “พระครูบาชุ่ม” ติดตัวฝากไปให้เด็กท่ีติดอยู่ในถ้ำา 

เขาอารมณ์เสีย เอ่ย “บูลเชียด” พร้อมท้ิงด้ายน้ันลงบนพ้ืนจน

เพื่อนนักประดาน้ำาเตือน

  “คุณรู้ไหม เด็กเหล่าน้ันเชื่อม่ันในจิตวิญญาณ และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 

จะทำาให้เด็กๆ มีขวัญกำาลังใจท่ีดี” 

เขาพยักหน้า Rick กำาด้ายเหล่าน้ันกลับข้ึนมาทันที

สมาธิ..กับเด็กสิบสามคนกลุ่มน้ี

โค้ชหรือหัวหน้ากลุ่มบอกให้เด็กๆ อยู่ในความสงบโดยการทำา

สมาธิ และกินเฉพาะน้ำาท่ีหยดลงมาจากผนัง ไม่ดื่มน้ำาท่ีมาจากพ้ืนท่ี

ไหลผ่าน 

คงไม่แปลกใจ พวกเขาอยู่กันหลายวัน อากาศไม่น่าจะเพียงพอ

ในวันท่ี 14 Rick ตรวจดูออกซิเจนในบริเวณท่ีเด็กอยู่

พบว่าเหลือออกซิเจนเพียง 15% เท่าน้ัน และถ้าต่ำากว่า 10% 

โอกาสมีชีวิตรอดน้ันหมดลง 

แต่เด็กเหล่าน้ันเชื่อในตัวโค้ช สงบสติอารมณ์ การทำาสมาธิทำาให้

การหายใจเบาบางและมีออกซิเจนเพียงพอ

ตลอดระยะเวลา 1.47 ชม. มีส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์เรื่องน้ีตลอด

เวลา 

เป็นภาพยนตร์ท่ีน่ายกย่องชมเชยกับการสร้าง ดำาเนินเรื่องและ

เพลงประกอบในภาพยนตร์ “ความหวัง“ ความเชื่อม่ันท่ีย่ิงใหญ่บวกกับ

การมีน้ำาใจของคนไทย 

ท้ังๆ ท่ีเหตุการณ์แบบน้ี จะสำาเร็จลงได้จากส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ มา

สู่ “ส่ิงท่ีเป็นไปได้“ มาเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย กลายมาเป็นผลงาน

ระดับโลก ท่ีทำาหลายคนอยากมาไทย 

ภาพยนตร์เรื่องน้ี ยกให้ National Geographic ทำาให้ประเทศไทย 

“ได้โฆษณา” เมืองไทยโดยไม่รู้ตัว

https://m.youtube.com/watch?v=x_kiX0uUDNI

ครับ....

เหล่า “อิจฉาชน” ท่ีไม่มีการแยกแยะ เตรียมลมหายใจอัดเข้า

ปอดไว้มากๆ ก็แล้วกัน 

เพราะช่วงน้ี หัวใจคงเต้นแรง เค้นอิจฉาเป็นคำาด่านายกฯ ถ่ี

หน่อย. 

ออกจากกัน อย่าเอามาเหมารวม

เรื่องผลประโยชน์บ้านเมืองกับประชาชน มันเป็นเรื่องส่วนรวม 

เป็นเรื่องหน่ึง

เรื่องเก้าอ้ีนายกฯ ประยุทธ์กับความเป็นรัฐบาลประยุทธ์ มันเรื่อง

การเมือง (ส่วนตัว) เป็นอีกเรื่องหน่ึง 

เมื่ออิจฉานายกฯ ต้องการขัดแข้ง-ขัดขานายกฯ ต้องการล้มนายกฯ

น่ันมันเพื่อผลประโยชน์บนฐานการเมืองส่วนตัว 

เมื่ออิจฉาเขา 

โค่นในสภาก็แล้ว ในถนนก็แล้ว ป่ันเฟกนิวส์-แฮชแท็ก ก็แล้ว เจาะ

ข่าว-เคาะไข่ในจอ ก็แล้ว ก็ยังล้มเขาไม่ลงซักที

ก็แปลงอิจฉาเป็นศาตรามายามาร ป่ันเรื่องอื่นท่ีไม่เป็นการทำาลาย

ส่วนรวมไปล้มเขาซี 

ทำาไมต้องเอาเรื่องรัสเซลล์ โครว์ เรื่อง ๒๐๐ ล้าน จ้างลิซ่า แบล็ก

พิงก์ กับอันเดรอา โบเชลลี มาเคาต์ดาวน์ในไทย อันเป็นเรื่องส่วนรวมของ

ชาติบ้านเมือง เป็นเหตุไปอิจฉา-ด่าทอเขาล่ะ?

ไม่เอาน่า แค่น้ี ท้ัง “สามสัส-เพื่อไทย” ยังไม่ทันตายก็ “เน่าใน” 

เหมือนศพดองอยู่แล้ว

ขืนยังใช้อิจฉา ด่า-พาล แบบน้ีไปเรื่อย ต่อให้เลือกต้ังบัตร ๑๐ ใบ ก็

อย่าหวังคนจะเลือกโคตรวงศ์โกงแบ่งกันคนไหนให้มาเป็นนายกฯ หุ่นให้อีก

ดวงเมืองไทยน่ี นอกจากเทพคุ้มครองแล้ว ดาราเทศยังช่วยเสริมส่ง

ผมอ่านท่ีคุณ “เถกิง สมทรัพย์” โพสต์ บอกว่า นอกจากรัสเซลล์ 

โครว์ มาถ่ายหนังในไทยแล้ว ท่ีเชียงราย

มีกองถ่ายหนัง ถ้ำาหลวงและ ๑๓ หมูป่า ของสตรีมมิงทีวียักษ์ใหญ่ 

Netflix ขนทีมงานมาถ่ายทำา

และภาพยนตร์เรื่อง Thirteen Lives ของ รอน โฮเวิร์ด ขนเงิน-ขน

ดารามาใช้จ่ายในเมืองไทยเป็นรายใหญ่เช่นกัน 

เหตุการณ์ ๑๓ หมูป่า ติดถ้ำาขุนน้ำา-นางนอนน่ี เท่าท่ีฟัง มีระดับโลก

มาถ่ายทำาหลายราย

ช่

ให้ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (งาน

บริหาร) เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย

ดังกล่าว

โดยแอปพลิเคชัน “แทน

ใจ” จะช่วยให้การบริหารจัดการ

สวัสดิการและการส่งข่าวสาร

ภายในองค์กรเป็นเรื่องง่ายและ

โปร่งใสย่ิงข้ึน โดยการปรับเปล่ียน

คร้ังน้ีถือเป็นก้าวสำาคัญของหน่วย

งาน และเป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีต้องการให้มีการ

ขับเคลื่อนการทำางานผ่านระบบ

เทคโนโลยี ท้ังน้ีเพื่อให้ข้าราชการ

ตำารวจทุกนายได้เข้าถึงและได้รับ

สวัสดิการท่ีดีข้ึน อันจะเป็นการ

ลดภาระและช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจ ให้มีกำาลังกายและใจใน

การออกไปดูแลสังคมได้อย่างดี

ข้ึนด้วย ซ่ึงถือเป็นของขวัญแทน

คำาขอบคุณแก่ข้าราชการตำารวจ

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ 

ขยัน อดทน และทุ่มเท

ท้ังน้ี ข้าราชการตำารวจ

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเค

ชัน  “แทนใจ (TANJAI)” ได้ผ่าน

ระบบฐานปฏิบัติการของโทรศัพท์

มือถือ ท้ังระบบฐานปฏิบัติการ 

iOS ผ่านทาง App Store และฐาน

ปฏิบัติการ Android ผ่านทาง Play 

Store สำาหรับฐานปฏิบัติการของ 

HUAWEI สามารถใช้ได้ท้ัง Play 

Store และ  HUAWEI APP Gal-

lery โดยค้นคำาว่า “แทนใจ” หรือ

สามารถดาวน์โหลดตามลิงก์แนบ

ท้ายน้ี สำาหรับ iOS https://apps.

apple.com/th/app/%E0%B9%

81%E0%B8%97%E0%B8%99

%E0% B9%83%E0%B8%88/

id1587479777?l=th สำาหรับ Play 

Store https://play.google.com/

store/apps/details?id=com.tan-

jaicard.defa

วันเดียวกัน เวลา 07.00 น.                                            

ท่ีสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทร

วานิช เลขานุการ ตร.เป็น

ตัวแทน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ 

(ผบ.ตร.) นำาข้าราชการตำารวจ

ในสังกัดสักการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ภายในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

มีพระภูมิเจ้าท่ี  พระนารายณ์ 

พระนิรันตราย สักการะรูปจำาลอง 

พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์ ต่อมา 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ พร้อมด้วยนายก

สมาคมแม่บ้านตำารวจ และคณะ 

ได้ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสัก

การะพระบรมราชานุสาวรีย์

รัชกาลท่ี 4 พร้อมเป็นประธาน

ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำาบุญ

อุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการ

ตำารวจผู้วายชนม์จากการปฏิบัติ

หน้าท่ี เนื่องในโอกาสวันตำารวจ 

ประจำาปี 2564 อีกด้วย โดยมี

ข้าราชการตำารวจช้ันผู้ใหญ่ และ

สมาคมแม่บ้านตำารวจร่วมในพิธี

อย่างพร้อมเพรียง.

เพื่อไทย • เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 

นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือ

ไทย แถลงถึงกรณีการจัดซื้อ

เรือดำาน้ำาว่า ได้ข้อมูลเชิงลึกที่

กองทัพเรือต้องตอบมาเกี่ยวกับ

เรือดำาน้ำาลำาที่ 1 ที่ ไทยซื้อไป

แล้วว่า เรือดำาน้ำาลำาที่ 1 ต้อง

ใช้เครื่องยนต์ที่เยอรมนีเป็นผู้

ผลิต ปรากฏว่าทางเยอรมนีเขา

ไม่ขายเครื่องยนต์ให้ เรื่องนี้

กองทัพเรือต้องแจง เรือดำาน้ำา

ไม่มีเครื่องยนต์แบบนี้จะดำาได้

อย่างไร

นอกจากนี้ ยังจะต้อง

ติดตามกรณีการซื้อเรือดำาน้ำาที่ 

ทร.อ้างว่าเป็นการจัดซื้อแบบจี

ทูจี แต่กลับมีเอกสารหลักฐาน

การจ่ายภาษี VAT 7% ให้กรม

สรรพากร กระทรวงการคลัง 

โดยตรง แทนบริษัท CSOC 

จำานวน 24,794,392 เหรียญ

สหรัฐฯ  หรือประมาณ 820 ล้าน

บาท ทั้งที่การจัดซื้อยุทโธปกรณ์

ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม

กฎหมาย ขณะที่บริษัท CSOC  

อย่างไรก็ไม่ใช่รัฐบาลจีนแน่นอน 

เป็นเพียงบริษัทนายหน้าที่เข้ามา

ทำาจีทูจีเก๊

“เมื่อเปิดสภา ผมเตรียม                                                        

เสนอพรรคเพ่ือไทยให้เปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรม 

นูญ มาตรา 152 จะเสนอให้

พรรคอภิปราย พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ใน

ฐานะท่ีเป็นบิดาแห่งเรือดำา

น้ำาไทย และผมจะเป็นผู้อภิปราย 

พล.อ.ประวิตรเอง แต่ระหว่างน้ี

ท่ีสภายังไม่เปิดจะไปยื่นเรื่องให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นา

ยกฯ และ รมว.กลาโหม ตรวจ

สอบเรื่องน้ีด้วยว่ามีความไม่ชอบ

มาพากล และจะไปร้องให้นาย

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การ

คลัง และอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่องการจ่ายแวต นอกจากน้ีวัน

น้ีมีการเปล่ียนผู้บัญชาการทหาร

เรือคนใหม่ ผมก็จะไปยื่นเรื่องให้ 

ผบ.ทร.คนน้ีตรวจสอบถึงความ

ไม่โปร่งใสต่างๆ และให้ตอบด้วย

ว่าเรือดำาน้ำาน้ีไม่มีเครื่องยนต์จริง

หรือไม่” นายยุทธพงศ์กล่าว.

วัชระท้าเลขาฯสมศักดิ์ 

รีบฟ้องปมโควิดสุโขทัย  

ไทยโพสต์ • นายวัชระ เพชร

ทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรค

ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนาย

ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์  เลขานุการ

รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม จะ

ฟ้องร้องคดีเนื่องจากเปิดเผยเรื่อง

นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม จัดพิธี

รดน้ำาดำาหัวสงกรานต์เมื่อวันท่ี 12 

เมษายน 2564 จนทำาให้มีผู้ติดเช้ือ

โควิด-19 และเสียชีวิตว่า  ตน

ไปยื่นหนังสือถึงนายวิรุฬ พรรณ

เทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 

ให้ดำาเนินการตามกฎหมายกับ

นายสมศักด์ิจริง เพราะปรากฏ

หลักฐานชัดเจนว่าไม่ใส่หน้ากาก

อนามัย หากนายวิรุฬละเว้นไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็ต้องย่ืน

เรื่องถึงกระทรวงมหาดไทยให้ต้ัง

กรรมการสอบสวน และยื่นเรื่อง

กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดละเว้น

ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้ ป.ป.ช.พิจารณา

ไต่สวนในท่ีสุด

นายวัชระกล่าวอีกว่า 

ข้าราชการต้องกล้าหาญท่ีจะ

รักษากฎหมายให้ทุกคนอยู่ภาย

ใต้กฎหมายเดียวกัน ไม่มีอภิสิทธ์ิ

ชนใดๆ เช่น พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่

ใส่หน้ากากอนามัย ได้ให้ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครไป

เปรียบเทียบปรับถึงทำาเนียบ

รัฐบาลมาแล้ว นับเป็นตัวอย่าง

ท่ีดี แต่น่ีเป็นเพียง รมว.ยุติธรรม 

ได้ปฏิบัติตัวเคารพกฎหมายหรือ

ไม่ ท่ีสำาคัญคือมีประชาชนไปร่วม

งานแล้วตายด้วยโรคโควิด-19 

ถึง 3 คน ติดเช้ือจากคลัสเตอร์

น้ีตามประกาศของสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยถึง 55 

คน นายสมศักด์ิเคยแสดงความ

รับผิดชอบต่อประชาชนชาว

สุโขทัยบ้างหรือไม่

“นายธนกฤตขู่จะฟ้องก็

อย่าแต่เพียงขู่ ขอให้รีบดำาเนิน

การก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะปรับ

คณะรัฐมนตรี แล้วรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่

จะไม่มีประวัติเก่ียวพันกับกรณี

ฝายแม้ว 700 ล้านบาทอีกอย่าง

แน่นอน พร้อมกันน้ีอยากบอก

นายธนกฤตว่า เรื่องน้ีจะจบเมื่อ

นายสมศักด์ิถูกดำาเนินคดีตาม

กระบวนการยุติธรรมแล้วเท่าน้ัน 

ไม่มีนักการเมืองคนใดย่ิงใหญ่

อยู่เหนือกฎหมาย เม่ืออำานาจ

หมด ศาลอาญาหรือ ป.ป.ช.ก็ยัง

คงรออยู่ เรื่องน้ีไม่ต้องพูดมาก 

ไปเจอกันท่ีศาลดีกว่า เพราะ

บิดาของนายณัฐพล ติวุตานนท์ 

ข้าราชการผู้เสียชีวิตด้วยโรคโค

วิด-19 ได้ไปแจ้งความดำาเนินคดี

นายสมศักด์ิไว้แล้ว” นายวัชระ

กล่าว.

พท.จับตาซื้อเรือดำาน้ำาทำาไมจ่ายภาษี

เม่ือวันท่ี 17 ต.ค.64 ท่ี

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  พล.ต.อ.                                                         

สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้

นำาข้าราชการตำารวจจัดงานวัน

ตำารวจประจำาปี 2564 พร้อมกัน

น้ี พล.ต.อ.สุวัฒน์ยังเป็นประธาน

พิธีเปิดตัวแอปพลิเคชัน “แทน

ใจ” ซ่ึงเป็นการนำาเอาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์

ใช้ โดยจัดทำาข้ึนจากแนวความ

คิดของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ท่ีต้องการ

เปล่ียนระบบด้านสวัสดิการและ

ฐานข้อมูลกำาลังพลของสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติให้เข้าสู่ระบบ

ดิจิทัล อีกท้ังเพื่อเชื่อมต่อข้อมูล

ข่าวสารสำาคัญและสิทธิสวัสดิการ

ต่างๆ อาทิ ระบบการดูแลเรื่อง

สิทธิและสวัสดิการ, การประเมิน

ข้ัน, สิทธิฌาปนกิจสงเคราะห์, 

ระบบการคำานวณเงินเยียวยากรณี

ท่ีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจาก

การปฏิบัติหน้าท่ี, หลักสูตรการฝึก

อบรมนอกหน่วย, แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ผ่าน

ระบบแอปพลิเคชัน ในการพัฒนา

และยกระดับสวัสดิการของตำารวจ

และครอบครัว โดยได้มอบหมาย

สตช. • ผบ.ตร.เปิดแอปพลิเคชัน “แทนใจ” ดูแลระบบสวัสดิการ

และเยียวยาตำารวจท่ัวประเทศ สอดรับนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนการ

ทำางานผ่านระบบเทคโนโลยี 

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พาชมโรงเรือนกัญชาต้นแบบ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม หวัง

ใช้เป็นแหล่งสร้างฐานความรู้เรื่องกัญชาทุกมิติแก่เกษตรกรผู้ที่มีความสนใจ
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต์ “อิสรภาพแห่ง

ความคิด” Line ID:@thaipost บันทึกในวัน

ที่วิถีชีวิตคนในสังคมไทยเริ่มค่อยๆ คลี่คลายสู่

ภาวะปกติก่อนสถานการณ์ล็อกดาวน์ ทั้งนี้ พิเคราะห์ได้

จากสภาพการจราจรในท้องถนนที่เริ่มคึกคักครึกโครม ...• 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายจะร่วมมือร่วมใจกันระแวดระวัง

ดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้รอดปลอดภัยจากไวรัสโควิด-

19 อะไรที่สุ่มเสี่ยงก็กรุณาประมาณตน มิเช่นนั้น “ลักปิด

ลักเปิด” ประเทศ ความสูญเสียจะมีมากกว่า ...• ตั้งแต่

ประกาศคลายล็อก “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ออก

อาการดี๊ด๊าเป็นพิเศษ เพราะคาดหวังว่าเศรษฐกิจที่ร่อแร่จะ

ค่อยๆ ฟื้นคืนชีพ โดยเฉพาะราย

ได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งหายไป

กว่า 80% จากที่เคยได้ถึง 1 ล้าน

ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ดี ยุทธ

ศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. บอก

แล้วว่า เงินทองไหลมาเทมาแบบ

เดิมก่อนการแพร่ระบาดโควิด-

19 นั้น คงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจำาเป็น

ต้องคิดใหม่ทำาใหม่ ลดการพึ่งพา

ปริมาณนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ 

และต้องเน้น “คุณภาพ” นั่นคือ 

ตัวเลขนักท่องเที่ยวอาจจะน้อย

ลง แต่รายจ่ายต่อหัวต้องได้เพิ่มขึ้น หรือสร้างรายได้ให้กับ

เราได้เท่าเดิมนั่นเอง ...• สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

จีน ล่าสุด.. ที่ประกาศจำากัด “ห้าม” คนของเขาออกไปท่อง

เที่ยวต่างประเทศ และมุ่งเน้นส่งเสริมเที่ยวในบ้านตัวเอง 

ฉะนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในบ้านเรา 

ต้องช่วยกันหาทางแก้สมการให้ได้ อย่ามัวร้องเพลง..รอฝัน

เฟื่องว่านักท่องเที่ยวจีนจะหวนกลับมาเหมือนเดิม ...• รธน.

ว่าด้วยระบบการเลือกต้ังยังคงอยู่ในข้ันตอนไม่สะเด็ดน้ำา แต่

พรรคการเมืองก็ปล่อยของกันเป็นระลอก ไม่ว่าจะเป็น พปชร.                

ที่ยังแข็ง (ใจ) ชู “บิ๊กตู่” เป็นนายกฯ สืบต่อไป ถึงแม้จะ

มีชื่อ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษาหัวหน้า พปชร.แพลม

ออกมาท้าทาย แต่คอการเมืองรู้เท่าทันว่า ชื่อนี้แค่ โยนหิน

หลอกให้งง!! ...• สำาหรับ ปชป.

ยืนหน่ึงมาก็เป็น จุรินทร์ ลักษณวิ                                          

ศิษฏ์ ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของ

พรรคนี้ที่ ไม่ ให้ ใครข้ามศีรษะ 

“หัวหน้าพรรค” เกมนี้เลยไม่มี

ให้ลุ้น ทั้งๆ ที่วิถีชีวิตคนในสังคม

ไทยเปลี่ยนไปแล้วนะ ...• ที่น่า

ติดตามก็เห็นจะเป็นพรรค “เพื่อ

ไทย” นี่แหละที่ชำานาญการใช้การ

โฆษณาและการตลาดนำาการเมือง 

ล่าสุดแพลมว่า “มีประทับใจ” 

สำาหรับแคนดิเดตนายกฯ เพราะ

มาพร้อมกับการปล่อยคลิป “นาย

ใหญ่” จากแดนไกลประกาศิตเลือกตั้งที่จะถึงนี้ต้องแลนด์

สไลด์ กวาดคะแนนแบบถล่มทลายเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้น 

...• ชวนให้สนใจคือ การร้องขอให้ คุณหญิงพจมาน ณ 

ป้อมเพชร เปิดหน้าเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย สะท้อน

บอกชัดๆ ตอกย้ำาว่า พรรคการเมืองพรรคนี้เป็นของใคร?!? 

ฉะนั้น เลิกปฏิเสธหน้าไม่อายสักทีว่า 2 สามีภริยานั้นแยก

ทางกัน ไม่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้ง

เพื่อไทยนั้นรักและเคารพในหลัก

ประชาธิปไตย ...• บันทึกบรรทัด

ขอร่วมไว้อาลัย “อ๊อด คีรีบูน” 

รณชัย ถมยาปริวัฒน์ นักร้องยุค 

80 ที่จากไปด้วยมะเร็งเมื่อวานนี้ 

แต่ความดีงามของเขายังคงเป็น

ที่จดจำา โดยเฉพาะญาติโยมลูก

ศิษย์หลวงตามหาบัว วัดบ้านตาด 

เพราะงานบุญใหญ่ งานผ้าป่าทุก                  

ปี จะเห็นนักร้องเสียงดีคนนี้นั่ง                  

ร้องเพลงกล่อมลูกศิษย์ชาววัด ที่

จดจำาประทับใจต้องยกมือ..สาธุ!! 

ก็ช่วงเรี่ยไรทองช่วยชาติพ้นวิกฤตต้มยำากุ้ง 2540 เชื่อว่า 

สุคติภูมิเป็นท่ีหมายอย่างแน่นอน ...• บันทึกบรรทัดส่งท้าย..21 

ตุลาคม 2564 บันทึกว่า “ไทยโพสต์” อายุครบเบญจเพส.. 

25 ปี ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์สำาคัญมากมาย อะไร

บ้าง?!? เรารวบรวมมาบันทึกไว้แล้วในฉบับพิเศษฉลองขึ้น

ปีที่ 26 ..อย่าพลาดการจับจองประวัติศาสตร์บ้านเมืองช่วง

เวลาของอิสรภาพแห่งความคิด ...•

ปิยสาร์

คุณหญิงพจมาน

ณ ป้อมเพชร

ยุทธศักดิ์ สุภสร 

w

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 

นขณะน้ีทุกภาคส่วนต่างกล่าวถึงกันว่าสถานการณ์หลังโควิด

จะเป็นอย่างไร ซึ่งแม้ว่าจะดูเหมือนสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

บ้าง และสัญญาณบวกมาแล้ว แต่ว่าจริงๆ แล้วเราจะนิยาม

ให้ชัดเจนหรือทำาความเข้าใจให้ตรงกันได้ว่าสถานการณ์

หลังโควิดเริ่มแล้วหรือยัง ขณะนี้ ได้ผ่านพ้นช่วงการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 แล้วหรือไม่ ในขณะนี้ในภาคส่วนใดสามารถตอบ

ได้แบบชัดเจนบ้าง เพราะทุกภาคส่วนยังตีความต่างกัน แต่ตัวเลข

ผู้ติดเชื้อกลับพบคลัสเตอร์ใหม่ๆ หรือบางพื้นที่ตัวเลขยังไม่ลดลง

เลย ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังแตะหมื่นคนต่อวัน และผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ใน

ระดับร้อยคนเกือบทุกวัน ซึ่งใครจะเป็นคนออกมาบอกได้ว่าโลกใบ

นี้สถานการณ์ โควิดจบแล้ว ในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังไม่

ได้ลดลงหรือบางประเทศยังอยู่ในระดับติดเชื้อหลายหมื่นคน แม้

ประชาชนจะได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละ 70 แล้วก็ตาม เราจึง

ยังชะล่าใจไม่ได้ จึงควรต้องมีการศึกษาให้ชัดหรือวางกรอบให้ชัด

ว่าสถานการณ์หลังโควิดเริ่มได้หรือยัง แล้วจึงจะสามารถกำาหนด

กฎเกณฑ์ มาตรการหรือวางกรอบ เช่น การเปิดประเทศหรือไม่ 

เป็นต้น

ในประเทศไทยยังมีตัวเลขที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มแล้วประมาณ 

22 ล้านคน เสียชีวิตประมาณ 18,000 คน ในกรณีศึกษาของบาง

ประเทศ เช่น สวีเดน หรือกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย มีคนตาย

ต่อวันน้อย ดังนั้น ประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่วัคซีน แต่หากเป็นทุนทาง

สังคมประเทศนั้น ที่แข็งแรง มีระบบการดูแลคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะมีสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่

คลอดจนถึงเสียชีวิต ประเทศเหล่านี้ก็ไม่ได้เข้มงวดการปิดเมือง

หรือการใส่แมสก์เลย แต่สภาพสังคมของประเทศนั้นที่มีสวัสดิการ

สังคมต่างหากที่เป็นภูมิต้านทานทางสังคม ที่เป็นจุดแข็งของเขา 

แม้ผู้ติดเชื้อจะเป็นจำานวนมาก แต่ไม่ใช่ปัญหาของประเทศนั้น สรุป

ได้ว่า ตัวเลขคนตายส่วนใหญ่จะมีโรคประจำาตัว เช่น หัวใจ เบา

หวาน กลุ่มคนเหล่านี้ร่างกายไม่แข็งแรง เอาเข้าจริงคนเสียชีวิต

ไม่ใช่เพราะไม่ได้รับวัคซีน แต่ตายเพราะความยากจน ตายเพราะ

ไม่ได้รับการเข้าถึงการรักษา ตายเพราะไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ 

อย่าลืมว่าประเทศเรามีความเหลื่อมล้ำาอันดับ 3 ของโลก โควิด

ทำาให้ช่องว่างคนรวยคนจนยิ่งถ่างขึ้น ถ้ามีการระบาดใหม่ระลอกที่ 

5 ประเทศไทยจะน่ากลัวแบบไหน  

ตอนนี้ในประเทศไทยที่เจอสถานการณ์ตกงานมากขึ้น แต่

แม้สถานการณ์ที่หลายคนเห็นจะเป็นข่าวโรงงานปิดตัว พนักงาน

หลายบริษัทถูกเลิกจ้าง เด็กจบใหม่เดินเตะฝุ่น ตัวเลขอัตราการว่าง

งานของไทยในไตรมาส 1 ปีนี้ อยู่ในที่ 2% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน

โควิดมา 1% และจำานวนคนว่างงานประมาณ 4.5 แสนคน อัตรา

การว่างงาน (Unemployment rate) เป็นตัวเลขที่บอกว่า ในจำานวน

คนที่สามารถทำางานได้ 100 คน มีคนว่างงานอยู่เท่าไหร่ ตัวอย่าง

เช่น อัตราการว่างงาน 2% ของไทยในตอนนี้ หมายความว่า ใน

คนไทยที่พร้อมทำางาน 100 คน มีคนว่างงาน 2 คน ซึ่งอาจดูไม่

มาก เพราะคนไทยเริ่มปรับตัวไปทำาอาชีพอื่นหรือกลับสู่ภูมิลำาเภา

เพื่อการดำารงชีพแบบพึ่งตนเองหรือใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โดยปกติแล้วอัตราการว่างงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำาคัญทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจขยายตัว อัตราการว่างงานจะต่ำา และ

เมื่อเศรษฐกิจหดตัว อัตราการว่างงานจะสูง ทำาให้มีการนำาอัตรา

การว่างงานไปเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์เศรษฐกิจในหลายแง่

มุม ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสำารวจเกี่ยวกับรายได้จากการจ้างงาน

ระบุว่า ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่สาม 

ส่งผลให้ครัวเรือนเกือบร้อยละ 50 ได้รับผลกระทบจากการจ้างงาน 

โดยร้อยละ 90.3 มีรายได้จากการจ้างงานที่ลดลง ขณะที่ร้อยละ 

9.7 ขาดรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้กำาลังซื้อที่มีแนวโน้มลดลง หรืออาจ

เป็นเพราะการว่างงานแฝง (underemployment) คือการใช้แรงงาน

แบบที่ได้ประสิทธิภาพต่ำากว่าที่สามารถทำาได้จริง ทั้งในเรื่องของ

เวลาทำางาน และความสามารถ อย่างแรกคือด้านเวลา แรงงานใน

ภาคเกษตรประมาณ 40% ทำางานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

และมีเวลาการทำางานเฉลี่ยต่ำากว่าเวลาทำางานในภาคอื่น และถึง

แม้ว่าแรงงานส่วนนี้จะอยากทำางานเยอะขึ้นให้เต็มกำาลังเพื่อหาเงิน

เพิ่ม แต่ลักษณะงานก็ไม่เอื้อให้ทำาแบบนั้น และยากที่จะไปหางาน

อย่างอื่นทำา แต่อย่างไรก็ตามคนไทยยังมีภาคการเกษตรที่รองรับคน

ตกงานจากเมืองใหญ่กลับไปใช้ชีวิตตามหลักพึ่งตนเองได้

ต่อมาในประเด็นของความเหลื่อมล้ำาที่คนติดโควิดไม่สามารถ

เข้าถึงการรักษาโดยเร็ว หรือบางส่วนยังไม่ได้รับวัคซีน ในขณะที่

บางคนที่พอมีเงินกลับได้รับวัควีนเข็ม 3 หรือ 4 ไปแล้ว นี่คือความ

เหลื่อมล้ำาที่ชัดเจนและแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันของประชาชน

คนไทย ก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อใช้ใน

การควบคุมการแพร่ระบาด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ 

social distancing การประกาศใช้เคอร์ฟิว (curfew) ห้ามออกนอก

เคหสถานในเวลาที่กำาหนด การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การปิดสถานที่

ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา สถานบันเทิง ฯลฯ เพื่อ

ที่จะสร้างความปลอดภัยในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 

ประชาชนจำานวนไม่น้อยต่างก็ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิตและ

ครอบครัวของพวกเขา หลังจากที่บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการต่างๆ 

ได้ปิดทำาการชั่วคราว กลุ่มคนเหล่านี้จึงตกงานทันที เท่ากับขาด

รายได้ไปโดยปริยาย จึงเป็นเหตุที่ทำาให้พวกเขาตัดสินใจเดินทาง

เพื่อกลับภูมิลำาเนา หรือดิ้นรนหางานเพื่อประคองตนเองให้ผ่านพ้น

จากสถานการณ์นี้ ไปให้ได้ โดยที่มาตรการเยียวยาต่างๆ ที่ภาครัฐ

ออกมานั้นแค่บรรเทาความเดือดร้อนได้ไม่กี่วัน แต่ค่าครองชีพ ค่า

อาหารกลับแพงขึ้น จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มคนเหล่านี้ มี

ผู้คนจำานวนมากได้รับความเดือดร้อน แต่กลับมีคนบางกลุ่มที่ได้รับ

ผลประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึง

ความเหลื่อมล้ำาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

หากเวลาที่เราพูดถึงหลังโควิด เช่น ถึงแม้ประเทศไทยมีการ

เปิดประเทศ แต่คำาถามคือแล้วต่างชาติจะมาไทยมั้ย จีน อินเดีย 

จะเข้ามาไทยมั้ย กลุ่มอาชีพคนเล็กคนน้อยจะกลับมามีรายได้หรือ

ไม่ พ่อค้าแม่ค้าจะขายของได้หรือไม่ การท่องเที่ยวไทยที่เคยทำา

เงินเข้าประเทศจะกลับมาได้หรือไม่ เหล่านี้คือคำาถามที่คนส่วน

ใหญ่ก็ต้องการคำาตอบ ปัญหาความเหลื่อมล้ำาจะเป็นปัญหาที่น่า

กังวลสำาหรับในปัจจุบันหรืออนาคตก็ตาม ซึ่งปัญหาเหล่านี้คือความ

ท้าทายที่รัฐและทุกคนในฐานะที่เป็นพลเมืองควรร่วมกันช่วยแก้ไข

ปัญหา โดยสิ่งที่เป็นแนวทางสำาคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อม

ล้ำาของสังคมไทยที่รัฐได้กำาหนดขึ้น ดังนั้น เราคงต้องประสานความ

ร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ด้วย ดังนั้น เราจึงต้องมาคิดตั้งหลักกัน

ใหม่ ในทางนโยบายของประเทศเราต้องคิดเผื่อด้วยว่าจะไม่มีโรค

อุบัติใหม่หรือจะไม่มีการระบาดระลอกที่ 5 หรือการสร้างความเป็น

ธรรมในทุกมิติ ได้แก่ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก การ 

กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร การเพิ่มผลิต

ภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ มี

ความปลอดภัยในการทำางาน การสร้างหลักประกันทางสังคมที่

ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย การลงทุนทางสังคมแบบ

มุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การสร้าง

ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 

ะยะนี้ตำารวจกลุ่มที่เรียกกันว่า ชั้นสัญญาบัตร ตั้งแต่

ระดับ รองผู้บังคับการลงไปจนถึงรองสารวัตร ทั่ว

ประเทศ ซึ่งมีจำานวนรวมกันน่าจะ ประมาณเจ็ดแปด

หมื่นคน

ส่วนใหญ่ไม่มีใครมีกะจิตกะใจ ทำางานรักษากฎหมาย ให้

ประชาชนตามอุดมคติหรืออุดมการณ์ที่ถูกผู้บังคับบัญชาบังคับให้

บ่นท่องอยู่แทบทุกวันกันแต่อย่างใด!

เนื่องจากจิตใจของแต่ละคน โดยเฉพาะผู้มีคุณสมบัติเข้า

หลักเกณฑ์เลื่อนตำาแหน่งได้หรือถูกย้ายไปอยู่ในตำาแหน่งที่ไม่

สมัครใจแต่ละระดับ เฝ้าแต่คอยจับจ้องมองความเคลื่อนไหวเรื่อง

การแต่งตั้งโยกย้าย  

คำาถามที่ก้องหูผู้คนอยู่แทบทุกเวลาเมื่อนายตำารวจกลุ่มนี้

พบหน้ากัน ซึ่งประชาชนและตำารวจผู้น้อยที่ถูกเรียกกันว่า “ชั้น

ประทวน” ได้ยินจนเบื่ออยู่แทบทุกปีก็คือ  

 “คำาสั่งนี้จะได้ขึ้นไหม หรือถ้าไม่ได้จะย้ายไปที่ ไหน ชัวร์

ตามเป้าหรือไม่ วิ่งใคร สายไหน มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเท่าใด?”

ใครท่ีมีเจ้านายสายตรงได้เลื่อนตำาแหน่งเป็น ผบช. หรือ  

ผบก.ในการแต่งต้ังคร้ังท่ีผ่านมา หรือ เป็นคนท่ีคอยเดิน “ถือหมวก 

ถือโทรศัทพ์” ท้ังชายหญิงท่ีน่ังหน้าห้อง ต่างกระหย่ิมย้ิมย่อง 

ขอจองหน่วยตำารวจ จังหวัดหรือโรงพักทำาเลทอง ตรงนั้น

ตรงนี้ หลังจากที่คอยเฝ้าติดตามรับใช้เพื่อจะได้ โอกาสตามหวังมา

นานหลายปี

และอาจอยู่ในข่ายได้รับสมนาคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ

อะไร?

ส่วนตำารวจที่ไร้เส้นสายหรือไม่อยู่ใน เครือข่ายอุปถัมภ์ ไม่

ว่าจะเป็นสถาบันหรือรุ่น นรต. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพนักงาน

สอบสวนซึ่งส่วนใหญ่ทุกระดับสำาเร็จการศึกษาปริญญาทาง

กฎหมายจากมหาวิทยาลัยกระจายอยู่ตามสถานีตำารวจต่างๆ ทั่ว

ประเทศรวมประมาณ 10,000 คน

แม้มีคุณสมบัติครบสามารถเลื่อนตำาแหน่งได้มานานหลายปี 

แต่ก็ไม่มีโอกาสได้จอง หรือแม้กระทั่ง ได้ลุ้น เพื่อลิ้มรสตำาแหน่ง

นั้นตำาแหน่งนี้ ที่ว่าดีๆ อะไรกับเขา!

แต่ละคนได้แต่ เฝ้านั่งนับปีอาวุโสว่าจะเข้าหลักเกณฑ์ 33 

เปอร์เซ็นต์เมื่อใด จะทันก่อนเกษียณหรือไม่  แม้ได้แล้วจะรู้สึก

อับอายผู้คน ก็จำาต้องทน!

และเมื่อเข้าเกณฑ์ได้เลื่อนตำาแหน่งแล้ว ก็ยังกลุ้มใจ ไม่รู้จะ

ได้อยู่ที่ไหนสายงานใด?

ไม่อยากได้ฝ่ายอำานวยการเพราะเป็นงานที่ไม่ถนัดชำานาญ

หรือย้ายไปจังหวัดห่างไกลทำาให้ครอบครัวเดือดร้อน จะต้องวิ่งเต้น

กับใครอีกหรือไม่ ควรทำาอย่างไร?

นอกจากนั้น การทนทำางานเป็นพนักงานสอบสวนต่อไป ก็

นับวันแต่จะมีปัญหาการกระทำาผิดกฎหมายและระเบียบสารพัด

เพิ่มขึ้นมากมาย!

ถ้าตัดสินใจขอลาออกก่อนเกษียณได้ยศเพิ่มอีกหนึ่งชั้นจะดี

กว่ากันหรือไม่?

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาสำาคัญที่กระชั้นใกล้ตัวพนักงาน

สอบสวนทุกคนเข้าทุกที ก็คือเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามคำาสั่งผิด

กฎหมายของเจ้านายไม่ให้รับคำาร้องทุกข์จากประชาชนออกเลข

คดีเพื่อให้ มีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่งอัยการตรวจ

สอบตามกฎหมาย ง่ายๆ!

ปัจจุบันได้ถูกประชาชนจำานวนมากโวยวาย ร้องเรียน

กล่าวหาว่าเป็นการกระทำาความผิดอาญาและวินัยร้ายแรง มี

ตัวอย่างให้เห็นมากขึ้นทุกวัน!

ขอเรียนว่า ปัญหาการแต่งตั้งท้ังเลื่อนตำาแหน่งและโยกย้าย

ตำารวจไทยในอดีตเมื่อประมาณสามสิบปีที่ผ่านมานั้น ไม่ได้รุนแรง

และเลวร้ายเท่าปัจจุบัน 

เนื่องจากได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำาแหน่ง

ที่สำาคัญให้พิจารณาจาก อัตราเงินเดือนและอาวุโสการครอง

ตำาแหน่งในแต่ละสายงานที่ถูกกำาหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้ เป็น

ลำาดับแรก

เนื่องจากการได้เลื่อนเงินเดือนสูงกว่าและครองตำาแหน่งใน

สายงานเดียวกันก่อน ถือว่าเป็นผู้มีความสามารถมากกว่าคนที่มี

ขั้นเงินเดือนต่ำาและได้ครองตำาแหน่งภายหลัง

 ซึ่ง โดยหลักการนอกจากวิธีทดสอบความรู้และความ

สามารถแข่งขันกันเหมือนตำารวจในประเทศที่เจริญทั่วโลกแล้ว 

การยึดหลักอาวุโสในการเลื่อนตำาแหน่งถือเป็นตรรกะใน

การบริหารราชการที่ถูกต้องในทุกองค์กร

ถ้าใครบอกว่าไม่ใช่ เพราะเรื่องได้สองขั้นอาจเนื่องมา

จากการวิ่งเต้น หรือแม้กระทั่งซื้อขายกันก็ได้ มีตัวอย่างให้เห็น

มากมาย!

นั่นหมายถึงว่า องค์กรตำารวจไทย “ไม่มีความจริง” และ 

“คุณธรรมความดี” อะไรให้ผู้คนเชื่อถือกันได้อีกต่อไปแล้วทั้งสิ้น!

หลักเกณฑ์แต่งตั้งเลื่อนตำาแหน่งที่ให้ยึดอาวุโสในแต่ละ

สายงานเป็นหลักมานานเกือบศตวรรษ ซึ่งถือว่าเป็น หลัก

ประสิทธิภาพและคุณธรรมที่เป็นธรรมต่อตำารวจส่วนใหญ่

   เพราะทำาให้แต่ละคนไม่ต้องเสียเวลาวิ่งเต้นกับเจ้านาย

หรือหาเส้นสาย แม้กระทั่ง หาเงินหรือทรัพย์สินราคาแพงรูปแบบ

ใด มาจ่ายให้เจ้านายผู้มีอำานาจแต่งตั้งทุกครั้งที่จะมีคำาสั่ง  

ได้ถูก กลุ่มผู้นำาตำารวจชั่ว เมื่อประมาณสามสิบปีที่ผ่าน

มา สุมหัวกัน แก้ไขเสียใหม่ให้กลายเป็นถ้อยคำาว่า “พิจารณาตาม

ความรู้ความสามารถ”  

โดยนำาคำาว่า “อาวุโส” ไปใส่ไว้เป็นคุณสมบัติลำาดับ

สุดท้าย!

ทำาให้เกิดปัญหาและการโวยวายขึ้นในหมู่ตำารวจที่ทำางานมา

นานแต่ไร้เส้นสายมากมาย  

เพราะแต่ละคนทำางานในตำาแหน่งและพื้นที่ใดมานานแค่

ไหนก็ไม่ถือว่ามีความสามารถมากกว่าตำารวจรุ่นหลัง โดยเฉพาะ

ตำารวจมีอาวุโสน้อยที่อยู่นอกสายงานและพื้นที่รับผิดชอบเสียที 

เป็นเหตุให้ต้องมีการแก้ไข โดยแบ่งแบบอายๆ ให้พวก

อาวุโส 25 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มเป็น 33 เปอร์เซ็นต์ ในอีกสามสี่

ปีต่อมา

กลายเป็นว่า หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตำารวจไทยมีทั้งใช้

อาวุโส 33 เปอร์เซ็นต์สำาหรับผู้ไม่มีเส้นสายหรืออยู่ในเครือข่ายอุป

ถัมภ์ใดๆ 

ในส่วนที่เหลือ 67 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นพวกมีความสามารถ

ที่ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องอะไร?

นำามาซึ่ง ปัญหาการซื้อขายตำาแหน่งและวิ่งเต้นกันอย่าง

อุตลุดแบบ “ด้านได้ อายอด” ในตำารวจกลุ่มนี้

ไม่มีใครเข้าใจว่าเหตุใด พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา  

นายกรัฐมนตรี จึงไม่มีความคิดที่จะแก้ไขกำาหนดหลักเกณฑ์การ

แต่งตั้งตำารวจให้เกิดความเป็นธรรมต่อตำารวจส่วนใหญ่

สร้างขวัญและกำาลังใจให้พวกเขา โดยที่ ไม่จำาเป็นต้องพูด

เรื่องการเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความ

ไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการอีกหลายหน่วยในพื้นที่เดียวกัน

ซึ่งในความเป็นจริง ทั้งหญิงและชายทำางานหนักและเสี่ยง

ภัยกว่าตำารวจหลายเท่าด้วยซ้ำา!.

โดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันปฏิรูปประเทศไทย

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

แต่งตั้งตำ�รวจมีปัญห� ‘วิ่งเต้น ซื้อข�ย ด้�นได้ อ�ยอด’

เพร�ะ ‘อ�วุโส’ ถูกทำ�ให้กล�ยเป็น ‘ไร้คว�มส�ม�รถ’

คนไม่ได้ตายเพราะโควิด แต่ตายเพราะความจน

ใ

ร

วันที่ 18 ตุลาคม ถือเป็นวันเนคไทนานาชาติ 

(International Necktie Day) เดิมเป็นวันพิเศษของประเทศ

โครเอเชีย และอีกหลายประเทศเพื่อระลึกถึงเครื่องประดับ

ยอดนิยมของผู้ชาย มีจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปช่วงสงคราม 30 

ปีในแถบยุโรปกลาง ต่อมาพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส 

ขณะทรงพระเยาว์ได้ผูกผ้าพันคอและกลายเป็นแฟชั่นฮิตใน

หมู่ประชาชนชาวฝรั่งเศส กระทั่งกลายมาเป็นเนคไทอย่าง

ในปัจจุบัน.

วันเนคไทน�น�ช�ติ
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ศุลกากรแจงไม่ได้เปิดกล่องสินค้า

ไทยโพสต์ • “ศุลกากร” แจงกรณีสิ่งของ-

ลอตเตอรี่ส่งจากเกาหลีมาไทยหาย ระบุ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อย ยันไม่ได้

เปิดกล่องหลังพบสิ่งของไม่มีความเสี่ยง 

ส่งต่อไปรษณีย์ ไทยนำาส่งผู้รับ ชี้ทำางาน

ตามขั้นตอน มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ

ชัดเจน

นายชัยยุทธ คำาคุณ ที่ปรึกษาด้าน

พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะ                                                           

โฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระ 

แสข่าวเมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 เกี่ยวกับสิ่งของ

พร้อมลอตเตอรี่หายไประหว่างการส่งพัสดุ

จากประเทศเกาหลีมายังประเทศไทย และ

ดรามาพัสดุจากเกาหลีล่องหน

ขาว
บุกยิงวัวขู่ชิง ส.อบต.หลังขอไม่ให้สมัคร

นครศรีธรรมราช • เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64 ว่าที่ ร.ต.สุขสันต์ แววัลจิต ผู้สมัครสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำาบล (ส.อบต.) ม.1 ของ อบต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

หมายเลข 2 เข้าร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่า เมื่อเช้าวันที่ 17 ต.ค. วัวของตนที่ผูกเลี้ยงไว้ใน

สวนมะพร้าว ม.11 ต.กลาย ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกกรดขนาด .22 ยิงใส่จำานวน 4 

นัดเข้าบริเวณลำาตัวตาย ซึ่งตนเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเมืองท้องถิ่น การเลือก

ตั้ง อบต.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.นี้ เนื่องจากก่อนที่ตนจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.

กลาย ได้มีฝ่ายตรงข้ามบางกลุ่มมาขอร้องไม่ให้ตนลงสมัครในครั้งนี้ แต่ตนไม่ยอมและ

เดินทางไปสมัครได้หมายเลข 2 จากนั้นเริ่มออกหาเสียงในหมู่บ้านตามปกติ ซึ่งอาจ

จะทำาให้ฝ่ายตรงข้ามบางคนเกิดความไม่พอใจ แล้วมาลอบยิงวัวของตนจนตายเพื่อ

เป็นการข่มขู่ในครั้งนี้ก็ได้ ซึ่งตนคงไม่เข้าแจ้งความกับตำารวจแต่อย่างใด แต่ต่อไปต้อง

ระมัดระวังตัวมากกว่านี้ 

จับมือฆ่าช่างเฟอร์นิเจอร์หมกหินที่เมืองกาญจน์

กาญจนบุรี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัส

ธำารงค์ ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค  7 เดินทางมาที่กองบังคับการตำารวจภูธรจังหวัด

กาญจนบุรี  เพื่อแถลงข่าวการจับกุมตัวนายธนิตย์ วังกุ่ม หรือบอล วังกุ่ม  และนาย

รุ่ง บุญมอญ หรือรุ่ง ห้วยกระเจา สองผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซอง

ยาวยิงนายบัญชา หรือบี กลิ่นเกษร อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75/6 ม.8 บ้านถ้ำาผา

วังจันทร์ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี อาชีพเป็นช่างทำาเฟอร์นิเจอร์ไม้จนเสีย

ชีวิต แล้วนำาศพไปทิ้งอำาพรางในซอกหินเชิงภูเขาบ้านโป่งรี ม.6 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย 

จ.กาญจนบุรี  พบศพเมื่อเวลา 12.10 น.ของวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยจับได้เมื่อวัน

ที่ 15 ต.ค. ขณะที่นายธนิตย์ได้หลบหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของนายบอล ตำารวจ

ทีมสืบสวนจึงเดินทางไปจับกุมตัวเอาไว้ได้ พร้อมของกลางอาวุธปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อ

เหตุ 1 กระบอก รถจีป 1 คันที่จอดอยู่ในโรงรถ และเชือกมนิลา 1 เส้น ซึ่งตำารวจ

คาดว่าเป็นของกลางที่ใช้ในการกระทำาผิด จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน นำาตัวมาสอบ

สวนปากคำาที่กองบังคับการตำารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นในวันที่  16 ต.ค.

64 สามารถจับกุมนายรุ่ง บุญมอญ อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/4 ม.6 ต.หนองรี 

อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ที่ จ.348/2564 

ลงวันที่ 14 ต.ค.64 ซึ่งเป็นคนร้ายอีก 1 คนที่ร่วมกันก่อเหตุได้ หลังหลบหนีไปซ่อนตัว

อยู่ที่คอกหมูข้างบ้านหลังหนึ่งในเขตพื้นที่ ม.3 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี เบื้องต้น

ผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือใช้อาวุธปืนลูกซองยาวจ่อยิงนายบัญชา 

ผู้ตายจริง 

น้ำาท่วมอ่างทองเริ่มเน่าชาวบ้านแห่หาปลาคึกคัก

อ่างทอง • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64 ที่บริเวณคลองชลประทาน ม.2-3 

ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พบชาวบ้านจำานวนมากออกมาหาปลาภายในคลอง

กันอย่างคึกคัก เพื่อนำาไปเป็นอาหารและขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว  หลังจากน้ำาใน

คลองชลประทานเกิดเน่าเสีย ทำาให้ปลานานาชนิดจำานวนมาก เช่น ปลาแขยง, ปลา

กด, ปลาสร้อย, ปลาซ่า, ปลาตะเพียน เกิดภาวะลอยหัวขึ้นมาบนผิวน้ำาเป็นฝูงๆ  ตลอด

ลำาคลอง ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวออกมาพบเห็นจึงบอกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้นำา

ตาข่าย แห สวิง ปืนยิงปลา  การ์ดยิงปลา และอุปกรณ์ต่างๆ ในการหาปลาติดมือออก

มาจับปลาเพื่อไปทำาอาหาร และบางรายได้เป็นจำานวนมากจึงนำาไปขาย โดยมีคนออก

มาหาปลาในคลองชลประทานกันอย่างคึกคัก ด้านนายวีรพงศ์ ภิรมย์สุข อายุ 38 ปี ชาว

บ้าน ม.2  ต.สายทอง เล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาได้พบเห็นน้ำาในคลองชลประทาน 1 

ขวา หน้าบ้านของตนเองเกิดการเน่าเสีย และได้มีปลานานาชนิดลอยหัวขึ้นมาเพื่อหา

อากาศหายใจ ก็ได้บอกเพื่อน ญาติพี่น้อง และตนเองก็ได้นำาแหออกมาหว่านจับปลา

ได้กว่าครึ่งกระสอบปุ๋ย และได้นำาไปแบ่งให้ญาติพี่น้อง  นอกจากนั้นก็ยังมีชาวบ้านใน

หมู่บ้านที่ออกมาพบเห็นฝูงปลา จึงได้นำาเครื่องมือจับปลาต่างๆ มาทำาการออกหาปลาใน

คลองกันอย่างสนุกสนานคึกคักเพื่อนำาไปเป็นอาหาร.

มีการนำาส่งต่อไปให้ผู้รับที่จังหวัดอุดรธานี  

ทำาให้เกิดข้อสงสัยว่าของในกล่องพัสดุดัง

กล่าวหายไปได้อย่างไร ว่ากรมศุลกากร

ทราบเรื่องแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจ

ทั้งนี้ ได้ทำาการตรวจสอบข้อมูลดัง

กล่าวทันที พบว่าพัสดุดังกล่าวเป็นพัสดุ 

EMS หมายเลข ES298145501 KR  ซึ่ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด เป็นผู้รับและ

ได้ตรวจคัดโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อวันที่ 

11 ต.ค.64 เวลา 12.56 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามที่ปรากฏบน

เอกสารหน้ากล่อง เห็นว่าเป็นของที่ไม่มี

ความเสี่ยงจึงไม่ได้เปิดกล่อง และส่งให้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด เพื่อนำาส่งไปให้

ผู้รับบริการต่อไป

“การปฏิบัติพิธีการดังกล่าวสอดคล้อง

กับภาพถ่ายหีบห่อ ที่ปรากฏพบว่าหีบห่อ

ไม่ได้ถูกเปิดตรวจโดยศุลกากร เพราะไม่มี

เทปกาวพลาสติกใสที่ระบุข้อความว่า ‘เปิด

ตรวจ/ปิดผนึก โดยพนักงานศุลกากรร่วม

กับพนักงานไปรษณีย์  Examined/Sealed 

by Customs and Postal Officers’ ดังนั้น 

การสูญหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร” นายชัยยุทธกล่าว

สำาหรับขั้นตอนของการเปิดตรวจ

พัสดุที่มาจากต่างประเทศนั้น จะเป็นการ

12

ทำางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากร

และเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด 

หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีข้อสงสัยว่าพัสดุ

ดังกล่าวมีความเสี่ยง จำาเป็นต้องเปิดตรวจ 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด ทำาการเปิดกล่อง

พัสดุ และเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเป็นผู้ตรวจ

สิ่งของภายในและทำาการบันทึก  เมื่อตรวจ

เรียบร้อยและไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ ก็จะ

ทำาการปิดกล่องโดยเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ ไทย 

ด้วยเทปกาวพลาสติกใสระบุข้อความว่า 

“เปิดตรวจ/ปิดผนึก โดยพนักงานศุลกากร

ร่วมกับพนักงานไปรษณีย์ Examined/

Sealed by Customs  and Postal Officers” 

ตามรอยต่อที่เปิดกล่องให้เรียบร้อย  โดย

การทำางานในขั้นตอนนี้จะมีกล้องวงจรปิด

บันทึกการทำางานของเจ้าหน้าที่.

กรุงเทพฯ • ตำารวจ สน.ลุมพินีเข้าจับกุม

ร้านอาหารย่านสุขุมวิทเปิดบริการฝ่าฝืน 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และทำากิจกรรมมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

พร้อมนักเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ               

ตรัง • ศึกเลือกตั้ง อบต.จ.ตรังดุเดือด หนุ่ม

วัย 33 ปีพบจดหมายข่มขู่ฆ่า ไม่ให้เป็นหัว

คะแนนให้ผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้ง 

อบต.ขณะกำาลังกรีดยางพารา 

เมื่อวันท่ี 17 ต.ค.64 เวลา 10.30 น.                                                     

ที่บ้านของนายปรวัฒน์ ตั่นมี อายุ 33 ปี                                                      

อยู่บ้านเลขที่ 49 ม.12 ต.บ้านนา อ.ปะ 

เหลียน จ.ตรัง เจ้าตัวได้พาผู้สื่อข่าวไปชี้

ต้นยางพาราที่พบจดหมายข่มขู่เขียนด้วย

ลายมือ สอดเอาไว้ใต้ถ้วยรองน้ำายาง  หลัง

จากที่นายปรวัฒน์ ผู้เสียหายออกไปกรีด

ยางพาราในเช้าวันที่ 15 ตุลาคม เมื่อเปิด

อ่านพบว่าเป็นข้อความข่มขู่ โดยมีใจความ

ว่า “ไอ้พัก (ชื่อเล่นนายปรวัฒน์) ถ้ามึงไป

ช่วยไอ้ฉิม (ผู้สมัคร ส.อบต.หมายเลข 2) มึง

เตรียมตัวตาย ไอ้คม (หมายถึงน้าชายของ

นายปรวัฒน์) ก็ช่วยมึงไม่ได้เพราะไอ้คม

ไม่มีน้ำายา  มึงหยุดเสีย”  

ซึ่งข้อความดังกล่าวระบุไม่ให้ผู้เสีย

หายไปเป็นหัวคะแนนให้ผู้สมัครหมายเลข 

2 ในการเลือกตั้ง อบต. ม.12 ต.บ้านนา  ซึ่ง

จะมีการเลือกตั้งกันในวันที่ 28 พฤศจิกายน

นี้ โดยหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้นำาจดหมาย

ดังกล่าวไปแจ้งความไว้ที่ สภ.ปะเหลียนใน

เช้าวันเดียวกัน

จากนั้นได้แจ้งเรื่องให้กำานันผู้ ใหญ่

บ้านและผู้สมัครหมายเลข 2 รับทราบ ขณะ

เดียวกันนายนิวัติ ฟุกล่อย ผู้สมัครหมายเลข 

1 ซึ่งเป็นอดีตสมาชิก อบต.3 สมัยได้มา

แสดงความบริสุทธิ์ใจต่อผู้เสียหายที่บ้าน 

อ้างไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ  กับจดหมาย

ดังกล่าว ซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่าตัวเองไม่ได้

เป็นหัวคะแนนให้ใคร แต่ยอมรับว่ามีญาติ

พี่น้องมาก ทำาให้มีคนอยากให้ช่วยมาตลอด 

ซึ่งตอนแรกคิดจะลงสมัครสมาชิก อบต.เสีย

เอง แต่ทางบ้านไม่อนุญาต

สำาหรับจดหมายดังกล่าวไม่ได้ทำาให้

ตนตกใจกลัวแต่อย่างใด และไม่เคยมีศัตรู

ที่ไหนมาก่อนด้วย ส่วนนายมนัส  เพชรเพ็ง 

ผู้สมัครหมายเลข 2 ลงสมัคร อบต.เมื่อวัน

ที่ 14  ตุลาคม จากนั้นเช้าวันที่ 15 ตุลาคม

ก็พบจดหมายข่มขู่เกิดขึ้น  ซึ่งใน ม.12 

ต.บ้านนา มีผู้สมัคร อบต.แค่ 2 คนเท่านั้น 

คือหมายเลข 1 และหมายเลข 2

นายปรวัฒน์เล่าว่า หลังได้อ่านข้อ                                                    

ความในจดหมายตนก็กรีดยางต่อจนเสร็จ 

ก่อนจะมาบอกพ่อกับแม่ว่าไม่รู้มีใครมาขู่

ฆ่าตน ถ้าตนไปช่วยนายมนัส เพชรเพ็ง 

ซึ่งพ่อแม่ให้ตนไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ก่อนจะ                                                       

ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.ปะเหลียน เบื้องต้น

ไม่รู้ว่าเป็นใคร เพราะที่ผ่านมาตนไม่เคย

มีปัญหากับใครในหมู่บ้าน และไม่เคยเป็น                                                  

หัวคะแนนให้ใคร โดยหลังเกิดเหตุผู้สมัคร

หมายเลข 1 ได้เข้ามาพูดคุยกับตนที่บ้าน 

เพ่ือแสดงความบริสุทธ์ิใจว่าไม่มีส่วนเก่ียว 

ข้องกับจดหมายดังกล่าว

ด้านนายมนัส เพชรเพ็ง ผู้สมัคร

หมายเลข 2 กล่าวว่า ในหมู่บ้านมีผู้สมัครแค่ 

2 คน คือเบอร์ 1 กับเบอร์ 2 ซึ่งคือตน  แต่

ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเขียน ไม่เคยเห็นลายมือ 

และเชื่อว่าเป็นการข่มขู่ ไม่ให้ตนลงสมัคร 

อบต. แต่ตนไม่กลัว ซึ่งก็มีกระแสวิจารณ์กับ

เรื่องที่เกิดขึ้น บางคนให้ตนถอนตัว แต่ตน

จะเดินหน้าสู้ต่อไป เพราะประชาชน ม.12 

ต.บ้านนา เป็นผู้ตัดสินที่จะเลือกผู้ที่จะเข้าไป

ทำาหน้าที่ในสภา อบต.บ้านนา.

ารไหลเรือไฟโบราณเป็นอีกหนึ่งกิจ 

กรรมที่ชาวนครพนมยังคงสืบสานต่อ

กันมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วง

เทศกาลออกพรรษา ซึ่งหลายคนอาจจะยัง

ไม่รู้ว่าในทุกๆ  ปี ยังคงมีการทำาเรือไฟโบราณ

ควบคู่กับเรือไฟขนาดใหญ่  สำาหรับวันนี้จะนำา

ทุกท่านมารู้จักกับเรือไฟโบราณ อันเป็นต้น

ฉบับของเรือไฟในปัจจุบัน

พระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนคร 

พนม/เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม ตำาบล

หนองแสง อำาเภอเมืองนครพนม  จังหวัด

นครพนม กล่าวว่า สถานการณ์ โควิดในช่วง 

2 ปีที่ผ่านมา ทำาให้จังหวัดนครพนมไม่ได้จัด

ทำาใหญ่เหมือนทุกปี แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่ง

วัฒนธรรม ประเพณี จารีตโบราณอีสานของ

พ่อแม่ไว้อยู่ คือทำาน้อยลงเล็กลง มีการถวาย

ประทีปโคมไฟ ในวันขึ้น 13 ค่ำา, 14 ค่ำา, 15 

ค่ำา เดือน 11 ช่วงเทศกาลออกพรรษา ขึ้นอยู่

กับแต่ละชุมชน 

โดยในเขตเทศบาลเมืองก็ดี ในอำาเภอ

ต่างๆ ก็ดีจะพากันทำาเรือไฟโบราณ ใช้ประทีป

โคมไฟจากขี้ ไต้ ผลต้นตูมกา  น้ำามันมะพร้าว 

มาลอยถวายเป็นพุทธบูชา พอถึงวันขึ้น 13 

ค่ำา, 14 ค่ำา เดือน 11 ญาติโยมชาวพุทธ ผู้

เฒ่าผู้แก่ก็จะมารวมตัวช่วยกันนำาไม้ ไผ่มา

จักสานทำาเป็นรูปเรือไฟ นำาต้นกล้วยมาแทง

หยวกเป็นลวดลาย นำาต้นโพทะเลมาจุ่มดอก

ผึ้งทำาปราสาทผึ้งโบราณใส่บนเรือไฟ บาง

บ้านทำาเป็นรูปองค์พระธาตุพนม บางบ้านก็

ทำาเป็นปราสาทผึ้งโบราณ เพื่อถวายเป็นพุทธ

บูชาในวันออกพรรษา

“ซึ่งการทำาเรือไฟโบราณเป็นจารีต

ประเพณี ที่คนโบราณอีสานได้ส่งเสริมให้ลูก

ไวรัสโควิด-19

โดยร้านมีลักษณะเป็นร้านอาหาร 2 

ชั้น แต่ละชั้นขนาดประมาณ 40  ตาราง

เมตร ภายในร้านพบนักท่องเที่ยวชายหญิง

เป็นชาวไทย 89 คน และต่างชาติ 27 คน 

รวม 116  คน รวมกลุ่มกันอยู่ภายในสถาน

ที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบกระบอกใส่เบียร์

จำานวน 50 ใบ และแก้วบรรจุเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์จำานวน 60 ใบกระจายอยู่ตาม

โต๊ะของกลุ่มนักท่องเที่ยว ขวดเบียร์เปล่า

จำานวน 6 ลังอยู่หลังบริเวณเคาน์เตอร์

จำาหน่ายเครื่องดื่ม และใบเสร็จรายการ

อาหารระบุชื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำานวน 

85 ใบอยู่บนเคาน์เตอร์ 

ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศหัวหน้าผู้รับ

ผิดชอบในการแก้ ไขสถานการณ์ฉุกเฉินใน

ส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้ามการ

ชุมนุม การทำากิจกรรมการมั่วสุมที่ก่อให้เกิด

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ฉบับที่ 11

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จับกุมนายสิริชัย 

สามนคร ผู้จัดการร้าน ในความผิดฐานจำา 

หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหาร

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

2548,  ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความในมาตรา 

52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ  2558, เปิดให้

บริการร้านอาหารเกินระยะเวลาตามคำาสั่ง

ประกาศ กทม.ฉบับที่ 44 ลง 15 ตุลาคม 

2564 พร้อมดำาเนินคดีผู้มาใช้บริการจำานวน 

116 คน ในความผิดฐานมั่วสุมในลักษณะ

ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และรวมกลุ่มกัน

มากกว่าห้าสิบคนในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศ 

หรือคำาสั่งกำาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ

เข้มงวด นำาตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ลุมพิ

นีดำาเนินคดีต่อไป.

บุกจับร้านอาหารสุขุมวิท

ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวขายเหล้า

116 คน 

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า เวลา 22.45 น.ของวันที่ 16 ต.ค. พ.ต.อ. 

ธีระชัย ชำานาญหมอ รอง ผบก.สส.บช.น./รรท.

ผกก.ดส. และเจ้าหน้าที่ตำารวจ สน.ลุมพินี

สนธิกำาลังเข้าตรวจสอบร้านอาหาร XOXO 

ชั้น 3 อาคารสุขุมวิทพลาซ่า (โคเรียทาวน์) 

ปากซอยสุขุมวิท 12 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ หลังได้รับเบาะแสว่ามี

การมั่วสุมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ

เลือกอบต.ตรังดุส่งจม.ขู่ฆ่าหัวคะแนน 
สืบสานประเพณีชาวนครพนม

ไหลเรือไฟโบราณ-ออกพรรษา

หลานผู้อยู่ภายหลังมีความรักความสามัคคี 

ความพร้อมเพรียงกัน เพราะเรือไฟโบราณ

ไม่สามารถที่จะทำาคนเดียวให้สำาเร็จเสร็จสิ้น

ได้ภายในวันสองวัน  แต่จะต้องอาศัยความ

พร้อมเพรียงของลูกหลาน พี่น้องประชาชน

ในชุมชนมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ ซึ่ง

ประเพณี โบราณนี้จังหวัดนครพนมยังคง

สืบสานต่อกันมาโดยตลอด 

โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ถือว่าเป็นผู้นำา

ทางจิตใจ เป็นผู้นำาทางวัด เมื่อพระสงฆ์เอ่ย

ว่าญาติโยมเอ๋ย ออกพรรษาแล้ว พากันเตรียม

เรือไฟ พากันเตรียมประทีป พากันเตรียม

ปราสาทผึ้ง เครื่องกินของทานนะ เพื่อที่จะได้

ไหลในวันขึ้น 15 ค่ำา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

แค่นี้ก็เป็นการจุดประกายแห่งความกตัญญู

กตเวที ความรัก ความหวงแหนในจารีต

ประเพณี พ่อแม่ชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

ในการน้อมถวายประทีปโคมไฟ ถวายเป็นพุทธ

บูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่องค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้เสด็จลงมาจากเทวโลก 

ทั้งเป็นการถวายประทีปโคมไฟรอย

พระพุทธบาทในแม่น้ำา แสดงออกซึ่งความ

กตัญญูกตเวทีต่อแม่น้ำา สรรพสัตว์ และสิ่ง

ต่างๆ ที่เราได้พึ่งพาอาศัย เพราะต่างคนต่าง

อาศัยซึ่งกันและกัน เหมือนคำากล่าวที่ว่า บัว

อาศัยพึ่งน้ำา น้ำาก็พึ่งวังตม อันคนเฮากะพึ่งกัน

โดยด้าน เสือสาง ช้าง กวาง ฟานอาศัยป่า  

ปลาอาศัยสัตว์สิ่งฮ้ายจึงหนาแน่นมืดมุง ให้

เฮาฮักกันไว้ คือดังไฮฮักแตง เด้อโยมเด้อ ให้

เฮาแพงกันไว้ คือดังแตงแพงค้าง  อย่าได้วาง

เสียถิ่ม ยามจนปะปล่อย ให้เฮาคอยล่ำาเยี่ยม

กันไว้อยู่นาม ขอความสุขความเจริญ อยู่ดีมี

แฮง สุขภาพแข็งแรง  อายุมั่นขวัญยืน จงมี

แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านเทอญ” 

พระราชสิริวัฒน์กล่าว

สำาหรับการไหลเรือไฟโบราณและการสืบ                                                                     

สานประเพณีของชาวนครพนมเพื่อถวายเป็น

พุทธบูชา จะมีขึ้นในเทศกาลวันออกพรรษา 

ขึ้น 15 ค่ำา เดือน 11.

    

 

ก

พงศ์สุคนธ์ คุณธรรมมงคล 

ผู้สื่อข่าวนครพนม รายงาน
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7บทความ

เบื้องหลังความเคลื่อนไหว

อาเซียนไม่เชิญมิน อ่องหล่าย

กมการทูตเรื่องอาเซียนกับ “มิน อ่องหล่าย” ผู้นำา

รัฐบาลทหารพม่ามีสีสันและการทูตละเอียดอ่อนที่น่า

วิเคราะห์เป็นอย่างมาก

เป็นครั้งแรกที่อาเซียนบอกว่า เมื่อประเทศสมาชิก

มีความขัดแย้งว่าใครคือตัวแทนที่แท้จริง ก็ขอไม่เชิญผู้นำา

ทางการเมืองของทั้งฝ่าย SAC ของทหารและ NUG ของฝ่าย

ต่อต้านรัฐประหาร

จะเชิญตัวแทนที่ “ไม่มีนัยทางการเมือง” มาแทน

ซึ่งก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครหรือมาจากแวดวงใด

มติของที่ประชุมนัดพิเศษรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า จะไม่เชิญพลเอกอาวุโสมิน อ่องหล่าย 

ของเมียนมา มาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน 26-28 ตุลาคม

นี้เป็นก้าวสำาคัญที่จะนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจยิ่งสำาหรับ

อาเซียน

บรูไนในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ออกแถลงการณ์หลัง

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่า เมื่อยังไม่มีความคืบ

หน้าในพม่าเพื่อกลับสู่กระบวนการประชาธิปไตย ก็จะไม่เชิญผู้นำา

ทางการเมืองทั้ง 2 ฝ่ายมาร่วมประชุมสุดยอดสิ้นเดือนนี้

กระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมาออก

แถลงการณ์แสดง “ความผิดหวังอย่างยิ่ง” และกล่าวหาว่า

อาเซียนกำาลังถูกอิทธิพลข้างนอกเข้ามาแทรกแซงกิจการภายใน

ของประเทศสมาชิก

ปรากฏการณ์ครั้งนี้ในอีกแง่หนึ่งก็จะสะท้อนถึงลีลาท่าที

ของไทยในเรื่องนี้อย่างมีนัยสำาคัญต่ออนาคต “การทูตแบบไทยๆ” 

ของเราไม่น้อยเช่นกัน

ก่อนการประชุมออนไลน์ของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 

(ซึ่งยอมให้ “รัฐมนตรีต่างประเทศ” วันนา หม่อง ลวิน ของ

รัฐมนตรีทหารพม่าเข้าร่วมประชุมด้วย มีการออกข่าวจาก

อาเซียนหลายประเทศเพื่อกดดันผู้นำาทหารพม่าอย่างชัดเจน

เพราะก่อนหน้านั้นมีข่าวว่า มิน อ่องหล่าย หัวหน้าคณะ

รัฐประหารเมียนมา ยืนกรานปฏิเสธไม่ให้ นายเอรีวัน ยูโซฟ 

รัฐมนตรีต่างประเทศบรูไนคนที่ 2 ในฐานะทูตพิเศษของอาเซียน 

เข้าพบหารือกับนางอองซาน ซูจี 

ด้วยข้ออ้างว่าเธอเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาสำาคัญหลายคดี

รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์

และฟิลิปปินส์ มีความเห็นตรงกันว่า การปฏิเสธเช่นนี้เป็นการ

ขัดแย้งกับมติของอาเซียน เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ที่กรุง

จาการ์ตา (ซึ่งมิน อ่องหล่าย ร่วมประชุมด้วย)

ประเด็นหลักคือ “ฉันทามติ 5 ข้อ” จากที่ประชุมผู้นำา

อาเซียนวันนั้น

สาระของฉันทามติระบุว่า นอกเหนือจากการให้ยุติความ

รุนแรงในทันทีแล้ว ยังมีข้อตกลงให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนเข้า

พบหารือกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสานสนทนา

ขึ้น, รวมทั้งต้องอนุญาตให้มีการเข้าถึงความช่วยเหลือเพื่อ

มนุษยธรรมและการยุติการเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันอีกด้วย

พอ มิน อ่องหล่าย “เบี้ยว” ข้อตกลง โดยเฉพาะเรื่องให้

ตัวแทนพิเศษอาเซียนเข้าไปพบกับ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย” ใน

เมียนมา อาเซียนหลายประเทศก็เห็นว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ ไม่ได้

เพราะหากการประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียนมีภาพของผู้

ก่อรัฐประหารของพม่าเข้าร่วมวงด้วย ภาพลักษณ์และความ

ศักดิ์สิทธิ์ของอาเซียนก็ล่มสลายต่อหน้าต่อตาแน่นอน

กาแฟดำ

มื่อครั้งผมโอนย้ายจากตำารวจไปเป็นปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรี มีเพื่อนและคนที่รู้จักสงสัยและสอบถามผม

ว่า ทำาไมรับราชการเป็นตำารวจมา 39 ปี เป็นรองผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติจึงโอนย้ายไปเป็นปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรี 1 ปี ก็เกษียณอายุราชการ สมัครใจโอนย้ายไปหรือไม่ 

มีเบื้องหน้า-เบื้องหลังอะไรหรือเปล่า ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

ทำาหน้าที่อะไรบ้าง วันนี้จะขอเล่าให้ฟังครับ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ผบ.ทบ.เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อย ยึด

อำานาจปกครองและเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ ผม

เป็นรอง ผบ.ตร. เป็นช่วงเวลาที่จะแต่งตั้ง ผบ.ตร.แทน 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 

30 กันยายน 2557

ผมได้รับการคาดหมายจะเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาขึ้น

เป็น ผบ.ตร.ด้วย เพราะเป็นรอง ผบ.ตร.อาวุโส อันดับ 1 และ

มีเวลาปฏิบัติราชการอีก 2 ปี (จะเกษียณ ปี พ.ศ.2559) แต่ผล

การพิจารณา ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งรอง ผบ.ตร.อาวุโส อันดับ 

3 และเหลืออายุราชการ 1 ปี ขึ้นเป็น ผบ.ตร.

นายกฯ ประยุทธ์ ได้กรุณาสอบถามผมจะสมัครใจโอน

ย้ายไปดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ DSI หรือไม่ ซึ่ง

ผมได้ตอบขอบพระคุณและขอทำางานเป็นตำารวจต่อไป

ต่อมาปี พ.ศ.2558 วาระการแต่งตั้ง ผบ.ตร. ผมยังคงได้

รับการคาดหมายอีกเช่นเดิมว่าจะได้เป็น ผบ.ตร.อีกครั้ง เพราะ

ยังคงเป็นรอง ผบ.ตร.อาวุโส อันดับ 1 และมีผลงานสำาคัญจาก

การเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์ โรฮีนจา ทำาคดี

สืบสวนสอบสวนจับกุมผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการฟ้องศาลได้

จำานวนมาก ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่างชาติ

ให้การยอมรับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ผมได้รับรางวัลและ

คำาชื่นชมมากมาย

แต่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาพิจารณาแต่งตั้งรอง ผบ.ตร.

อาวุโสคนที่ 5 (คนสุดท้าย) ขึ้นดำารงตำาแหน่ง ผบ.ตร.

หลังจากการประชุมแต่งตั้งเสร็จ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งทำาหน้าที่เป็นประธานในที่

ประชุมการแต่งตั้งนั้น ได้เรียกผมเข้าพบเป็นการส่วนตัว 

พล.อ.ประวิตร กรุณาปลอบใจและให้กำาลังใจผมตั้งใจ

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป อีกทั้งยังให้ความกรุณาจะเสนอแต่งตั้งผม

ให้ไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นข้าราชการ

พลเรือนระดับ 11 (เทียบเท่าปลัดกระทรวง) เป็นตำาแหน่งที่มี

ความสำาคัญ ทำางานเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ต้องเข้า

ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง

ผมพิจารณาแล้วว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับตำาแหน่งดัง

กล่าว จึงตอบปฏิเสธไป และก็ยอมรับดุลยพินิจการพิจารณา

แต่งตั้งของผู้บังคับบัญชาโดยดุษฎี กลับไปตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ตำารวจอีก 1 ปี จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ

 ประมาณเดือนกันยายน เป็นช่วงที่จะมีการแต่ง

ตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูงทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุ

ราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2558 ผมได้รับความกรุณาจาก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยการ

ติดต่อประสานงานและสนับสนุนจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรีให้ไปดำารงตำาแหน่งปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 

(ผมทราบภายหลัง เดิมมีการกำาหนดตัวข้าราชการผู้หนึ่งไว้แล้ว)

ครั้งนี้ผมพิจารณาแล้วได้ตอบรับไปเป็นปลัดสำานักนายกฯ                                                                     

เพราะผมสามารถทำางานในตำาแหน่งน้ีได้ ปลัดสำานักนายกรัฐมน 

ตรี ทำางานเป็นฝ่ายเลขาฯ ของนายกรัฐมนตรี ติดต่อประสาน

งานทั่วไปกับหน่วยงานราชการต่างๆ ผมเคยมีประสบการณ์การ

ทำางานลักษณะนี้ในตำาแหน่งเลขานุการกรมตำารวจ

ผมตอบตกลงวันอาทิตย์ วันจันทร์ทำาเอกสารการโอนย้าย 

วันอังคารนำาเข้าที่ประชุมแต่งตั้งผมจากรอง ผบ.ตร.เป็นปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรีข้าราชการพลเรือน ระดับ 11 ด้วยระยะ

เวลาอันรวดเร็ว

ชีวิตผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้เป็นข้าราชการ

พลเรือน ซี 11 ระดับปลัดกระทรวง ที่สำาคัญยังได้เป็นปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรี ที่เป็นหน่วยงานสำาคัญภาครัฐ ได้ทำางาน

ใกล้ชิดผู้บริหารประเทศ ทั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกฯ ทุกท่าน ได้ทำางานภายใน

ทำาเนียบรัฐบาล สถานที่ราชการที่สำาคัญที่สุดของบ้านเมือง

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี Office of the 

Permanent Secretary Prime Minister s Office มีปลัดสำานัก

นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีภารกิจเกี่ยวกับ

ราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรี ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการที่คณะรัฐมนตรี

มิได้กำาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ ฯลฯ

ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองบอกว่า ปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรีเป็นตำาแหน่งที่มีเกียรติ มีความสำาคัญในการปฏิบัติ

ราชการอย่างยิ่ง เป็นซูเปอร์ปลัดกระทรวง เพราะปลัด

กระทรวงต่างๆ ผู้บังคับบัญชาเป็นรัฐมนตรี แต่

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีผู้บังคับบัญชาคือนายกรัฐมนตรี

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี มีหน่วยงาน

สำาคัญๆ เช่น ศูนย์บริการประชาชน สำานักตรวจราชการ 

สำานักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำานักงานคณะกรรมการ

กระจายอำานาจ สำานักงานคณะกรรมการกำากับ ติดตามการ

ปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค ฯลฯ และหน่วยงานระดับกรม

อีก 2 หน่วยงาน คือ กรมประชาสัมพันธ์ และสำานักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

อาคารสำานักงานเป็นอาคารด้านหลังตึกสันติไมตรี ที่

ทำางานของนายกรัฐมนตรี ภายในทำาเนียบรัฐบาล มีชื่อว่าตึก

พัฒนา เป็นอาคาร 3 ชั้น แบบสากลนิยม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.

2500 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็น

นายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมขององค์การ

สนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การ

ซีอาร์ โต) เมื่อสำานักงานนี้ย้ายออกไป จึงใช้เป็นที่ทำาการของ

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบัน

นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 มี

การแต่งตั้งปลัดบัญชาการสำานักนายกรัฐมนตรีคือ หลวงวิจิตร

วาทการ ต่อมาจึงเรียกชื่อตำาแหน่งว่าปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีคนแรกคือ หลวงอรรถไกล

วัลวที ผู้ที่เคยดำารงตำาแหน่ง มีทั้งอดีตนายทหาร นายตำารวจ 

ข้าราชการพลเรือนจากหน่วยงานอื่นๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

และอาจารย์มหาวิทยาลัย เช่น พล.อ.เนตร เขมะโยธิน นาย

สุธี อากาศฤกษ์ นายเอนก สิทธิประศาสน์ นางผาณิต นิติทัณฑ์

ประภาศ ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

หลายท่านผมรู้จักและคุ้นเคยมาก่อน เช่น พี่ผาณิต 

อาจารย์ธงทอง ผมไปรับตำาแหน่งต่อจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ที่

ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

ผู้สนับสนุนและประสานงานในการดำาเนินการแต่งตั้งผม

ไปเป็นปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี คือ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือผม เมื่อครั้งผม

เรียนปริญญาโท คณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์วิษณุเป็นคณะ

กรรมการตำารวจ (ก.ตร.) ซึ่งผมได้ทำางานร่วมด้วย ทุกครั้งเมื่อมี

ปัญหาสำาคัญเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการ

ทำางานของตำารวจ ผมจะหารือขอคำาแนะนำาจากท่านทุกครั้งไป

อาจารย์วิษณุ เป็นผู้มีคุโณปการกับตำารวจมากมายหลาย

เรื่อง ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย รับเชิญเป็นพิธีกรบรรยายการถ่ายทอดสด เมื่อ

ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เปิด

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 4 พระบิดาตำารวจไทย ที่หน้ากรมตำารวจ ปทุมวัน นับ

เป็นเหตุการณ์วันประวัติศาสตร์ของตำารวจวันหนึ่ง

อาจารย์วิษณุ มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นตำารวจทั่วประเทศ 

เพราะรับเชิญจากตำารวจ เป็นองค์ปาฐกไปพูด บรรยายพิเศษ 

สอนหนังสือตำารวจ หลักสูตรต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ แม้จะมี

ภาระหน้าที่งานบ้านงานเมืองในตำาแหน่งสำาคัญต่างๆ

อาจารย์วิษณุคอยให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือการปฏิบัติ

หน้าที่ปลัดสำานักนายกฯ ของผมตลอดเวลา

ระยะเวลา 1 ปีที่ดำารงตำาแหน่งปลัดฯ ผมรู้สึกว่าเวลา

ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพราะทำางานอย่างสนุกสนาน บางครั้ง

ทำางานกลางคืน บางครั้งในวันหยุดราชการได้ทำางานระดับชาติ 

ในบทบาทฝ่ายเลขานุการของนายกรัฐมนตรี

ผมได้ทำางานหลายอย่าง ซึ่งตอนเป็นตำารวจไม่เคยทำา

มาก่อน ประสานงานกับทุกส่วนราชการเดินทางไปตรวจ

ราชการต่างจังหวัด เป็นผู้แทนประเทศไทยไปประชุมที่องค์การ

สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญเป็นแขกของรัฐบาล

เดินทางไปร่วมประชุมและศึกษาดูงานต่างประเทศหลาย

ประเทศหลายครั้ง

เป็นฝ่ายเลขาของนายกรัฐมนตรี ในการจัดกิจกรรมอัน

เป็นประวัติศาสตร์ เช่น ปั่นเพื่อพ่อ พิธีสวดมนต์ทั่วประเทศที่

วัดพระแก้ว พิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราช ฯลฯ

ขอขอบพระคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี อาจารย์วิษณุที่ได้ให้ความกรุณาแต่งตั้งผมดำารง

ตำาแหน่งปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นเกียรติประวัติและความ

ภาคภูมิใจของผมและครอบครัว

ขอบคุณเพื่อนข้าราชการทุกคนในสังกัดสำานักงานปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรี ที่ได้ช่วยเหลือการทำางานให้สำาเร็จลุล่วง

เรียบร้อยไปด้วยดี เป็นประสบการณ์ชีวิตข้าราชการพลเรือน

สั้นๆ 1 ปี ที่จะประทับไว้ในความทรงจำาตลอด

วันที่ 30 กันยายน 2559 วันสุดท้ายของการปฏิบัติ

ราชการ เพื่อนๆ และน้องๆ ข้าราชการสำานักปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรีส่งผมกลับบ้านด้วยดอกไม้และรอยยิ้มทั้งน้ำาตา ด้วย

ความปีติอย่างยิ่งครับ.

เ

มีรายงานก่อนหน้านี้ว่า บรูไนในฐานะประธานอาเซียน 

ถึงกับทำาหนังสือแจ้งต่อ นายอันโตนิโอ กูแตร์เรส เลขาธิการ

สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ให้เลื่อนการประชุมยูเอ็น-อาเซียน 

ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลเสมือนจริงที่กำาหนดขึ้นในวันที่ 8 

ตุลาคมออกไปก่อน 

เพราะในที่ประชุมอาจจะมี นายวันนา หม่อง ลวิน 

รัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมารวมอยู่ด้วย 

อาจทำาให้เกิดภาพว่าเป็นการให้การยอมรับรัฐบาลทหาร

เมียนมาโดยพฤตินัย

ตามมาด้วยการแสดงจุดยืนของอาเซียนหลายชาติ

เช่น รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, 

สิงคโปร์ และอินโดนีเซียออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ต้องการให้ 

มิน อ่องหล่าย เข้าร่วมอยู่ในการประชุมสุดยอดที่จะมีขึ้นใน

ปลายเดือนนี้ 

ทีโอโดโร ล็อคซิน รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ 

ยืนยันว่า เห็นด้วยกับการกันผู้นำาเมียนมาออกจากการ

ประชุมสุดยอด 

เพราะถ้านายพลพม่าคนนี้มาปรากฏตัวก็จะทำาให้ความ

น่าเชื่อถือของอาเซียนหายไปในทันที

จะทำาให้อาเซียนจะกลายเป็นกลุ่มประเทศที่คำาพูดแต่ละ

คำาไร้ความหมาย ไร้คุณค่า ไม่มีใครในโลกยึดถือไปในที่สุด

ไซฟุดดิน อับดุลเลาะห์ รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย 

ก็แถลงว่า ไม่ต้องการให้ผู้นำารัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วม

ประชุมสุดยอดอาเซียน 

หากแผนสันติภาพ 5 ประการของอาเซียนยังคงไม่มี

ความคืบหน้าใดๆ

นักวิชาการในแวดวงนี้วิเคราะห์ว่า ประเทศไทยและ

สมาชิกอื่นๆ ของอาเซียนมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อพม่าน้อยกว่า 4 

ประเทศนี้

เป็นที่รู้กันว่ากระทรวงการต่างประเทศไทยได้พยายาม

ยึดแนวทาง “การทูตเงียบ” หรือ quiet diplomacy เพื่อจะได้

ไม่ดันให้ มิน อ่องหล่าย ต้องเข้าสู่สภาพ “หลังพิงกำาแพง”

ซึ่งอาจจะยิ่งทำาให้การหาทางรอมชอมในพม่ายุ่งยากมาก

ขึ้นอีก

แต่ดูเหมือนเพื่อนๆ ของเราในอาเซียนอย่างน้อย 4 

ประเทศ ที่แสดงจุดยืนแข็งกร้าวเพื่อลงโทษ “เด็กเกเร” อย่าง 

มิน อ่องหล่าย จะเห็นว่าความพยายามของไทยที่จะน้าวโน้ม

ผู้นำารัฐประหารพม่านั้นไม่ได้ผลเสียแล้ว

จุดยืนของกระทรวงการต่างประเทศไทยเป็นอย่างไร 

พรุ่งนี้ว่าต่อครับ.

เมื่อผมเป็นปลัดฯ
เ



ศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวอย่างชัดเจนต้ังแต่เกิดการ

ระบาดของโควิด-19 เมื่อปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน หลาย

ภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน 

ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดที่ส่งผลโดยตรงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  สะท้อน

อย่างเห็นได้ชัดจากปัญหาการว่างงาน  การปิดกิจการเป็นจำานวน

มากในช่วงที่ผ่านมา  ปัญหาเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้ต่อ “รายได้ของภาคครัวเรือน” ให้ชะลอตัวลง

ขณะที่รายจ่ายและหนี้สินต่างๆ  ของครัวเรือนยังเป็น

เหมือนระเบิดเวลาที่รออยู่  แม้ว่าที่ผ่านมาหลายส่วนจะมีการ

ออกมาตรการช่วยเหลือแต่ก็เป็นเพียงการประคองให้ผ่านช่วง

ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  เหล่านี้ถือเป็นความเปราะบางทางการ

เงินของครัวเรือนไทยที่สะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน  โดย

เฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นี้

โดยก่อนหน้าน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน      (กนง.) ฉบับ

ย่อ  คร้ังท่ี  6/2564  โดยระบุว่า  เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลง

มากในไตรมาส  3/2564  จากการระบาดของโควิด-19  ในไทยท่ี

รุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น  ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ชะลอลงมากในช่วงต้นไตรมาสดังกล่าว  ก่อนจะกลับมาฟื้นตัวได้

บ้างหลังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่  ฐานะทางการเงินภาคครัวเรือน

เปราะบางมากขึ้นจากหนี้ที่อยู่ในระดับสูง  โดยสัดส่วนหนี้ครัว

เรือนต่อจีดีพีที่ระดับ 89.3% ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 นั้น แม้ว่า

จะปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูง 

โดยหนี้ครัวเรือนจะเป็นแรงกดดันเพ่ิมเติมต่อการฟ้ืนตัวของ

การบริโภคและเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ภาคครัวเรือนยังเผชิญความเสี่ยงจากการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงตามสถานการณ์การ

ระบาดของโควิด-19  จึงต้องติดตามความสามารถในการชำาระ

หนี้ของภาคครัวเรือนอย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่

ทำางานในภาคบริการและครัวเรือนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ด้าน “ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบี (ttb analytics) ระบุถึง

สถานการณ์หน้ีครัวเรือนไทยในปัจจุบันว่า  ยังอยู่ในภาวะท่ีเปราะ

บาง  จากสัดส่วนหน้ีเพื่อการบริโภคท่ีสูงข้ึน  จึงเป็นปัญหากระทบ

ต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจ  โดยมีการคาดการณ์ว่าระดับหนี้ครัว

เรือนของไทยอาจจะเพ่ิมข้ึนไปถึง 93% ในช่วงส้ินปี 2564 น้ี

ส่วนสาเหตุที่หนี้ครัวเรือนไทยต่อจีดีพีเร่งตัวขึ้นเร็วใน

ช่วงวิกฤตนี้ มาจาก 1.ความจำาเป็นในการก่อหนี้เพิ่ม เนื่องจาก

การขาดหรือมีสภาพคล่องในครัวเรือนไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

หลังจากที่ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติในช่วงล็อก

ดาวน์  การถูกปรับลดเงินเดือนบางส่วนลง  รวมถึงการถูกเลิก

จ้าง และ 2.รายได้ที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับหนี้ที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว 

สะท้อนจากหน้ีครัวเรือนไทย  ณ  ต้นปีท่ีผ่านมา  ขยายตัวท่ีระดับ     

4.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ใน

ภาวะซบเซา

“หลายประเทศก็ประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างรวด 

เร็วของหนี้ครัวเรือนด้วยเช่นกัน ทั้งเกาหลีใต้ มาเลเซีย ขณะ

ที่ ไทยมีปริมาณหนี้ครัวเรือนอยู่อันดับที่ 17 ของโลก ต่ำากว่า                                                                    

ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้ซ่ึงอยู่อันดับท่ี 9 และมาเลเซีย

อันดับท่ี 14 แต่หน้ีครัวเรือนไทยก็ยังสูงกว่าหน้ีครัวเรือนของ

สิงคโปร์ ซ่ึงอยู่อันดับท่ี 26 ของโลก จึงเห็นได้ว่านอกจากหน้ีครัว

เรือนไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วแล้ว ยัง

มีปริมาณภาระหน้ีสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย ดังน้ันการ

บริหารจัดการหน้ีครัวเรือนอย่างย่ังยืนจึงเป็นส่ิงจำาเป็น”

ด้าน  “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย”  ประเมินว่า  สัดส่วนหนี้ครัว

เรือนต่อจีดีพีของไทยจะกลับมาเร่งสูงขึ้นในช่วงท่ีเหลือของ

ปี  2564  โดยคาดว่าอาจจะขยับเข้าใกล้กรอบบนของตัวเลข

ประมาณการหนี้ครัวเรือน  ที่ช่วงคาดการณ์  90-92%  ต่อจีดีพี 

เนื่องจากหนี้สินภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง  และครัวเรือน

บางส่วนอาจก่อหนี้เพิ่มในช่วงต้นไตรมาส  3/2564  ซึ่งเป็นช่วง

ที่มีการระบาดรุนแรง  โดยสะท้อนจากการเร่งตัวขึ้นของสินเชื่อ

ส่วนบุคคลทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

อย่างไรก็ดี  คงต้องติดตามแนวทางการช่วยเหลือและ

การแก้ปัญหาความเปราะบางของภาวะหนี้ครัวเรือนไทยที่ยังมี

ทิศทางปรับสูงขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  เพราะหากไม่เร่งแก้ไข

สุดท้ายอาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กระทบการเติบโต

ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว.

ม่หยุดนิ่งจริงๆ สำาหรับสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

(สบน.) ที่ล่าสุดได้ร่วมมือกับกรมสรรพากร ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย ยกระดับบริการขอคืน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยงานนี้ “แพตริเซีย   มงคลวณิช” 

ผู้อำานวยการ สบน. ระบุว่า เป็นครั้งแรกที่ผู้ลงทุนพันธบัตรออม

ทรัพย์สามารถขอคืนภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายจากดอกเบี้ยพันธบัตรที่

ซื้อจากตลาดรองในส่วนที่ได้รับยกเว้นผ่านวอลเล็ต  สบม.  บน

แอปพลิเคชันเป๋าตัง  หากผู้ลงทุน

ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีก็จะได้รับเงิน

คืนเข้าวอลเล็ต สบม. ประมาณ 10 

วันทำาการหลังจากได้รับดอกเบี้ย 

เรียกว่าการพัฒนาครั้งนี้ทำาให้การ

ลงทุนง่าย  สะดวกกว่าเดิม  และยัง

ตอบโจทย์นโยบายการลงทุนด้วย

นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ดิจิทัลอีกต่างหาก  แถมยังเป็นการ

ส่งเสริมการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์

ผ่านตลาดรองอีกด้วย  เรียกว่าครบ

ถ้วนทุกส่วนจริงๆ.
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จับตาสิ้นปีหนี้ (ครัวเรือน) ท่วม!

ยกระดับ!

เศรษฐกิจ

ไ

เ

ครองขวัญ รอดหมวน

แพตริเซีย   

มงคลวณิช

บัณฑิต นิจถาวร
ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

องอาทิตย์ก่อนมีข่าวใหญ่ดังไปท่ัวโลกเก่ียวกับฐานข้อมูล

ของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในพื้นที่พิเศษเสียภาษีต่ำา หรือ 

TAX haven ซึ่งเป็นข้อมูลลับที่หลุดออกมาเกือบ 12 

ล้านชิ้น ทำาให้ทราบว่าใครบ้างที่เป็นเจ้าของบริษัทเหล่า

นี้ และบริษัทเหล่านี้เอาเงินที่มีไปทำาอะไร เป็นข้อมูลลับที่ถูกนำามาตี

แผ่ โดยวงการสื่อเรียกข้อมูลชุดนี้ว่า “แพนโดราเปเปอร์ส” (Pandora 

Papers) คล้ายกับข้อมูลปานามาเปเปอร์สที่หลุดออกมาเมื่อห้าปี

ก่อน แต่ใหญ่กว่ามาก วันนี้จึงอยากเขียนเรื่องนี้ให้เข้าใจว่าแพนโด

ราเปเปอร์สคืออะไร เข้าใจผลกระทบที่มีต่อประเทศและประชาชนที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการแก้ไขที่ควรร่วมกันผลักดัน

แพนโดราเปเปอร์สเป็นข้อมูลลับ 12 ล้านชิ้นที่หลุดออกมาจาก

บริษัท 14 แห่งที่บริหารดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียน

ในพื้นที่พิเศษที่เก็บภาษีต่ำา หรือที่เรียกว่า บริษัทนอกอาณาเขต ซึ่ง

ล่าสุดพื้นที่พิเศษเหล่านี้มีกว่า 70 แห่งทั่วโลก โดยอาจเป็นเกาะ

หรือเป็นประเทศก็ได้ เราจึงได้ยินชื่ออย่าง British Virgin Islands, 

Cayman Islands, Switzerland และ Singapore เป็นต้น

สิ่งที่พื้นที่พิเศษเหล่านี้ให้กับบริษัทที่ไปจดทะเบียนจัดตั้งมีสอง

เรื่อง หนึ่ง อัตราภาษีที่ต่ำามากเทียบกับอัตราภาษีนิติบุคคลปรกติใน

ประเทศทั่วไปที่เฉลี่ยประมาณ 22.5 เปอร์เซ็นต์ สอง ปกปิดชื่อผู้เป็น

เจ้าของบริษัทเป็นความลับ คือ ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของ

บริษัท ข้อมูลแพนโดราเปเปอร์สที่หลุดออกมาคราวนี้ ปรากฏว่าเป็น

ข้อมูลลับของ 29,000 บริษัทนอกอาณาเขตที่บริษัท 14 แห่งนี้เป็นผู้

ดูแลข้อมูล ทำาให้รู้ทั้งชื่อเจ้าของตัวจริง ธุรกรรมที่ทำาและสินทรัพย์ที่มี 

สร้างความฮือฮาไปทั่วโลก

ผู้ที่มาจดทะเบียนหรือตั้งบริษัทนอกอาณาเขตจะมีสองประเภท 

หนึ่ง บริษัท สอง บุคคลธรรมดา สำาหรับบริษัทเป้าหมายของการจัด

ตั้งบริษัทนอกอาณาเขตก็เพื่อเลี่ยงภาษี คือ ต้องการลดภาระภาษีที่

ต้องจ่าย โดยทำาให้กำาไรที่เกิดจากการทำาธุรกิจปรกติถูกโอน หรือ Shift 

ให้เป็นกำาไรของบริษัทนอกอาณาเขตที่ตั้งขึ้นเพื่อเสียภาษีในอัตราที่

ต่ำามาก บริษัทจึงสามารถประหยัดรายจ่ายจากภาษีได้มากในแต่ละปี 

องค์กร OXFAM ในอังกฤษ เมื่อปี 2016 เคยประเมินว่าบริษัทธุรกิจ

ระดับยักษ์ใหญ่ของโลกจำานวนมากใช้ประโยชน์จากการจัดตั้งบริษัท

นอกอาณาเขตเพื่อลดภาระภาษี และประเมินว่ารายได้ภาษีที่หายไปที่

ประเทศต่างๆ ควรได้รับถ้ามีการเสียภาษีปรกติอาจมีมากถึง 240 พัน

ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี นี่คือวงเงินที่สะท้อนความสำาคัญของบริษัท

นอกอาณาเขตในระบบทุนนิยมโลกขณะนี้

ประเภทที่สอง คือ บุคคลธรรมดา ซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม

แรก คือ คนรวยและเศรษฐีที่ต้องการใช้ประโยชน์บริษัทนอก

อาณาเขตเพื่อซ่อนรายได้ ซ่อนทรัพย์สิน และซ่อนตัวตนในความเป็น

เจ้าของทรัพย์สินเหล่านี้ นอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้จากอัตราภาษี

ที่ต่ำามาก สิ่งที่เกิดขึ้น คือ คนกลุ่มนี้มีรายได้แต่ไม่โอนเข้าประเทศ

เพื่อเสียภาษีปรกติ นำามาซ่อนไว้เป็นรายได้ของบริษัทนอกอาณาเขต

ที่จัดตั้งขึ้น จากนั้นก็นำารายได้เหล่านี้ ไปลงทุนในนามของบริษัทนอก

อาณาเขต รายได้หรือผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนก็จะเป็นรายได้

ของบริษัทนอกอาณาเขตและเสียภาษีในอัตราต่ำา ที่สำาคัญ รายได้และ

ทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ในชื่อบริษัทนอกอาณาเขต ไม่ใช่ชื่อคน จึงไม่มี

ใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของ รู้แต่ชื่อบริษัท

ความสะดวกดังกล่าวทำาให้การจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตเป็น

เครื่องมือสำาคัญที่เศรษฐีและบุคคลร่ำารวยสามารถซ่อนความมั่งคั่ง

และบริหารความมั่งคั่งได้อย่างลับๆ ปลอดจากสายตาสังคมและการ

ติดตามของทางการของประเทศที่ตนอาศัยอยู่และทำาธุรกิจ เราจึง

เห็นธุรกิจบริษัทนอกอาณาเขตมีการพัฒนาเติบโตคล้ายธุรกิจปรกติ มี

การจัดตั้งกลุ่มบริษัท มีบริษัทแม่ บริษัทลูก มีการถือหุ้นไขว้กัน โดย

เจ้าของตัวจริงของบริษัทลูกคือลูกหลานเศรษฐีที่เป็นเจ้าของบริษัท

นอกอาณา

เขตที่เป็นบริษัทแม่ บริษัทลูกถูกตั้งขึ้นเพื่อดูแลทรัพย์สินที่แบ่ง

ให้ลูกๆ นำาไปลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ ในชื่อบริษัทลูกเพื่อสร้างความ

มั่งคั่งต่อไป เป็นอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกลับขนานไปกับโลกธุรกิจจริงที่

เปิดเผยปรกติในประเทศที่บุคคลเหล่านี้อาศัยและทำามาหากินอยู่

กลุ่มที่สอง คือ พวกมิจฉาชีพที่ได้เงินมาอย่างผิดกฎหมาย 

แพนโดราเปเปอร์ส : ด้านมืดของระบบทุนนิยม

เช่น ยาเสพติด ค้ามนุษย์ หรือจากการทุจริตคอร์รัปชัน คือพวก

นักการเมือง ข้าราชการประจำา และนักธุรกิจที่ฉ้อฉล จัดตั้งบริษัท

นอกอาณาเขตเพื่อซ่อนรายได้ ซ่อนทรัพย์สิน และซ่อนตัวตนเหมือน

กลุ่มแรก แต่ต่างกันที่เงินที่โอนเข้าบริษัทนอกอาณาเขตเป็นเงิน

ผิดกฎหมาย และการลงทุนโดยบริษัทนอกอาณาเขตในทรัพย์สิน

ต่างๆ เป็นการฟอกเงิน คือ นำาเงินที่ผิดกฎหมายมาลงทุนในระบบ

ธุรกิจปรกติเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เช่น ซื้อหุ้น ซื้อ

ทรัพย์สิน บ้าน ตึก ที่ดิน ลงทุนสร้างศูนย์การค้า โรงแรม โดยทั้งหมด

ทำาในชื่อบริษัทนอกอาณาเขตที่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของ

การเติบโตของกลไกดังกล่าวคือ พื้นที่ภาษีต่ำา บริษัทนอก

อาณาเขต และการลงทุนโดยบริษัทนอกอาณาเขตสร้างความเสียหาย

อย่างสำาคัญให้กับระบบเศรษฐกิจที่เงินเหล่านี้ ไปเกี่ยวข้องด้วยในสาม

ด้าน

หนึ่ง ประเทศขาดรายได้จากภาษี เพราะเงินที่ควรนำาเข้า

ประเทศและเสียภาษีปรกติ ถูกนำาไปซ่อนไว้ในต่างประเทศ ทำาให้

ประเทศไม่ได้ภาษีจากเงินเหล่านี้ แต่ที่สำาคัญกว่าคือ ระบบภาษีถูก

บิดเบือน กล่าวคือ คนสองคนมีรายได้ที่เกิดจากธุรกิจในต่างประเทศ

เหมือนกัน แต่คนหนึ่งนำาเงินเข้าประเทศและเสียภาษีปรกติ แต่อีกคน

ไม่นำารายได้เข้าประเทศ แต่นำาไปซ่อนไว้ในบริษัทนอกอาณาเขต ไม่

ต้องเสียภาษี เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมและระบบเศรษฐกิจ

สอง ประเทศที่เงินเหล่านี้ ไปลงทุนก็จะถูกบิดเบือน ทำาให้

กิจกรรมในระบบเศรษฐกิจไม่สะท้อนสิ่งที่ควรเป็น และคนใน

ประเทศเสียประโยชน์ เช่น บริษัทนอกอาณาเขตประมูลซื้อบ้านใน

ประเทศออสเตรเลีย และชนะการประมูลเพราะให้ราคาสูง ทำาให้คน

ออสเตรเลียที่สะสมเงินและอยากมีบ้านไม่สามารถซื้อบ้านได้เพราะสู้

ราคาที่สูงไม่ไหว ทำาให้ราคาบ้านสูงกว่าความเป็นจริง โดยไม่มีใครรู้ว่า

บ้านจะถูกใช้ประโยชน์อย่างที่ควรหรือไม่ และเงินที่นำามาซื้อบ้านโดย

บริษัทนอกอาณาเขตเป็นเงินสะอาดหรือไม่

สาม การมีอยู่ของกลไกเหล่านี้สร้างแรงจูงใจให้คนยิ่งทำาผิด

กฎหมายและทุจริตคอร์รัปชัน เพราะสามารถนำาเงินที่โกงมาซ่อนได้ 

มีระบบรองรับ ซื้อทรัพย์สินและบริหารทรัพย์สินได้ในระบบการเงิน

ปรกติโดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นเงินของใคร กลไกจึงเอื้อให้คนโกงรวยได้ต่อ

ไปและมีที่ยืนในสังคม

ในเรื่องนี้นักธุรกิจที่เปิดบริษัทนอกอาณาเขตมักจะออกตัวว่า 

การจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายซึ่งถูกต้อง คือ

เหมือนบัญชีธนาคารในต่างประเทศที่ใครจะเปิดก็ได้ แต่คำาถามคือ 

เป็นสิ่งที่ควรทำาหรือไม่ เพราะหน้าที่ของพลเมืองของทุกประเทศคือ 

การเสียภาษี และการเลี่ยงภาษีเป็นเรื่องที่ขัดต่อจริยธรรมและขาด  

ธรรมาภิบาล ที่สำาคัญ ในทุกกรณีความไม่โปร่งใสมักจะเกี่ยวกับสิ่งที่

ไม่ควรทำาหรือผิดกฎหมาย

ถ้าจะถามว่าปัญหานี้แก้ไขได้ไหม มีทางไหม คำาตอบคือ แก้

ได้และต้องช่วยกันแก้ โดยต้องเน้นแก้ไขสองเรื่อง คือ การใช้อัตรา

ภาษีที่ต่ำาเกินในพื้นที่พิเศษและการปิดบังข้อมูลความเป็นเจ้าของ ซึ่ง

แนวทางแก้ไขสามารถทำาได้หลายทาง

หนึ่ง อย่าให้พื้นที่พิเศษกำาหนดอัตราภาษีที่ต่ำาเกินไป เพื่อลด

แรงจูงใจให้บริษัทธุรกิจทั่วไปเลี่ยงภาษี ล่าสุด OECD หรือองค์การ

เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้บรรลุข้อตกลง

ประวัติศาสตร์กับ 136 ประเทศที่รวมพื้นที่พิเศษหลายแห่ง ที่จะ

กำาหนดอัตราภาษีจัดเก็บรายได้นิติบุคคลขั้นต่ำาที่ 15% ซึ่งจะมีผล

บังคับใช้ในปี 2023

สอง ให้เป็นหน้าที่ของประชาชนที่มีบัญชีหรือจัดตั้งบริษัทนอก

อาณาเขตต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ โดยรายงานให้ทางการของประเทศ

ที่ตนพักอาศัยอยู่และหาเลี้ยงชีพทราบ ซึ่งจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะ

อิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มคนร่ำารวยที่ไม่อยากเปิดเผยข้อมูล แต่ก็

ต้องพยายาม

สาม สร้างแรงจูงใจให้เจ้าของบริษัทนอกอาณาเขตนำาทรัพย์สิน

ที่บริษัทนอกอาณาเขตมีกลับประเทศตนภายในเวลาที่กำาหนด เช่น 

หนึ่งปี ซึ่งทรัพย์สินที่นำากลับจะเสียภาษีต่ำามากครั้งเดียว และไม่ถูก

สอบสวน แต่เมื่อเลยเวลาที่กำาหนดแล้วให้ถือว่าทรัพย์สินที่คนใน

ประเทศมีและถือครองอยู่ในชื่อบริษัทนอกอาณาเขตเป็นทรัพย์สินที่ได้

มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีบางประเทศใช้วิธีนี้

สี่ สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะผลักดันไม่ให้มีการ

ปกปิดข้อมูล คือ ต้องเปิดเผยชื่อเจ้าของที่แท้จริงในการทำาธุรกิจ เช่น 

ในการซื้อหุ้น ซื้อบ้าน อาคาร ที่ดิน เป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนในกิจการ 

และการกู้เงิน ทุกอย่างต้องใช้ชื่อจริง ไม่ใช้ชื่อบริษัทนอกอาณาเขต 

เพื่อลดแรงจูงใจในการทำาสิ่งที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะคอร์รัปชันที่นำา

เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมา “ฟอก” โดยการซื้อสินทรัพย์แบบถูก

ต้องตามกฎหมาย

นี่คือ สิ่งที่สามารถทำาได้ และต้องช่วยกันผลักดัน

ที่ต้องตระหนักคือ แพนโดราเปเปอร์สจะไม่ใช่การหลุดของ

เอกสารลับแบบนี้ครั้งสุดท้าย แต่จะมีบ่อยขึ้นและมากขึ้น ตราบใด

ที่ความไม่โปร่งใส และความไม่เป็นธรรมยังมีอยู่ จะเกิดขึ้นบ่อยจน

อุตสาหกรรมบริษัทนอกอาณาเขตกลายเป็นเรื่องไม่ปลอดภัยสำาหรับ

เศรษฐีและผู้ที่ใช้ประโยชน์ เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำาให้

ความลับเป็นสิ่งที่รักษายาก และจะไม่ลับอีกต่อไป

ในความเห็นของผม แพนโดราเปเปอร์สชี้ให้เห็นด้านมืดของ

ระบบทุนนิยมที่ผู้มีอำานาจในระบบทุนนิยมทั้งนักธุรกิจและนักการ

เมือง พร้อมที่จะอุ้มชูและยอมให้สิ่งที่ไม่ควรทำาและสิ่งที่ผิดกฎหมาย

เหล่านี้เกิดขึ้น เพราะตนเองก็ได้ประโยชน์ นี่คือประเด็นที่ต้อง

ตระหนักที่ทำาให้การแก้ปัญหาทำาได้ยาก.

ส

ร่วมมือฟื้นฟูชาติหลังโควิดทั่วไทย 

แต่มีประกันภัยและคปภ. เป็นตัวถ่วง
ทยทนให้กำาลังใจรัฐบาล บุคลากรการแพทย์ หน่วย

ราชการ หน่วยงานเอกชน ประชาชนทุกๆ คนที่ช่วยกัน

สู้ โควิดตลอดมา แต่ต้องยอมรับว่าการสู้ภัยโควิดสาย

พันธุ์เดลตาของไทยดำาเนินไปอย่างยากลำาบาก

...เรามียอดติดเชื้อสูงสุดประมาณ 22,762 คน คิดเป็น 

325 คน/1 ลค (1 ล้านประชากร) เมื่อเทียบอินเดียซึ่งมียอดสูงสุด 

409,459 คน คิดเป็น 295 คน/1 ลค ยอดสูงสุดต่อประชากรของ

ไทยสูงกว่า!

...ใน 2 สัปดาห์ (14 วัน) หลังจุดสูงสุด อินเดียลดลงเหลือ 

64% แล้ว แต่ของไทยติดเชื้อลดลงเหลือ 81%!

...ใน 1 เดือน (30 วัน) หลังจุดสูงสุด อินเดียลดลงเหลือ 

27% แล้วแต่ของไทยติดเชื้อลดลงเหลือ 61%!

...ใน 2 เดือน (61 วัน) หลังจุดสูงสุด อินเดียลดลงเหลือ 

10% แล้วแต่ของไทยติดเชื้อลดลงเหลือ 45%!

...ยอดเพิ่มหลังจุดสูงสุด ใน 2 สัปดาห์ (14 วัน) ของอินเดีย 

3,149 คน/1 ลค แต่ของไทยติดเพิ่ม 3,889 คน/1 ลค!

...ยอดเพิ่มหลังจุดสูงสุด ใน 1 เดือน (30 วัน) ของอินเดีย 

5,027 คน/1 ลค แต่ของไทยติดเพิ่ม 7,276 คน/1 ลค!

...ยอดเพิ่มหลังจุดสูงสุด ใน 2 เดือน (61 วัน) ของอินเดีย 

6,313 คน/1 ลค แต่ของไทยติดเพิ่ม 12,373 คน/1 ลค!

ไทยทนเคยภูมิใจที่ไทยมียอดคนติดเชื้อเป็นอันดับที่เกิน 

100 ทั้งที่มีประชากรเป็นอันดับที่ 20 ของโลก แต่บัดนี้เรามียอด

ผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอันดับที่ 24 ของโลกแล้ว! และหากยังมียอด

ติดประมาณ 10,000 คนเช่นนี้ เราจะแซงหน้าเปรู เนเธอร์แลนด์ 

และอิรัก มาเป็นอันดับที่ 21 ภายในไม่เกิน 3 วัน!

โดยทั่วไปประเทศไทยมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน แก้ไข

ปัญหาโควิดมาได้อย่างดี เราคาดการณ์ล่วงหน้าและเตรียมโรง

พยาบาลสนามอย่างเพียงพอ เราขยายมาตรการรักษาตัวที่บ้าน 

เรากล้าทดลองภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เราเร่งฉีดวัคซีนโดยเร็ว และเรา

กำาลังเตรียมเปิดประเทศตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน

ประเทศเราเป็นประเทศท่องเที่ยว และเรามีการผลิตที่

ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติมาก เรามีชุมชนแออัดมากมาย และมี

แรงงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้ชิดกัน แต่เรามีความมุ่งมั่นที่ดี บุคลากรด้าน

สาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ

แต่สิ่งหนึ่งที่ไทยทนว่ามีผลอย่างมีนัยสำาคัญคือ ประกันภัยโควิด

แบบ เจอ-จ่าย-จบ ได้ยินคนบอกว่ามีบางคนชวนกันให้กล้าติดเชื้อเพื่อ

ได้เงินประกัน หรือหลายคนอาจประมาทขึ้น แต่การติดเชื้อจะไม่หยุด

ที่คนทิ่ติดนั้นๆ แต่จะเป็นสื่อแพร่ระบาดไปอีกกว้างขวางได้

ยอดติดเชื้อที่ไม่ลดลง หรือลดลงช้าเช่นนี้ อาจทำาให้แผนเปิด

ประเทศติดขัด อาจทำาให้ประเทศไทยไม่เป็นที่วางใจต่อนานาชาติที่

จะปลดไทยจากรายชื่อประเทศ

เสี่ยงภัยติดโควิด และมาเที่ยว

ประเทศไทยได้เหมือนเดิม

ไทยทนจึงขอเสนอ

ให้บังคับให้บริษัทประกันภัย

คุ้มครองประชาชนผู้สุจริตทุก

กรมธรรม์อย่างครบถ้วนถูกต้อง

ที่ผ่านมาแล้ว (ไม่ใช่ยกเลิกการ

คุ้มครองก่อนหน้านี้) แต่น่าจะ

ให้ยกเลิกการคุ้มครองกรมธรรม์

โควิดแบบ เจอ-จ่าย-จบ ใน

เวลาที่เหลือ และบังคับให้บริษัท

ประกันภัยคืนเบี้ยในส่วนที่เหลือ

ไปตามสัดส่วนพร้อมดอกเบี้ย 

ด้วยบัดนี้ก็เสี่ยงน้อยลงแล้ว 

การได้เงินคืน ก็คุ้มครองผู้ถือ

กรมธรรม์ โควิด

และที่สำาคัญ จะไม่เบียดเบียนแซงคิวเคลมผู้ถือกรมธรรม์

รายอื่น เหมือนดังกรณีเอเชียประกันภัย ซึ่งถูกสั่งให้หยุดดำาเนิน

การไป หาก คปภ.ไม่ตัดสินใจ เรื่องอาจบานปลาย ประกันภัยราย

อื่นอาจเสียหาย และ ผู้ถือกรมธรรม์อื่นๆ อาจถูกเอาเปรียบ โดย 

คปภ.อาจกำาหนดให้อนุญาตเงื่อนไขนี้เฉพาะเมื่อบริษัทประกันมี

แผนที่ชัดเจนที่จะเพิ่มเงินกองทุนที่หลังจากชำาระสินไหมจากการ

เคลมโควิดแล้ว จะต้องมีทุนพอเพียงกับผู้ถือกรมธรรม์อื่นๆ ตาม

เกณฑ์ปกติของ คปภ.ด้วยเท่านั้น

ชาวไทยร่วมสู้ภัยโควิด ร่วมมือฟื้นฟูชาติหลังโควิดทั่วไทย 

แต่อย่าให้การประกันภัยโควิด เจอ-จ่าย-จบ และ คปภ. เป็นตัว

ถ่วงการแก้ไขปัญหาโควิดของประเทศไทยอีกต่อไป.

    ไทยทน

1 จํานวนวันจากวันสูงสุดของคาเฉล่ีย 3 วัน 0 14 30 61 

2 วันท่ีของประเทศไทย 14/8/2001 28/8/2001 13/9/2001 14/10/2001 

3 จํานวนผูติดเช้ือ 22,762 18,396 13,934 10,262 

4 ตอ 1 ลานประชากร 325 263 199 147  

5 % ของคาสูงสุด 100% 81% 61% 45% 

6 จํานวนผูติดเช้ือสะสม 885,275 1,157,555 1,394,756 1,751,704 

7 จํานวนผูติดเช้ือเพ่ิมสะสม หลังวันสูงสุด  -  272,280 509,481 866,429 

8     ตอ 1 ลานประชากร  -  3,889 7,276 12,373 

9 วันท่ีของประเทศอินเดีย 7/5/2021 21/5/2021 6/6/2021 7/7/2021 

10 จํานวนผูติดเช้ือ 409,459 263,308 112,415 41,232 

11 จํานวนผูติดเช้ือ / 1 ลานประชากร 293 188 80 30  

12 % ของคาสูงสุด 100% 64% 27% 10% 

13 จํานวนผูติดเช้ือสะสม 21,886,611 26,285,069 28,909,604 30,708,570 

14 จํานวนผูติดเช้ือเพ่ิมสะสม หลังวันสูงสุด  -  4,398,458 7,022,993 8,821,959 

15     ตอ 1 ลานประชากร  -  3,149 5,027 6,313 

ไไทยทนไ

ไ
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9เศรษฐกิจ

หารือนักธุรกิจสหรัฐสร้างเชื่อมั่น

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวง

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมหารือสภาธุรกิจ

สหรัฐฯ-อาเซียน (USABC) พร้อมด้วย 12 บริษัทชั้นนำาของ

สหรัฐ ซึ่งไทยได้ใช้ โอกาสนี้สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนสหรัฐฯ 

เกี่ยวกับการดำาเนินมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 

และการเตรียมความพร้อมสำาหรับการเปิดประเทศ เพื่อสร้าง

ความเชื่อม่ันในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ตลอดจนการดำาเนินนโยบาย                                                                                     

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่ง 

ขันในระยะยาวบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-

เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model และการดึงดูดการลงทุนเข้า

สู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เตรียมแผนเชื่อมไฮสปีดจีน-ลาว

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว จะ

เปิดให้บริการเดือนธันวาคม 64 นี้ ว่า คณะกรรมการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) 

ได้กำาหนดแนวทางสำาหรับการดำาเนินการในระยะเร่งด่วนและ

ระยะยาวเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและการอำานวย

ความสะดวกด้านศุลกากร เชื่อมต่อการขนส่งสินค้าและการเดิน 

ทางระหว่างจีน-ลาว-ไทย พร้อมรับโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่ม

ขึ้นอีกมาก อีกทั้งจะต่อยอดโครงการด้านอื่นๆ ใช้ประโยชน์จาก

ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประ 

เทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค นอกจากนี้ยังช่วยส่ง

เสริมการค้าชายแดนและข้ามพรมแดนโตต่อเนื่อง

BGC คาดดีมานด์บรรจุภัณฑ์พุ่ง

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส หรือ BGC เปิดเผยว่า หลังเปิด

ประเทศ 1 พ.ย.64 จะส่งผลให้สินค้าบรรจุภัณฑ์สร้างรายได้

ให้แก่บริษัทในปีน้ีกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนในปี 2565 เชื่อผล

ประกอบการจะเติบโตในทิศทางท่ีดีข้ึน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้

ขยายการลงทุนก่อสร้างเตาหลอมแก้วแห่งใหม่ในโรงงานจังหวัด

ราชบุรี และขยายกำาลังการผลิตในโรงงานจังหวัดปราจีนบุรี คาด

จะแล้วเสร็จในปี 2566 ซึ่งจะส่งผลให้มีกำาลังการผลิตรวมทุก

โรงงานเพิ่มขึ้นอีก 12% จาก 3,495 ตันต่อวัน เป็น 3,935 ตัน

ต่อวัน สามารถเพิ่มยอดขายได้อีกปีละกว่า 1,000 ล้านบาท 

และสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวที่จะเติบโตก้าวกระโดดด้วย

เป้าหมายเพิ่มรายได้อีกกว่าเท่าตัว จาก 11,000 ล้านบาท ในปี

ที่ผ่านมา เป็น 25,000 ล้านบาท ภายในปี 2568  

ซิซซ์เล่อร์ฟุ้งทั้งปีเติบโต 2 เท่า

นายกรีฑากร ศิริอัฐ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสแอลอาร์

ที จำากัด ในเครือ บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ผู้ให้บริการร้าน

อาหารภายใต้แบรนด์ซิซซ์เล่อร์ กล่าวว่า ตลอดทั้ง 3 ไตรมาส

ของปี 2564 ซิซซ์เล่อร์มียอดเดลิเวอรีมีการเติบโตสูงขึ้นเป็น

อย่างมาก อีกทั้งหลังคลายล็อกดาวน์เมื่อเดือน ก.ย. จำานวนผู้

บริโภคกลับมาใช้บริการที่ร้านเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง ทำาให้ภาพ

รวมมีการเติบโตราว 20% โดยเติบโตเป็น 2 เท่าจากต้นปี และ

เป็น 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงวิกฤตเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้น ใน

ช่วงปิดไตรมาสสุดท้ายของปี จึงได้ออก 5 เมนูใหม่ และพร้อม

ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติของอาหารที่เต็มไปด้วยความอร่อย

และมาพร้อมบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานได้ที่ร้านซิซซ์

เล่อร์ทั่วประเทศ และแบบเดลิเวอรี (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) 

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564.

มึน!งบสร้างมอเตอร์เวย์บาน		

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

อ้างปรับแบบบางปะอิน-โคราชขอเพิ่มอีก6.8พันล้าน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความ

คืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จ

จริงเรื่องการปรับแบบโครงการ

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

(มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-

นครราชสีมา (M6) จำานวน 17 

ตอน จากทั้งหมด 40 ตอนว่า 

ขณะนี้ ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว 

3 ตอน ส่วนที่เหลืออีก 14 ตอน 

คาดจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน

เดือน ธ.ค.2564 

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม

จะเสนอผลการตรวจสอบ 3 ตอน                             

ที่ตรวจสอบแล้วเสร็จให้ ครม.

พิจารณาก่อน โดยจะไม่รอให้

ผลการตรวจสอบครบท้ังหมด

แล้วจึงจะเสนอ ครม. เพราะ

จะทำาให้เกิดความล่าช้าในการ                          

ดำาเนินงานก่อสร้างต่อไปได้                                     

สำาหรับ 3 ตอนที่จะเสนอให้                                  

ครม.พิจารณานั้น จะขออนุมัติ

วงเงินก่อสร้างเพิ่มเพียง 1 ตอน                                     

ได้แก่ ตอนที่ 34 ช่วงทางยก

ระดับผ่านเรือนจำากลางคลองไผ่                                          

อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา เนื่องจาก

มีเหตุมีผล และมีความจำาเป็น

ต้องปรับแบบ

ขณะที่อีก 2 ตอนนั้น ไม่

ต้องขออนุมัติวงเงินก่อสร้างเพ่ิม                                          

เนื่องจากสามารถใช้งบประ 

มาณที่เหลือจากการก่อสร้าง

ตามสัญญาเดิมมาใช้ดำาเนินการ                                       

ก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตาม คาด

จะได้รับอนุมัติจาก ครม. เช่น

เดียวกับก่อนหน้านี้ที่มีการขอ                                           

เพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อ 

สร้างมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-

กาญจนบุรี ประมาณ 120 ล้าน

บาท ส่วนการเปิดให้บริการ

มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นคร 

ราชสีมาน้ัน ทล.รายงานว่า จะเปิด

ให้บริการได้ตลอดเส้นทาง 196 

กม. ในปี 2566 อย่างแน่นอน

แหล่งข่าวจากกรมทาง 

หลวงกล่าวว่า เดิมทีท่ีมีการแก้ไข                                             

ปรับแบบ 17 ตอน จะใช้วง 

เงินเพิ่มไม่เกิน 6,800 ล้านบาท                                     

และยังอยู่ ในกรอบวงเงินก่อ 

สร้างที่ ครม.เคยอนุมัติไว้อย่าง

แน่นอน ท้ังน้ี หลังจากท่ีได้ตรวจ                                      

สอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ พร้อม 

ทั้ งหารือ เกี่ ยวกับระเบียบที่                                          

เก่ียวข้องแล้วน้ัน ทล.อยู่ระหว่าง 

ดำาเนินการและปรับแผนในการ

เสนอขออนุมัติกรอบวงเงินจาก 

ครม.เพิ่ม โดยจะทยอยเสนอ

ให้ ครม.พิจารณาอนุมัติในตอน

ที่ปรับแบบแล้วเสร็จ และได้

ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วน 

จากเดิมจะเสนอ ครม.ขออนุมัติ

ในครั้งเดียวทั้ง 17 ตอน เพื่อ

ไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำาเนิน                                                 

การก่อสร้างโครงการมอเตอร์ 

เวย์บางปะอิน-โคราช

“การดำาเนินการดังกล่าว

เป็นไปตามนโยบายนายศักด์ิ

สยาม ท่ีได้เร่งรัดโครงการให้

แล้วเสร็จโดยเร็วและเป็นไปตาม

แผน นอกจากน้ีกรมทางหลวง

ได้ลงนามสัญญาการก่อสร้าง

งานระบบ พร้อมการดำาเนินงาน

และบำารุงรักษา (O&M) ของ

โครงการดังกล่าว กับกลุ่มกิจการ

ร่วมค้าบีจีเอสอาร์ ซ่ึงเป็นผู้ชนะ

การประมูลแล้วเมื่อวันท่ี 29 ก.ย.

2564 ขณะน้ีคู่สัญญาได้ลงพ้ืน

เยี่ยมชม • อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ

ต้อนรับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) โดยมีนายอนุศิษฎ์ นิติสุวรรณกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

ปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทนบริษัท ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตามความคืบ

หน้าโครงการ “ปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพ เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ที่ทาง บมจ.

วิริยะประกันภัย ให้การสนับสนุน ณ อำาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.

ธอส.อวดผลงาน9เดือน

อัดสินเชื่อพุ่ง1.66แสนล.

ท่ีเพื่อเตรียมความพร้อม และ

คาดว่าในช่วง ธ.ค.2564 จะเร่ิม

ดำาเนินการได้ เพื่อให้แล้วเสร็จ

ในปลายปี 2565 และเปิดใช้งาน

เต็มรูปแบบในปี 2566” แหล่ง

ข่าวจากกรมทางหลวงกล่าว.

หนุนเอสเอ็มอี

ลุยเสริมแกร่ง

รับ‘เดลิเวอรี’

ไทยโพสต์ • ดีพร้อมลุยติดปีก

เอสเอ็มอีไทยปรับบรรจุภัณฑ์

สินค้าใหม่รับยุคเดลิเวอรี หวัง

ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ช่วย

ฟื้นฟูกิจการ นำาร่อง 100 ราย                                           

ก่อนขยายผลต่อหวังดันเศรษฐกิจ 

โต 77 ล้านบาท

นายณัฐพล รังสิตพล                                              

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

(กสอ.) หรือ ดีพร้อม เปิดเผย

ว่า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มี

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ

ในปีนี้ ดีพร้อมจึงได้พยายาม

ผลักดันให้ผู้ประกอบการเร่งยก                       

ระดับมูลค่าสินค้าผ่านการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์เพื่อให้สอดรับกับยุค                                          

อีคอมเมิร์ซ การค้าขายผ่าน

ระบบเดลิเวอรี ผ่านโครงการ “ดี                                                   

พร้อมแพค: บรรจุภัณฑ์สร้าง 

สรรค์วิถีใหม่” ภายใต้นโยบาย 

“ผลิตให้ใช้ เพื่อขายจริง” โดย

มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ

ด้านการให้คำาปรึกษาแนะนำาด้าน                            

การออกแบบและพัฒนาตราสิน

ค้า ฉลาก และบรรจุภัณฑ์

โดยมี 2 แนวทางในการ

ช่วยเหลือ ได้แก่ 1.การให้คำา 

ไทยโพสต์ • “ธอส.” อวดผลงาน 

9 เดือน ติดเครื่องปล่อยสินเชื่อ

ใหม่พุ่ง 1.66 แสนล้านบาท โต 

6.53% รับหนี้เสียขยับแตะ 6.37 

หมื่นล้านบาท แจงลุยตั้งสำารอง

แสนล้านรับความเสี่ยง โชว์ยอด

เคาะบ้านล้านหลัง 2 แล้ว 1.12 

พันล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรม                                                       

การผู้จัดการ ธนาคารอาคารสง 

เคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการ

ดำาเนินงานไตรมาส 3/2564 ว่า 

ธอส.สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 

166,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.53% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิด

เป็น 77.06% ของเป้าหมายสิน

เชื่อปล่อยใหม่ปีนี้ที่ 215,641 ล้าน

บาท โดยธนาคารมียอดสินเชื่อ

คงค้าง 1,408,857 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 5.66% จากปีก่อน สินทรัพย์

รวม 1,455,358 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

3.42% เงินฝากรวม 1,231,713 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.03% ส่วนหนี้

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) 

63,723 ล้านบาท คิดเป็น 4.52% 

ของยอดสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจาก

สิ้นปี 2563 ที่ 3.75%

ท้ังน้ี ธนาคารมีการต้ังสำารอง

เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ี 108,201 ล้าน                                             

บาท คิดเป็นสัดส่วนต่อเอ็นพีแอลสูง

ถึง 169.80% โดยยังคงมีกำาไรสุทธิ

ตามตัวช้ีวัดของธนาคารท่ี 8,966                                              

ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกอง 

ทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่

ท่ีระดับแข็งแกร่งท่ี 15.36%

“ปัจจัยหลักที่ทำาให้ธนาคาร

ปล่อยสินเชื่อได้อย่างต่อเนื่อง มา

จากความต้องการมีที่อยู่อาศัยด้วย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำา                                           

ของ ธอส. และการจัดโปรโมชั่น

ต่างๆ ของผู้ประกอบการ รวมทั้ง

นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่ออก

มาช่วยเหลือประชาชน โดย ธอส.

ยังคงเป็นผู้นำาในตลาดด้วยการครอง

ส่วนแบ่งตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยคง

ค้างกว่า 31.4% และม่ันใจว่า ณ ส้ิน

ปี 2564 การปล่อยสินเชื่อใหม่จะ

เป็นไปตามเป้าหมาย 215,641 ล้าน

บาท” นายฉัตรชัยกล่าว

สำาหรับความคืบหน้าโครง                                        

การบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 

ล่าสุด ณ วันที่ 17 ต.ค.2564 เวลา                                             

12.00 น. มีลูกค้าลงทะเบียน

เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ

แล้ว 58,955 ราย คิดเป็นวงเงิน

สินเชื่อ 70,746 ล้านบาท โดยมี

ลูกค้าที่เอกสารพร้อมและยื่นกู้

ที่สาขาของธนาคารแล้ว 1,976 

ราย วงเงินสินเชื่อ 1,688 ล้าน

บาท ซึ่งธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อ

แล้วจำานวน 1,388 ราย วงเงิน

สินเชื่อ 1,129 ล้านบาท.

าสุดจากการที่สหรัฐประกาศเปิดประเทศในวันที่ 8 

พ.ย.2564 ทำาให้ตลาดหุ้นสหรัฐตอบรับข่าวดีนี้ โดย

ดัชนีดาวโจนส์ทะยานขึ้นเหนือ 35,000 จุดอีกครั้ง 

เพราะมองว่าการเปิดประเทศจะทำาให้เศรษฐกิจสหรัฐ

แข็งแกร่งมากขึ้น รวมทั้งผลประกอบการไตรมาส 3 จะออกมา

ดีด้วย แต่สำาหรับตลาดหุ้นไทยกลับตอบรับการเปิดประเทศ ใน

ทางกลับกัน ดัชนีตลาดกลับอ่อนตัวลงหลังจากมีการประกาศเปิด

ประเทศ 1 พ.ย.2564 นี้ ทำาให้ต้องกลับไปดูว่านักลงทุนกลุ่มไหน

ที่มีความคิดที่สวนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐ ก็พบว่าเป็น “กองทุนใน

ประเทศ” ที่ขายหุ้นออกมาและขายอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นัก

ลงทุนต่างชาติทยอยกลับมาซื้อหุ้นเพิ่มอย่างมากเช่นกัน คงเป็น

เพราะผู้บริหารกองทุนปัจจุบันมีความคิดต่างกับกองทุนในอดีตมาก 

แทนที่จะคิดเน้นการลงทุนจริงๆ กลับมาเน้นการเล่นเก็งกำาไรอย่าง

มาก จึงมีการใช้ทุกวิถีทางที่เป็นเครื่องมือของการเก็งกำาไรมาใช้เต็ม

รูปแบบ ผลออกมาแค่ครึ่งเดือนแรก ต.ค.64 นี้ ทางกองทุนก็ได้ขาย

หุ้นออกเกือบ 8 พันล้านบาทแล้ว ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติกลับ

เข้าซื้อหุ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ครึ่งเดือน ต.ค.64 ก็ซื้อไปเกือบ 1.4 

หมื่นล้านบาท กลายเป็นนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นเป็นเดือน

ที่ 3 โดยเริ่มซื้อนับจากเดือน ส.ค.64 เป็นต้นมา และซื้อมากขึ้น

กว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ในเดือน ก.ย.64 มาเดือน ต.ค.นี้ เพียงครึ่ง

เดือนก็ซื้อมากเกือบ 1.4 หมื่นล้านบาท แสดงออกชัดเจนว่ากำาลัง

เข้ามาเก็บหุ้นรอบใหม่ เพราะมองออกชัดเจนว่าการเปิดประเทศมี

ประโยชน์กับธุรกิจและเศรษฐกิจมากอย่างไร ขณะเดียวกันนับจาก

กลางเดือน ต.ค.64 นี้ ก็จะมีการทยอยรายงานผลประกอบการของ

ธุรกิจในตลาดออกมาด้วยเช่นกัน ซึ่งค่อนข้างมั่นใจได้ว่าผลกำาไร

จะออกมาดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนมากเช่นกัน ดังนั้น การที่

กองทุนขายหุ้นออกมากดูจะเป็นการคิดสวนทางกับเหตุผลแท้จริง

ที่เกิดขึ้น ก็ไม่รู้ว่ามีเจตนาเก็งกำาไรหรือคิดต่างกับนักลงทุนต่างชาติ 

จุดนี้นักลงทุนทั่วไปคงต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ดี เพราะขนาดนัก

ลงทุนต่างชาติยังมองออกว่าการเปิดประเทศในสหรัฐจะเกิดผล

ดีมากอย่างไร ในประเทศไทยก็คงเหมือนกันคือ จะทำาให้ธุรกิจที่

หยุดชะงักมานาน โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวจะสามารถกลับ

มาเติบโตได้มากขึ้น และยังจะทำาให้ธุรกิจต่อเนื่องมีการเติบโตตาม

มาด้วย จะมีผลให้ผลกำาไรของธุรกิจสูงขึ้น ก็จะจ่ายเงินปันผลได้

มากขึ้น ย่อมทำาให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนในตลาดมากไปด้วย 

และการที่ราคาน้ำามันยังขยับสูงขึ้นย่อมจะทำาให้ธุรกิจพลังงานและ

ปิโตรเคมีมีกำาไรสูงตามไปด้วย จึงมั่นใจได้ว่าตลาดหุ้นจะต้องมีการ

ปรับตัวสูงขึ้น แม้จะถูกกดจากการเก็งกำาไรก็ตาม นักลงทุนควรคิด

พิจารณาให้ดีๆ จะได้ไม่พลาดจังหวะในการลงทุนที่ดีไป.   

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

KTB การที่ราคาหุ้น KTB ยังอยู่ในระดับต่ำา หลายคนอาจ

คิดว่าคงเป็นเพราะผลการดำาเนินยังไม่ดี ยังกังวลกับเรื่องนี้ NPL 

ที่มักมีการออกมาวิจารณ์กันอยู่เป็นประจำา ซึ่งมองว่าเป็นการคิด

อย่างผิวเผินและยึดติดอยู่กับเรื่องเก่าๆ ที่ผ่านมาในปีก่อน ทำาให้

ยังมีความวิตกมากกลัวธนาคารจะมี NPL สูงก็ต้องตั้งสำารองหนี้

เสียจำานวนมากเหมือนเดิม ดูจะคิดผิดจากความเป็นจริง เพราะ

เมื่อกลับมาดูผลประกอบการของ KTB ในปี 2564 นี้ พบว่าครึ่ง

ปีแรก 2564 ก็ทำากำาไรได้ถึง 11,589.47 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 13.38% ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดี และ

เมื่อมาดูกำาไรไตรมาส 2 ที่สูงกว่าไตรมาสแรกอีก 7.75% ก็ยิ่ง

เป็นการบอกแนวโน้มที่ดีขึ้นของผลประกอบการ หากพิจารณา

ปัจจัยแวดล้อมในครึ่งหลังของปีที่ดีกว่าครึ่งปีแรก โดยเฉพาะเมื่อมี

การปลดล็อกทยอยเปิดประเทศ ทำาให้ยิ่งมองว่าธุรกิจต่างๆ จะกลับ

มาเติบโตมากขึ้น ทำาให้ลูกค้าธนาคารที่อาจดูน่าวิตกในครึ่งปีแรก

จะกลับมาดำาเนินธุรกิจได้ดีขึ้น ปัญหาเรื่อง NPL ก็จะลดลง ทำาให้

ธนาคารจะคลายความวิตกเรื่อง NPL ไปได้และจะกลับมามีกำาไร

สูงขึ้น จึงประเมินผลกำาไรของ KTB ในปี 2564 นี้ว่าประเมินในระ

ดับต่ำาๆ น่าจะมีกำาไรรวมที่ระดับ 2.2 หมื่นล้านบาทได้ จะมีกำาไร

ต่อหุ้นที่ 1.57 บาท เพียงใช้ค่าพีอี 10 เท่าคำานวณจะได้ราคาที่ 

15.70 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 11.70 บาท จึงมี up side 

ได้อีกมากถึง 34.19% โดยจะได้เงินปันผลในระดับ 4% ด้วย แค่

นี้ก็น่าลงทุนแล้ว แต่เมื่อไปดูมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ KTB ที่อยู่สูง

ถึง 24.55 บาทในปัจจุบัน เท่ากับยืนยันว่าราคาหุ้นในตลาดต่ำาเกิน

จริงไปมาก

ESSO ธุรกิจน้ำามันในปี 2564 นี้ดีกว่าปีก่อนๆ มาก เพราะ

ราคาน้ำามันในตลาดโลกปรับสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ดัง

นั้น เมื่อมาดูที่ ESSO ซึ่ง 2 ปีก่อนยังมีผลประกอบการขาดทุน

ติดต่อกัน จากปี 2562 ขาดทุน 3,065.7 ล้านบาท มาปีกลาย 

(2563) ขาดทุนมากขึ้นเป็น 7,911.07 ล้านบาท คงจะทำาให้น่า

วิตก เพราะดูเหมือนแนวโน้มธุรกิจยังไม่ดี นั่นก็เพราะ 2 ปีก่อน

ราคาน้ำามันปรับตัวต่ำาลง ทำาให้ธุรกิจมีผลขาดทุน แต่มาปี 2564 

นี้ ราคาน้ำามันในตลาดโลกปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ครึ่งปี

แรก ESSO พลิกกลับมามีกำาไรที่ 3,646.53 ล้านบาทแล้ว ไม่ต้อง

ไปเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีผลขาดทุนสูงถึง 8,811 

ล้านบาทเลย แตกต่างกันมาก และเมื่อมาดูผลกำาไรไตรมาส 2 ที่

ต่ำากว่าไตรมาสแรกเพราะราคาน้ำามันมีการอ่อนตัวลง แต่ราคาได้

กลับมาสูงขึ้นในไตรมาส 3 และสูงต่อเนื่องมาไตรมาส 4 ทำาให้

สามารถคาดหวังได้ว่าผลกำาไรในครึ่งหลังของปีจะดีกว่าครึ่งปีแรก 

แต่ประเมินในระดับต่ำาๆ โดยให้กำาไรครึ่งปีหลังน้อยกว่าครึ่งปี

แรก ก็ยังรวมผลกำาไรของ ESSO ในปี 2564 ได้ประมาณ 5,500 

ล้านบาท จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 1.59 บาท เมื่อมาประเมินราคาด้วย

พีอี 10 เท่า จะได้ราคาที่ 15.90 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่ที่ 

8.65 บาท ทำาให้ยังมี up side ได้อีกมากถึง 83.82% และยังจะได้

เงินปันผลประมาณ 6.94% ด้วย ดูแค่นี้ก็ชัดเจนว่าเป็นหุ้นที่ยังน่า

ลุ้นและน่าลงทุน

PTTGC การที่ราคาน้ำามันผันผวนขึ้นลง นอกจากจะมีผล 

กระทบกับธุรกิจพลังงานและน้ำามันแล้วยังจะมีผลกระทบกับธุรกิจ

ด้านปิโตรเคมีด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อมาดูผลประกอบการของ 

PTTGC เจ้าใหญ่ในธุรกิจปิโตรเคมีจะพบว่า ปีกลาย (2563) ผล

จากราคาน้ำามันตกต่ำาลง ทำาให้ PTTGC มีผลประกอบการตกต่ำา

ลงมากไปด้วย จากปี 2562 ที่มีกำาไรในระดับสูงกว่า 1.1 หมื่นล้าน

บาท มาปีกลาย (2563) กลับมีกำาไรแค่ 199.61 ล้านบาท เห็นได้

ชัดเจนมากว่าราคาน้ำามันที่ตกต่ำาลง ทำาให้ PTTGC มีกำาไรลดลง

มาก จึงอาจทำาให้เกิดความวิตกกลัวปี 2564 PTTGC จะมีกำาไร

ตกต่ำาต่อเนื่อง บอกได้เลยว่าผิดถนัด เพราะปี 2564 ราคาน้ำามัน

กลับมาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ PTTGC พลิกกลับมามีกำาไรมาก

อย่างคาดไม่ถึง พบว่าแค่ครึ่งปีแรก 2564  PTTGC ก็ทำากำาไรได้

สูงถึง 34,729.60 ล้านบาทแล้ว โดยแนวโน้มจากราคาน้ำามันที่สูง

ต่อเนื่อง น่าจะทำาให้ PTTGC ในครึ่งหลังน่าจะมีกำาไรมากกว่าครึ่ง

ปีแรกด้วย แต่ในที่นี้ประเมินในระดับต่ำามากๆ ให้ครึ่งปีหลังมีกำาไร

น้อยกว่าครึ่งปีแรก ยังได้ผลรวมกำาไรในขั้นต่ำาอยู่ระดับ 50,000 

ล้านบาทได้ ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 11.089 บาท เพียงใช้พีอี 10 เท่า

ประเมินราคาจะได้ที่ 110.89 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 

64.75 บาท เท่ากับยังมี up side ได้อีกมากถึง 71.26% และน่าจะ

ได้เงินปันผลในระดับสูงที่ 5.1% ด้วย และที่ควรพิจารณาคือมูลค่า

เปิดประเทศหนุนตลาดหุ้น
หุ้นของ PTTGC ในปัจจุบันอยู่ระดับ 69.57 บาท สูงกว่าราคาหุ้น

ในตลาด เท่ากับเป็นการบอกให้รู้ว่าราคาหุ้น PTTGC ในตลาดยัง

ต่ำาเกินจริง ทำาให้ยังน่าลงทุน

SENA ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงถูกมองเป็นธุรกิจที่ไม่

เติบโต เพราะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดมาก ทั้งจากการใช้

มาตรการล็อกดาวน์และเศรษฐกิจถดถอย แต่มาปี 2564 นี้ จะ

พบว่าโรคระบาดเริ่มชะลอตัวลง จากการมีวัคซีนออกมาใช้ต้าน

โรคและมีการฉีดวัคซีนกันมากทั่วโลก ทำาให้สามารถปลดล็อก

เปิดประเทศได้ในระยะต่อไป เท่ากับเปิดให้ธุรกิจต่างๆ กลับมา

ดำาเนินการได้ และผู้คนก็สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ตาม

ปกติ จึงมองว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะกลับมาเติบโตสูงได้ดีเช่น

กัน เมื่อมาดูราคาหุ้นที่ยังต่ำามากๆ ของ SENA เปรียบเทียบกับผล

ประกอบการที่ปี 2564 จะต่ำากว่าปีก่อนก็ตาม ก็ยังมีคำาตอบว่าผล

จากราคาหุ้นตกต่ำามาก ทำาให้การลงทุนยังได้ความคุ้มค่าจากกำาไร

ครึ่งปีแรก 2564 ที่ทำาได้ 446.83 ล้านบาท คาดว่าตลอดปีคงจะ

มีกำาไรไม่ต่ำากว่า 900 ล้านบาท จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 0.6268 บาท 

เมื่อใช้พีอี 10 เท่าคำานวณจะได้ราคาที่ 6.27 บาท แต่ราคาหุ้นใน

ตลาดอยู่แค่ 3.90 บาท จึงมี up side อีกมากถึง 60.77% และ

จะได้เงินปันผลในระดับ 4% ด้วย แค่นี้ก็น่าลงทุนแล้ว แต่เมื่อไป

ดูมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ SENA ที่ปัจจุบันอยู่สูงที่ 4.86 บาท สูง

กว่าราคาหุ้นในตลาดค่อนข้างมาก ยืนยันว่าราคาหุ้นในตลาดยัง

ต่ำาเกินจริง

SVI ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตดี เพียงอาจเกิด

การขาดแคลนวัตถุดิบอยู่ หากสามารถแก้ปัญหาได้ธุรกิจจะเติบโต

สูงมาก จึงน่าสนใจ นักเก็งกำาไรอาจมองหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มเป็น

หลัก แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็ได้รับผลดีเช่นกัน ทำาให้น่ามาพิจารณา

หุ้นขนาดเล็กบ้าง ดูอย่าง SVI เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ก็มีผลประกอบ

การที่ดูดีมีกำาไรสูงขึ้น โดยปีกลาย (2563) ทำากำาไรได้เพิ่มมาอยู่

ระดับ 686.49 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจากปี 2562 มากถึง 84.69% 

มาปี 2564 ครึ่งปีแรกทำากำาไรได้ 313.54 ล้านบาท กำาไรต่ำากว่า

ช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย ก็ไม่ได้มีนัยสำาคัญอะไร ในขณะ

ที่กำาไรไตรมาส 2 สูงกว่าไตรมาสแรก 11.64% กลับดูมีแนวโน้ม

ดีเสียอีก จากสภาพการณ์ โดยรวมที่ดีขึ้น มีการเปิดประเทศปลด

ล็อกต่างๆ ทำาให้ธุรกิจในครึ่งหลังของปีจะดีกว่าครึ่งปีแรกได้มาก 

คาดว่ากำาไรปี 2564 คงจะใกล้เคียงหรือมากกว่าปี 2563 ได้ ก็จะ

ยังมีกำาไรต่อหุ้นที่ 0.32 บาท การประเมินราคาหุ้นในกลุ่มนี้ปกติจะ

สูงกว่า 20 เท่า แต่ในที่นี้แค่ประเมินที่ 20 เท่าของค่าพีอีก็จะได้

ราคาหุ้นที่ 6.4 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดขยับมาที่ 5.35 บาท ก็ยัง

มี up side ได้อีกประมาณ 19.63% โดยจะได้เงินปันผลในระดับ

ประมาณ 2.06% อาจดูไม่มาก แต่ก็ให้มองเป็นของแถมมากกว่า 

เพราะหุ้นประเภทนี้ส่วนมากจะลุ้นเก็งกำาไรส่วนต่างราคามากกว่า 

ก็ยังมีลุ้น.

ปรึกษาเก่ียวกับโอกาสการเติบโต

ในตลาดผู้บริโภคท่ีกำาลังให้ความ

นิยมกับช่องทางการค้าขายใหม่

ด้วยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ลด

ข้ันตอนการผลิต และเตรียม

ความพร้อมในการจัดจำาหน่าย–

ขนส่งจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภค

อย่างปลอดภัย และสามารถ

ใช้ ได้นาน 2.จัดทำาบรรจุภัณฑ์เ

พื่อนำาไปใช้จริงในรูปแบบและจำา                                                      

นวนท่ีเหมาะสม ตามวัตถุประ 

สงค์ของแต่ละกิจการ และตอบ

โจทย์การค้าแบบเดลิเวอรี

ท้ังน้ี โครงการดังกล่าวมี

ผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

สมัครเข้าร่วมจำานวนกว่า 300 ราย  

และคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้

จ่ายของผู้ประกอบการได้มากกว่า

รายละ 50,000 บาท และยัง

สามารถเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์

และเพ่ิมยอดขายได้มากกว่า 15% 

เกิดการเติบโตในระบบเศรษฐกิจ

มากกว่า 77 ล้านบาท โดยดีพร้อม

มีแผนท่ีจะส่งมอบบรรจุภัณฑ์

ในล็อตแรกให้กับผู้ประกอบการ 

จำานวน 100 ราย. 

ราชดำาเนิน • “คมนาคม” เตรียมชง ครม.ไฟเขียวเพิ่มเงิน 6.8 

พันล้านบาท ปรับแบบก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช เร่ง

ทยอยเสนอตอนที่มีความพร้อม หวังเดินหน้าโครงการไม่ล่าช้า ยัน

ปี 66 เปิดให้บริการตลอดเส้นทาง

ล่
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ปิดพื้นที่ให้นักออกแบบลายผ้ารุ่นใหม่และผู้ประกอบ

การผ้าทอพื้นถิ่นของไทย ได้สร้างสรรค์พัฒนาผ้าไทย

ให้ได้รับความนิยมระดับโลก ภายใต้ โครงการพัฒนา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำาปี 2564 

โดยหยิบไอเดียจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและ

การออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย (Thai Textiles Trend 

Book Spring/Summer 2022) นำาเสนอการสร้างสรรค์ลาย

ผ้าไทยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และต่อยอด

ภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ การ

ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากล เพื่อการต่อยอดและพัฒนา 

(Cultural Textile Awards 2021) โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และสิ่งทอสร้างสรรค์ เมื่อวันก่อน

ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า 

โครงการประกวดส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยและ

เครื่องนุ่งห่มตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่นำามาใช้งาน

ได้จริงในชีวิตประจำาวัน โดยผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่น

ใหม่ใช้แนวคิดหลัก “สังคมสรรค์สร้าง Social Creation” ซึ่ง

เป็นองค์ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทย และ

การออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นแนวทางรังสรรค์

ผลงาน รางวัลทั้ง 3 ประเภทส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กและเยาวชน จะเห็นว่าผ้าแต่ละผืนที่ออกมามีความ

สวยงาม มีวิธีคิดนำาภูมิปัญญามาต่อยอด ถือเป็นก้าวแรก และ

ต้องก้าวต่อไปเพื่อให้วงการผ้าไทยสู่สากล เป็นที่ยอมรับของทุก

คน อยากใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำาวันมากขึ้น นักออกแบบไทย

มีชื่อเสียงและฝีมือระดับสากลมากมาย เพียงแต่จะทำาอย่างไร

สามารถมัดใจคนได้ ต้องผลักดันให้สำาเร็จ 

เ

‘คุรุสภา’ยืนกราน‘งดสอบวิชาเอกตั๋วครู’

‘ตรีนุช’คล้อยตามอ้างยังไม่พร้อม/ขอเวลาปรับปรุงพัฒนาวิธีการประเมิน
ศึกษาธิการ • บอร์ดคุรุสภาเสียงแข็ง ยืน

มติเดิม งดสอบวิชาเอกขอตั๋วครู อ้างยังไม่มี

ความพร้อม “ตรีนุช” ตอบแทน ขอเวลา

ปรับปรุงและพัฒนาก่อน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

เมื่อเร็วๆ นี้ในการประชุมคณะกรรมการคุรุ

สภา ว่า ที่ประชุมมีมติยึดตามมติเดิม เรื่อง 

ให้งดการสอบวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากมองว่าการสอบ 

วิชาเอกยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา

อีกมาก ซึ่งในอนาคตการขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูอาจจะมีการเพิ่มการสอบ

วิชาเอกขึ้นมาใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ยอมรับว่าหลัก

การของนายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะ

กรรมการมาตรการวิชาชีพ (กมว.) มีเจตนา

ดีที่จะทำาให้เชื่อมั่นได้ว่าเราจะได้ครูเก่งใน

เน้ือหาวิชาท่ีสอนจริงตามมาตรฐานวิชาชีพครู                                                                   

แต่ที่ผ่านมาการสอบวิชาเอกไม่ได้ชี้วัดหรือ

ตอบโจทย์การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชา 

ชีพครูเท่าที่ควร ดังนั้นระหว่างนี้จึงอยากให้

มีการพัฒนารูปแบบการสอบวิชาเอกก่อน ซึ่ง

หากประธาน กมว.ยังไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร 

แต่ขณะนี้ถือว่าได้ข้อยุติแล้วว่าจะไม่มีการ

สอบวิชาเอกเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชา 

ชีพครู

“การสอบวิชาเอกเพื่อขอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูยังมีความจำาเป็น แต่ตอนนี้

ที่ประชุมมองว่าเรายังไม่มีความพร้อมที่จะจัด

สอบ อีกทั้งที่ผ่านมาตนได้มอบหมายให้นายสุ

ภัทร จำาปาทอง ปลัด ศธ. ทำาหน้าที่ประสาน

ร่วมกับประธาน กมว. และคณะทำางานของ

นายพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เพื่อรวบรวม

ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยว

กับการสอบวิชาเอก ซึ่งก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่

เห็นด้วย แต่ในที่สุดเมื่อรับฟังข้อมูลอย่างรอบ

ด้านแล้ว คิดว่าในตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะจัด

สอบวิชาเอก ที่ประชุมจึงมีมติให้งดการสอบไป

ก่อน” นางสาวตรีนุชกล่าว

สำาหรับ การทดสอบเพื่อขอรับใบ

อนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะมีขึ้นอีกครั้งใน

เดือนตุลาคมนี้ แต่ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการ

ทดสอบออกไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

เนื่องจากมีการบริหารงบประมาณในการจัด

สอบใหม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผู้สมัคร

สอบครูผู้ช่วยของสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่วนการสรรหา

รองเลขาธิการคุรุสภานั้น ขณะนี้ ได้มีการแต่ง

ตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเพื่อตรวจสอบ

คุณสมบัติต่างๆ แล้ว.

‘ภูมิสรรค์’แจงตั้งบอร์ดสมศ.คืบได้ชื่อประธาน-กก.แล้ว

ศึกษาธิการ • ร้อง ศธ.อืดตั้งบอร์ด สมศ.

ชุดใหม่ “ภูมิสรรค์” ชี้แจงมีการเสนอ

ชื่อตำาแหน่งประธานและตัวกรรมการ

เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนเสนอให้ “ตรี

นุช” พิจารณาตัดสินใจ

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 

กล่าวว่า ขณะนี้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ

เรื่องการสรรหาคณะกรรมการสำานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ว่ามีความล่าช้า ซึ่ง

ขอชี้แจงว่า ทาง ศธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ 

และพยายามที่จะพิจารณาเรื่องนี้อย่าง

เร็วที่สุด ขณะนี้ ได้มีการเสนอรายชื่อ

ตำาแหน่งประธานและกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิที่จะเข้ามาดำารงตำาแหน่งในคณะ

กรรมการ สมศ.ชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง

คาดว่าเรื่องนี้น่าจะอยู่ ในกระบวนการ

ที่จะเสนอให้นางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) พิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

“อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่คุณหญิง

กัลยากำากับดูแล สมศ. เราได้ดำาเนินการ

ในส่วนของเราเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ทาง                                                            

สมศ.ก็มีความต้องการที่จะให้มีคณะ

กรรมการตัวจริงเพื่อท่ีจะให้การขับเคลื่อน

งานต่างๆ สามารถทำาได้อย่างต่อเนื่อง 

เพราะขณะนี้ตำาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ เป็นเพียงรักษาการเท่านั้น” 

นายภูมิสรรค์กล่าว.ตรีนุช เทียนทอง

รณรงค์ผ้าไทยสวมใส่ได้จริง ทำาอี-บุ๊กดึงคนรุ่นใหม่

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) จัดโครงการผ้า

ไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น 

มีแผนงานส่งเสริมการออกแบบ

และการแต่งกายด้วยผ้าไทย จัด

แสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและเครื่อง

ประดับจากผลงานดีไซเนอร์ไทย 

โปรเจ็กต์ “พลิ้ว” ส่งเสริมการให้

องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยผ่านสื่อ

ต่างๆ รวมทั้งจัดทำาหนังสือผ้าไทย

สวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” ในรูปแบบ          

อีบุ๊ก โชว์ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

ผ้าไทยสวมใส่ในชีวิตประจำาวัน สร้างการรับรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม

ทั้งเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ประจำาชาติ รณรงค์คนรุ่นใหม่หันมานิยมสวม

ใส่ผ้าไทยเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มทอผ้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

ของชุมชนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สศร.ให้ทุนโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยปี 65

นางเกษร กำาเหนิดเพ็ชร รอง ผอ.สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) 

กล่าวว่า สศร.ออกประกาศ สศร. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะ

ร่วมสมัย เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินศิลปาธร ผู้ประกอบอาชีพศิลปะ และผู้ประสงค์

จะสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ได้ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

อุดหนุนในการดำาเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนและวงการศิลปะร่วมสมัยในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งการเปิด

ให้ยื่นเสนอโครงการเป็น 2 รอบ รอบแรก ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค-14 พ.ย.2564 และ

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-25 ก.พ.2565 โดยลักษณะของโครงการต้องส่งเสริมการ

สร้างสรรค์งานของศิลปินศิลปาธร มีการสร้างงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่

คนในชุมชน สร้างรายได้ในชุมชน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ทั้งนี้จะประกาศผลการ

พิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางเว็บไซต ์www.ocac.go.th

ขยายเวลาแสดง ‘สองทับหลัง’ ถึง ม.ค.ปีหน้า

กรมศิลปากร ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ทับหลังปราสาท

หนองหงส์ และปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” ถึงวันที่ 9 ม.ค.2565 

และนิทรรศการพิเศษ เรื่อง 

“อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี - ศรี

รามเทพนคร” ถึงวันที่ 28 พ.ย.

2564 เพื่อให้ประชาชนเข้าชม

และศึกษาหาความรู้ได้มาก

ขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่ง

ชาติ พระนคร นิทรรศการพิเศษ

สองทับหลังกระแสตอบรับดี 

เสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

หลักฐานที่ได้สืบค้น รวมถึงขั้นตอนการติดตามทวงคืน ชมแล้วเข้าใจถึงวิธีการ               

กว่าจะได้มาซึ่งโบราณวัตถุ โดยความพยายามจากหลายฝ่าย กระตุ้นจิตสำานึกรัก

และหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของไทย ส่วนนิทรรศการพิเศษ “อารยธรรมวิวัฒน์ 

ลพบุรี - ศรีรามเทพนคร” คัดเลือกโบราณวัตถุที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ 

สะท้อนให้เห็นที่มาของวิวัฒนาการทางอารยธรรม เน้นอิทธิพลของศิลปะลพบุรี.

 โปรเจ็กต์นี้คณะกรรมการตัดสินทำางานอย่างหนัก              

วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข เจ้าของแบรนด์ วิชระวิชญ์ กล่าว

ว่า การประกวดเปิดกว้างให้นักออกแบบและชุมชนร่วมแสดง

ศักยภาพให้ได้มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดสังคมสรรค์สร้าง 

ภาพรวมคณะกรรมการการตัดสินมองหาสิ่งที่ไม่ค่อยเจอตาม

ท้องตลาด มีความสร้างสรรค์ และใช้สีธรรมชาติเป็นหลัก ผล

งานจะมีความกลมกลืน สามารถต่อยอดเข้าสู่ตลาดได้จริงหรือ

ไม่ ทั้งยังทำาเครื่องแต่งกายและของตกแต่งบ้าน เวทีนี้กว่าครึ่ง

เป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ อีกครึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน 

นิสิตนักศึกษา

“ทั้ง 24 ผลงานที่เข้ารอบและได้รับรางวัล มีจุดแข็ง

และจุดเด่นแตกต่างกันไป นำาอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมา

ผสมในผลงาน นักออกแบบผ้าไทยส่วนใหญ่มีหัวศิลปะและ

หัตถกรรมในสายเลือดอยู่แล้ว อยู่ที่จะปรับให้ดูปัจจุบันและเข้า

กับตลาดสากลได้อย่างไร มีหนังสือ Thai Texiles Trend Book 

ยิ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้เดินอย่างมีทิศทาง สามารถแข่งขัน

กับตลาดสากลได้ อนาคตการออกแบบและสิ่งทอคือการใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเป็นทุนให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่” วิชระวิชญ์บอก

ส่วน ธนันท์

รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้

เชี่ยวชาญผ้าไทย 

เจ้าของแบรนด์ โจ

แบ็ค บอกว่า การ

ประกวด

ออกแบบผ้าไทยย้อมสีธรรมชาติ สานภูมิปัญญา ลุยตลาดโลก

สยามคูโบต้า มอบทุนการศึกษาอาชีวะ • นาย

มณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (กอศ.) และนายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการ

ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 

จำากัด เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาจาก

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด จำานวน 22 ทุน 

รวมมูลค่า 110,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่

นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่าง

กลเกษตร ณ ห้องประชุม 5 สำานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา.

เป็นการรักษาภูมิปัญญาในการถักทอเส้นใยและย้อมสี

ธรรมชาติซึ่งกำาลังจะสูญหายให้กลับคืนมา และอยู่ในกระแส

ความนิยมออร์แกนิก ผู้เข้าประกวดได้แสดงไอเดีย รู้จักการ

ใช้สีธรรมชาติที่เป็นสีไทยในอดีต เกิดผลงานสีธรรมชาติรูป

แบบใหม่ เป็นชิ้นงานต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่

และกลุ่มผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำาภูมิปัญญามาเป็นอาชีพ 

ผ้าไทยเหล่านี้จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะมีตัวตนสูง เมื่อ

แปรรูปจะทำาให้สินค้ามีเอกลักษณ์ 

ผลงานชื่อ “โครมาโทกราฟี่” คว้ารางวัลชนะเลิศ 

ประเภทสิ่งทอสร้างสรรค์ เปมิกา เพียเฮียง ผู้ออกแบบเผยว่า 

นำาแนวคิดสีจาก Thai Texiles Trend Book มาใช้ สีดำาเข้ากับ

ทุกลุคส์ สามารถปรับใช้ได้กับทุกเจเนอเรชั่น จุดเด่นเลือกใช้

เส้นใยหลากหลายตรงกับหัวข้อประกวดสิ่งทอสร้างสรรค์ ทั้ง

เส้นไหมอีรี่ เส้นใยเปลือกไหม ส่วนเส้นไหมควบนำาเส้นใยขน

แกะจากแม่ฮ่องสอนผสมกับเส้นไหมหลืบสร้างเส้นใยขึ้นมา

ใหม่ ให้มีความแปลกตามากขึ้น การย้อมสีมีหลายเฉด ไม่ได้

ย้อมสีดำาแค่เฉดเดียว แต่มีดำาน้ำาตาล ดำาแดง ดำาน้ำาเงิน  

ประเภทผ้าฝ้าย ผลงานชื่อ “Efflorescence of 

Feminine” (ความเปล่งปลั่งของหญิงสาว) พิชิตรางวัลชนะ

เลิศ สุพัฒตรา กล้าหาญ เจ้าของผลงานบอกว่า แนวคิด

นำาความเปล่งปลั่งของหญิงสาวมาใส่ในตัวผ้าด้วยสีสันสดใส 

ทั้งสีเหลือง สีคราม สีน้ำาตาล สีแดง ย้อมด้วยสีธรรมชาติ 

เทคนิคการทอเป็นการมัดหมี่ แล้วก็นำาไปทอจนเกิดชิ้นงาน 

อีกไอเดียจากหนังสือ Thai Texiles Trend Book นำาคอน

เซ็ปต์ของสีมาใช้ ลวดลายดีไซน์จากกระบวนการทำางานที่มี

ความซับซ้อน 

ย้อมผ้าตามแบบไทยโบราณเกิดผืนผ้าสวยงาม ส่งให้

ผลงาน “มนต์เสน่ห์สงขลา” ได้รางวัลชมเชยประเภทผ้าไหม 

ประพนธ์ ชนะ ผู้ออกแบบบอกว่า ย้อนกลับไปหาเทคนิคย้อม

สีธรรมชาติแบบโบราณที่จะหมดไป นำามาใช้ใหม่ ทำาให้ผ้ามี

ความคลาสสิก ปกติงานออกแบบตนจะเน้นผ้าไหม ผ้าฝ้าย 

ใช้เส้นใยและสีธรรมชาติเพื่อทำาลายธรรมชาติให้น้อยที่สุด 

ตอบโจทย์คนที่ไม่นิยมใช้ผ้าทำาจากเส้นใยสังเคราะห์. 

เปมิกา เพียเฮียง กับผลงานออกแบบผ้าไทย           

“โครมาโทกราฟี่”

ชาย นครชัย อธิบดี สวธ. และวิชระวิชญ์ อัคร

สันติสุข ชมความสวยงามของผ้าไทย

สุพัฒตรา กล้าหาญ เจ้าของผลงานชื่อ “ความ

เปล่งปลั่งของหญิงสาว”

หนังสือ Thai Textiles Trend Book Spring/

Summer 2022 ให้ไอเดียนักออกแบบ
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

อดพุ่งต่อเนื่อง..

นี่..ถ้าเป็นยอดเงิน-รายได้หนังไทยก็น่าชื่นใจ-ยินดีนะ แต่

เมื่อเป็น “ยอดพุ่ง” ของผู้ป่วยโควิด-19 ใน 3-4 จังหวัด

ชายแดนใต้ (บ้านผ๊ม)..

ก็ให้รู้สึกเป็นห่วง-เป็นใย ยิ่งได้รู้พื้นฐานการอยู่-การกิน-การ

สมาคมของผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งด้วยแล้ว ยิ่งให้หวั่นเกรง จะ 

“เอาไม่อยู่”!

ยังไงเสียก็ขอเป็นกำาลังใจ และขอฝากความปรารถนาดี

มายังพ่อแม่พี่น้องชาวปัตตานี ยะลา นราธิวาส ด้วยข้อมูลจาก 

ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำารง (หวังว่าจะไม่ใช่เฟกนิวส์) ที่ย้ำาไว้ท้ายข้อ 

ความว่า..

“ย้ำานะครับ 1 พ.ย.2021 D-Day เปิดเมือง และ D-Day 

Open Battle รัฐบาลไม่ถอยแน่นอน จังหวะนั้นใครดีใครอยู่ครับ

คุณจะสู้ โดยมีอาวุธครบมือ ล้นมือ หรือจะไม่มีอาวุธสักชิ้น 

หรือจะหนีไปอยู่ถ้ำาสัก 2 ปีก็แล้วแต่ครับ ขอให้คิดให้ดี ศึกษาข้อมูล

ให้ดี แล้วตัดสินใจให้ดีในช่วง 3 สัปดาห์ที่มีค่ายิ่งนี้

ขอให้มีชีวิตรอดกันทุกคนครับ “อย่าได้ชื่อว่าต้องตายเพราะ

ไปหลงเชื่อ Fake News” เลยครับ มันน่าเสียดายมากๆ”

ครับ.. “สู้ โดยมีอาวุธครบมือ ล้นมือ” ในที่นี้หมายถึง “การ

ได้รับฉีดวัคซีน 2-3 โดสครบ แต่ถ้าไม่ยอมฉีดเพราะเชื่อโน่น เชื่อนี่ 

ก็จะเป็นการสู้ (โควิด) แบบมือเปล่า..ก็จงรีบเลือกเอา!

แต่รายนี้ เพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการต่างปรารภด้วยอาลัย.. 

“จะรีบไปไหน”? ก็จะใครเสียอีกล่ะถ้าไม่ใช่ “ไอ้หนุ่มแขนซ้ายลาย

มังกร” คุณพรศักดิ์ ส่องแสง ที่ได้ด่วนจากลาโลกไปอีกคน

“เห็นกันอยู่หลัดๆ ก็มาพลัดพรากกันเสียแล้ว” เสียงใคร

บางคนพูดให้ได้ยิน ซึ่งก็ให้เข้าใจความรู้สึกของคนพูด 

ที่มองเห็นอยู่ว่าคุณพรศักดิ์แม้วัยจะเพิ่ง 60-61 ปี แต่

สุขภาพร่างกายยังสมบูรณ์-แข็งแรงไม่ได้เจ็บ-ได้ป่วยถึงขนาดนอน

เตียงอยู่ในโรงพยาบาล 

เมื่อมาหมดลมหายใจแบบฉับพลัน ต่อให้ไม่ได้รู้จักมักคุ้น 

แต่ในฐานะคนที่ชอบ ที่รัก ที่ศรัทธาในผลงานเพลง..

ก็..อดที่จะอาลัย อาวรณ์ พลอยเศร้าโศกเสียใจไปกับครอบ 

ครัวของคุณพรศักดิ์ไม่ได้!

ผมเองก็ “ใจหาย” พลันที่ได้ยินข่าวจากนักร้องท่านหนึ่งที่

ได้กรุณาโทร.ไปบอก และเห็นจะ (ใจหาย) เป็นอย่างนี้อยู่ต่อไป..

ตราบที่ “ความตาย” คือสัจธรรม ที่ใครก็ไม่อาจหลีกหนีพ้น!

เดือนก่อน “ปิดตำานาน” เจ้าของเพลง “รักสาวเสื้อลาย” 

แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ มาถึงกลางเดือนตุลา. ก็ “ปิดตำานาน” เจ้าของ

เพลง “เต้ยสาวจันทร์กั้งโกบ” พรศักดิ์ ส่องแสง ไปอีกราย

ผมตัดพ้อก็เกรงจะระคายเคือง งั้นขอยืมที่คุณบุปผา สาย

ชล เคยตัดพ้อด้วยน้ำาเสียงหวานๆ-ไพเราะก็แล้วกัน..

“ยมบาลเจ้าขา ฟังฉันว่าสักนิดหน่อยซิ เดี๋ยวนี้ทำาไมถึงคน

ดีๆ ต้องไปเมืองผีกันโดยง่ายดาย

ยมบาลเจ้าขา คนชั่วช้าทำาไมไม่ตาย ชั่วช้าน่าชังเห็นยัง

ลอยชาย ส่วนคนดีหลบหาย ล้มตายไปทีละคน...

ยมบาลเจ้าขา เชิญท่านมารับฟังหน่อยซิ นักร้องเสียงเย็น

แถมเป็นคนดี ท่านเอาไปเมืองผี เสียปีละคนสองคน”

ครับ..พอก่อน ทั้งปีนี้ ตลอดปีหน้า ปีนู้น ปีโน้น ท่านยมบาล

ไม่ต้องรีบร้อน (ปิดตำานาน) แล้วนะ..แน่ะ ไม่ทันขาดคำา..

ปิดตำ�น�น..เจ้�พ่อเพลงหว�น “อ๊อด คีรีบูน” ไปอีกคน!.

ไม่ต้องรีบ‘ปิดตำ�น�น’?

ย

จับตา‘ปิ่น ชรินพร’สาวน้อยวัย18

นางเอก‘ธิดาวานร’เวอร์ชั่นล่าสุด

ดนจับต�ทันที สำ�หรับละครก่อนข่�วภ�คค่ำ� แนวคอมิดี

ผจญภัย เรื่อง ธิดาวานร หลังช่อง 7HD ประกาศอย่าง

เป็นทางการว่าจะลงจอให้ได้ชมพร้อมกันตอนแรกในวัน

พุธที่ 20 ตุลาคมนี้ ด้วยเพราะเวอร์ชั่นเก่าฮอตฮิตแฟนละครติดกัน

หนึบหนับ มาเวอร์ชั่นนี้แค่ยิงทีเซอร์มาก็เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่เบา 

โดยครั้งนี้ ได้วางพระเอกสุดหล่อ เมฆ-จุติ จำาเริญประทีป 

ประกบนางเอกน้องใหม่ป้ายแดง ปิ่น-ชรินพร เงินเจริญ สาวน้อย

วัย 18 ดีกรีมิสทีน

ไทยแลนด์ 2019 

ท่ีจะมาสวมบท เมง 

กาเลีย หรือ อิยะ

วดี สาวชาวป่า 

ที่ได้แม่ลิงเลี้ยง

ดู เห็นภาพไม่กี่

วินาทีในทีเซอร์ 

แฟนๆ ก็อยาก

รู้จักนางเอกคนนี้

มากกว่าเดิมแล้ว 

งานนี้เจ้าตัวเลย

ขอมาเปิดใจแบบ

หมดเปลือก

ตัวตนของ

ปิ่น ชรินพร เป็น

อย�่งไร?

“ซน แกร่ง 

เด๋อค่ะ 3 คำานี้น่า

จะเป็นคาแรคเตอร์จริงๆ ของปิ่นนะคะ ปิ่นว่าตัวเองค่อนข้างเป็น

เด็กซนค่ะ ตอนเด็กๆ คุณแม่จะบอกว่าเราซนมาก อย่างเวลาไป

บ้านญาติๆ เราก็จะแอบออกไปซนขึ้นต้นไม้ มีไปขึ้นต้นมะม่วงแอบ

ไปเด็ดมะม่วงเขาด้วย ส่วนความเป็นสาวแกร่งคิดว่าน่าจะมาจาก

การที่เราทำางานด้วยค่ะ อย่างเรื่องธิดาวานร ปิ่นต้องปีนต้นไม้เยอะ

มาก เลยทำาให้รู้สึกว่าตัวเองแกร่ง ส่วนความเด๋อ อันนี้เป็นวีรกรรม

ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะ ปิ่นเป็นคนชอบเหม่อ บางทีเดินอยู่ดีๆ ก็จะ

ไปชนโน่นชนนี่ ได้แผลตลอดเวลาเลย

ตอนนี้ปิ่นเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา นนทบุรี 

สายอังกฤษ-จีนอยู่ค่ะ กำาลังเตรียมตัวเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในปีหน้า 

ที่ปิ่นเลือกเรียนสายนี้เพราะชอบเรื่องภาษา และชอบเดินทางท่อง

เที่ยวด้วย อย่างที่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศทำาให้รู้สึกว่าเรื่องภาษา

เป็นเรื่องสำาคัญที่เราอยากเรียนรู้เพิ่มเติม อย่างภาษาจีนก็เป็นอีก

หนึ่งภาษาที่เราน่าจะจำาเป็นต้องใช้ในอนาคต เลยชอบเรียนด้านนี้

ค่ะ”

วันที่ทร�บว�่ได้เล่นละครเรื่องธิด�ว�นร?

“ดีใจมากค่ะ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก คือ

หลังจากได้ตำาแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ 2019 ไม่

นานก็ทราบว่าได้เล่นละครเรื่องธิดาวานรเลย 

มันค่อนข้างเร็วมาก ตอนนั้นตกใจตัวเองมาก 

เพราะวันที่เราเข้าไปแคสติ้งเขาให้เราลองทำาท่า

ลิงดู ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจนะคะ

ว่าจะได้ไหม แต่พอทราบว่าได้

ก็ดีใจมาก แต่กังวลเหมือน

กันเพราะตอนนั้นเราเพิ่ง

เรียนชั้น ม.4 เลยกลัวว่า

เราจะทำาอย่างไรดี เพราะ

เราไม่อยากทิ้งการเรียน

เลย ซ่ึงทางค่ายดีด้า

ก็เข้าใจค่ะ ทำาให้เรา

สามารถแบ่งเวลาใน

การทำางานกับการ

เรียนได้ คือวันท่ีมี

เรียนเราขอไป

เรียนเต็มท่ี ส่วน

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวมถึงเวลาปิดเทอม เรายกคิวให้กับกองละครหมดเลย”

ค�แรคเตอร์เมงก�เลีย หรืออิยะวดี?

“เมงกาเลีย หรืออิยะวดี ปิ่นมองว่าเขาเป็นคนฉลาด แต่ว่าซน

มาก เขาเป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งเลยที่ใช้ชีวิตในป่า แล้วพอต้องออก

จากป่ามาอยู่ในเมือง ทุกอย่างคือสิ่งใหม่สำาหรับเขาทั้งหมด จะเกิด

คำาถามให้หัวตลอดเวลา ว่านั่นคืออะไร นี่คืออะไร ตัวละครนี้ค่อนข้าง

ยาก อย่างในตอนที่เข้าเมืองมา หลายอย่างคือสิ่งที่เรารู้จักอยู่แล้วว่า

คืออะไร แต่เราต้องทำาเป็นไม่รู้ อย่างรั้วเรารู้ว่านี่คือรั้ว แต่ตัวละคร

จะไม่รู้ แล้วถ้าจะผ่านรั้วเข้าไปจะต้องทำายังไง เราก็ถีบเลย แต่ถีบ

แล้วก็ยังไม่เปิดอีก คราวนี้ก็ปีนเลย มันยากตรงการแสดงออกที่จะ

ต้องทำาเป็นไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้ค่ะ”

คว�มรู้สึกกับก�รไปกองละครวันแรก?

“ตื่นเต้นมากค่ะ กังวลด้วย เพราะเรายังไม่เคย

แสดงมาก่อน แล้ววันแรกที่ไปก็ได้เจอกับลิงเลย คือ

เราต้องเข้าไปทำาความคุ้นเคยกับเขา เจอเขาจูง ลาก 

พาไปทั่วเลย ปิ่นก็พยายามทำาให้ลิงเขาสนิทใจด้วยนะ

คะ ด้วยการเอาของกินไปให้เขา แล้วก็นั่งอยู่ข้างกัน 

นั่งมองหน้ากัน ชวนเขากิน เขาก็รับไปกินนะคะ อีก

อย่างคือป้าตุ่ม (ประทุม มิตรภักดี) ผู้กำากับการแสดง จะ

บอกว่าเวลาเข้าไปหาลิงเราต้องไม่ทำาท่าทางกลัวเขาให้เขา

รู้ ปิ่นก็เลยนิ่งๆ ทำาให้เขารู้สึกว่าเราไม่กลัวนะ เราเป็น

เพื่อนกันนะ แต่ในใจก็กลัวค่ะ”

ประกบคู่กับเมฆ-จุติ จำ�เริญเกตุ

ประทีป?

“พ่ีเมฆน่ารักค่ะ แรกๆ ป่ินก็กลัว 

คือ เราเคยเห็นผลงานพ่ีเขา แอบกลัวว่า

พ่ีเขาจะน่ิงๆ ไม่คุยกับเราหรือเปล่า แต่

พอได้เจอกันพ่ีเขาน่ารักมาก ชอบชวนเรา

ไปซ้ือขนม ไม่ก็เอาขนมมาฝากตลอด แล้ว

ก็คอยชวนคุยทำาให้เราผ่อนคลาย ส่วนการ

ทำางานพ่ีเมฆก็จะสอนป่ินเรื่องการแสดงด้วย 

ช่วยต่อบท รวมถึงมุมกล้องเวลาเข้าฉาก

ด้วยกัน เพราะเรายังไม่เคยเล่นละครมา

ก่อน พ่ีเมฆเป็นพ่ีท่ีน่ารักมากค่ะ”

ฝ�กผลง�นละครธิด�ว�นร?

“ตื่นเต้นมากค่ะ คือมันเขิน

ค่ะ เขินที่จะเห็นตัวเองในทีวี กังวล

ด้วยว่าคนดูจะชอบในส่ิงท่ีเราเล่น

ไหม แต่ป่ินก็อยากให้ทุกคนติดตาม

นะคะ อยากเห็นว่าฟีดแบ็กจะเป็น

อย่างไร อยากให้ทุกคนมาติดตาม

ชมธิดาวานรไปพร้อมกันนะคะ ทุก

วันจันทร์-ศุกร์ เร่ิมออกอากาศ

ตอนแรกพุธท่ี 20 ตุลาคมน้ี เวลา 

18.45 น. ทางช่อง 7HD กด 35 

มาเป็นกำาลังใจให้ป่ิน กับผลงาน

ละครเรื่องแรกของป่ิน ซ่ึงป่ิน

ต้ังใจมาก อยากให้แฟนๆ ชื่น

ชอบตัวละครท่ีป่ินแสดง รวมถึง

นักแสดงทุกคนเต็มท่ีกับเรื่องน้ี

มาก ฝากติดตามด้วยนะคะ เชื่อ

ว่าแฟนๆ จะชอบละครเรื่องน้ี 

เพราะสนุกครบทุกรสชาติเลยค่ะ”.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

โ

‘ฌอน เพนน์’แต่งเมีย15เดือนเจอฟ้องหย่า
วิตคู่ของฌอน เพนน์ นักแสดง

รุ่นใหญ่วัย 61 ครั้งล่าสุด 

ยั่งยืนได้แค่ปีกว่าๆ เท่านั้น 

หลังจากภรรยาคนล่าสุด เลย์ลา จอร์จ 

วัย 29 ขอฟ้องหย่าอย่างเป็นทางการ

แล้ว โดยร่วมหอลงโรงกันมาได้แค่ 15 

เดือนเท่านั้น

เลย์ลา จอร์จ นักแสดงหญิงชาว

ออสเตรเลีย วัย 29 แต่งงานกับเพนน์

เมื่อกรกฎาคม ปี 2020 หลังจากคบหา

ดูใจกันมา 4 ปี แต่เมื่อศุกร์ที่ผ่านมา ก็

ยื่นเอกสารหย่าซะแล้วต่อศาลสูงของ

ลอสแองเจลิส เคาน์ตี ตามรายงานของ 

TMZ

และนี่กำาลังจะเป็นจุดจบของ

ชีวิตแต่งงานครั้งที่ 3 ของฌอน หลัง

จากเคยหย่ามาแล้ว 2 ครั้ง กับดารา

สาวจาก House Of Cards โรบิน ไรต์ 

เมื่อปี 2010 หลังอยู่กันมา 14 ปี และ

มาดอนนา ในปี 1989 หลังอยู่ด้วยกัน

มา 4 ปี

“เราแต่งงานกันในช่วงโควิด” 

เพนน์กล่าว “จากสถานการณ์ตอนนั้น

เรามีนายอำาเภอช่วยจัดการผ่าน Zoom 

เราอยู่กันที่บ้าน มีลูกๆ 2 คนอยู่ด้วย 

และพี่ชายของเธอ เราแต่งกันแบบนั้น”

ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีขึ้นมี

ลง จากคำาบอกเล่าของแหล่งข่าว ใน

เดือนสิงหาคม ปี 2020 ว่า ก่อนหน้า

การแต่งงานของทั้งคู่เขาต้องพยายาม

งอนง้อจนเธอยอมคืนดีด้วย

“พวกเขาอยู่ด้วยกัน แล้วก็เลิก

กัน และฌอนตามง้อจนได้เธอกลับมา” 

วงในเผย “เขารู้ว่าเขาทำาผิดพลาดและ

เมื่อเขารู้สึกว่าจะเสีย

เธอไป เขาพยายาม

อย่างหนักเพื่อได้เธอ

กลับมา”

“พวกเขากลับมา

คบกันอีกระหว่างช่วง

โควิด และสนิทสนมกัน

มากหนนี้ และแค่ไม่กี่

เดือนต่อมาก็ตกลงหมั้น

หมายกันแล้ว ระหว่าง

ควอแรนทีน”

เลย์ลาอายุ 29 

อายุยังน้อยกว่าลูกสาว

ของฌอน เพนน์ ที่ตอน

นี้อายุ 30 แล้ว 

แต่อายุมากกว่า

ลูกชายของเขาที่

ชื่อ ฮอปเปอร์ วัย 

27 อยู่ 2 ปี

ฌอนนับ

เป็นนักวิจารณ์

ความถูกต้อง

เรื่องการเมือง

ในฮอลลีวูด โดย

ในปี 2018 เขา

กล่าวว่า เขาคิด

ว่าการเคลื่อนไหว 

#MeToo ดูจะ

เป็นเรื่องของ

ความขัดแย้งเรื่องสีผิวมากกว่า และยังมี

เป้าหมายในการแบ่งแยกชายหญิง

แม้รายละเอียดของการหย่าจะ

ยังไม่เป็นที่เปิดเผยแน่ชัด แต่ฌอนใช้

เวลาส่วนใหญ่ในเดือนสิงหาคมและต้น

กันยายนไปกับการโปรโมตหนังของเขา 

คือ Flag Day กับลูกสาวของเขา คือ ดี

แลน

ฌอนกับเลย์ลาออกนอกบ้านด้วย

กันครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนสิงหาคม ตอน

นั้นทั้งคู่ไปร้านขายของในมาลิบู รัฐ

แคลิฟอร์เนีย

และเมื่อ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา มี

คนเห็นว่านักแสดงหนุ่มใหญ่วัย 61 จาก 

I Am Sam เดินอยู่คนเดียว หลังจากไป

ดินเนอร์ที่ Craig’s และเขาก็ไม่ได้สวม

แหวนแต่งงานอีกแล้ว

ฌอนพบเลย์ลาครั้งแรกในกอง

ถ่าย The Last Face นำาแสดงโดย ฮา

เวียร์ บาร์เด็ม กับชาร์ลิซ ธีรอน ตอน

นั้นเขาเจอหน้าสาวปุ๊บก็ตกหลุมรักปั๊บ 

บอกว่าเป็นรักแรกพบเลยทีเดียว.

ชี เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ม�แรง “TRI.BE” ที่เพิ่ง

ทำาการเดบิวต์ไปในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลับ

มาเขย่าวงการ K-POP อีกครั้ง ด้วยมินิอัลบั้มแรก

ของพวกเธอ “VENI VIDI VICI” พร้อมกับท่าเต้น

ทรงพลังและการแสดงที่ปังยิ่งกว่าครั้งไหนๆ

สำาหรับ 7 สาวมากเสน่ห์จากวง “TRI.BE” 

ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากแฟนๆ ทั่วโลกหลัง

จากที่พวกเธอเดบิวต์ไปได้เพียง 5 เดือน ยอดการ

รับชม MV สามารถแตะ 10 ล้านครั้ง และยังติด

อันดับท็อป 4 วง K-POP น้องใหม่ในปี 2021 บน 

KKBOX Mid-year Chart และ

ยังได้ค่ายยักษ์ใหญ่ย่าง Republic 

Records เข้าร่วมการโปรโมต

ของวงในอเมริกาอีกด้วย

ในอัลบั้มใหม่ “VENI VIDI 

VICI” เป็นในภาษาลาตินแปล

ว่า “ฉันมาถึง ฉันเห็น ฉันยึด

ครอง” เป็นอัลบั้มที่ประกอบไป

ด้วยเพลงทั้งหมด 7 เพลง รวม

ถึงไตเติลแทร็กอีก 2 เพลงที่มีชื่อ

ว่า “DOOM DOOM TA” และ 

“RUB-A-DUM” มาพร้อมกับ

ดนตรีหลากหลายสไตล์

และเป็นการผสมผสาน

ของดนตรีแนวใหม่ๆ จากทั่วโลก พร้อมโชว์ความ

มั่นใจและความมุ่งมั่นของสาวๆ “TRI.BE” ในการ

ก้าวเดินทางสายใหม่

เพลงไตเติลแทร็ก เพลง “WOULD YOU 

RUN” นั้น เป็นเพลงที่มีจังหวะที่ติดหู และเสียง

ดนตรีที่เต็มไปด้วยความสนุก จังหวะไดนามิกที่เข้า

กับการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ของวง 

“TRI.BE” ได้เป็นอย่างดี โดยเพลงใหม่ทั้ง 5 เพลง

ในอัลบั้ม

ก็เปรียบเสมือนความท้าทายใหม่ของวง 

เพราะแต่ละเพลงมีเอกลักษณ์และสไตล์ดนตรีที่

แตกต่างอย่างชัดเจน โดยสาวๆ ได้อธิบายเกี่ยวกับ

เพลงในอัลบั้มถึงเพลง “LOBO” ที่เปรียบเสมือนวง 

“TRI.BE” ว่า

“เวลาที่พวกเธออยู่ด้วยกันพวกเธอไม่มี

ความกลัวอะไรทั้งนั้น เปรียบเหมือนกับฝูงหมาป่า” 

เพลง “18” เกี่ยวกับ “คำาขอพรและความฝัน

ของน้องเล็กของวงที่อายุน้อยกว่า 18 ปีอย่าง 

HyunBin, SoEun, MiRe ความฝันที่พวกเธออยาก

ให้เป็นจริงเมื่อตอนที่พวกเธอนั้นเป็นผู้ใหญ่” 

เพลง “GOT YOUR BACK” นั้นร้องโดย 

SongSun, Kelly, JinHa และ Jia เป็นเพลงที่สื่อถึง

อารมณ์และเสียงอันทรงพลัง 

เพลง “TRUE” เป็นเพลงที่ทำาเพื่อแฟนๆ 

ของวง “TRI.BE” เป็นการส่งความรักและความ

รู้สึกขอบคุณต่อแฟนๆ ของพวกเธอ

อีกหนึ่งความพิเศษในครั้งนี้ “TRI.BE” ยัง

ได้ โปรดิวเซอร์ตัวท็อปของวงการ K-POP อย่าง 

“S.Tiger” และ “ELLY” มาร่วมสร้างผลงานเพลง

อันโดดเด่นให้กับวงได้เฉิดฉายความสามารถอย่าง

เต็มที่.

linkthaipost@gmail.com

เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ม�แรง‘TRI.BE’ 

กับมินิอัลบั้มครั้งแรก‘VENI VIDI VICI’

ฌอน เพนน์ กับเลย์ลา จอร์จ

กับโรบิน ไรต์

กับมาดอนนา



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ตําบลโพธิไพศาล อําเภอกุสุมาลย 

จังหวัดสกลนคร มีผลิตภัณฑขึ้นช� อคือผาฝาย

ทอมือ ของกลุมสตรีและเยาวชนทอผาบานนาดี 

โดดเดนดวยลวดลาย “ผาทอลายลูกแกว” และ 

“ผาทอลายหยดสายฝน” ที่ ไดรับคัดเลือกให

นําไปจําหน�ายในโครงการรานภูฟา และยัง

เปนผลิตภัณฑสินคาโอทอป ระดับ 4 ดาว

ประนอม อองไชย ประธานกลุมสตรี

และเยาวชนทอผาบานนาดี  สังกัด สหกรณ 

จังหวด สกลนคร  กลาววา เดิมการทอผาของ

บานนาดีจะทอเพ� อใชงานในครัวเรือนเทาน้ัน 

ลายที่ใชทอกันเรียกวา ผาทอลายลูกแกว แต

ก็ไมไดนิยมทําเปนอาชีพ เพราะอาชีพหลัก

คือการทํานา และในชวงรอเก็บเกี่ยวผลผลิต

ไดแคหาปูหาปลากินไมมีงานทําไมมีรายได 

เน่ืองจากพื้นที่ ไม่มีความอุดม

สมบูรณ ซ่ึงชีวิตลําบากมาก พวก

แมบานก็อยูบานเลี้ยงลูกเลี้ยง

หลานทํางานบาน พอมีคุณหมอ

ท านหนึ่ ง เข ามาตรวจรักษา

คนในหมูบานเห็นความยาก

ลําบากของชาวบาน จึงไดถามวา

อยากทอผาไหม พอพวกเราสนใจ

เขาก็ประสานกับทางสํานักงาน

สหกรณจังหวัดสกลนครใหเขา

มาชวยเหลือสงเสริมอาชีพ ซึ่ง

สหกรณจังหวัดสกลนคร ไดสนับสนุนอุปกรณ

กี่ทอผาและฟมมา 5 ตัว แลวก็หาครูมาสอน

ใหดวย โดยรวมตัวทอผากันที่วัดในหมูบาน

พอป 2541 จึงรวมตัวจัดตั้งเปนกลุม

สตรีและเยาวชนทอผาบานนาดี มีสมาชิกเริ่ม

แรก 15 คน พอทอผาไดทางสหกรณก็ชวยหา

“กลุมทอผาบานนาดี” สกลนคร
ผาฝายทอมือภูมิปญญาทองถิ่น สูสินคาคุณภาพขายในรานภูฟาบานนาดี

ตลาดนําไปขายให ไดผืนละ 120-200 บาท 

ทําใหชาวบานเริ่มมีรายไดเสริม จึงมีคนสนใจ

เขารวมเปนสมาชิกมากขึ้น ปจจุบันมีสมาชิก

กลุม 35 คน กลุมทอผาบานนาดี ไดนําความ

รูที่ ไดมาพัฒนาลายทอผาเพิ่มเติมจากลายลูก

แกว เปน ลายหยดสายฝน ซึ่งจุดเดนของผา

ทอของกลุมทอผาบานนาดี คือการยอมสี

ธรรมชาติจากเปลือกไม ทอดวยการ

จัดเรียงเสนทอและเสนยืนดวย

แรงกระทบท่ีสมํ่าเสมอ คงท่ี เพ� อให

ได ลวดลายผ าทอที่ สวยงาม

ตลอดทั้งผืน

เม� อกลุมฯ สามารถพัฒนา

ฝมือทอผาไดดีลวดลายสวยงาม

และทําไดปริมาณเพิ่มขึ้น ก็ได

รับความชวยเหลือจากสํานักงาน

สหกรณจังหวัดสกลนครอีกครั้ง 

ดวยการนําผาทอจากบานนาดี

ไปเสนอใหโครงการหลวง ทําใหไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริ ใหรับผลิตภัณฑ

ไปจําหน�ายในโครงการรานภูฟา โดยจะมีออเดอร

ใหทางกลุมทอผาเพ� อสงรานภูฟาทุกๆ  3 เดือน 

ทําใหมีรายไดไมต่ํากวา 150,000 บาท พรอม

กันนี้ ยังไดรับการคัดเลือกใหเปนผลิตภัณฑ

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 4 ดาว 

จากกรมการพัฒนาชุมชน มีโอกาสไดนําผลิตภัณฑ

ไปจัดจําหน�ายตามงานโอทอปทุกป ซึ่งก็ไดรับ

การตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี แมวาชวงนี้

จะมีสถานการณ โควิด-19 ทําใหออเดอรลด

ลงจากรานภูฟาเหลือปละ 2 ครั้ง แตชาวบาน

ก็ยังมีรายไดจุนเจือครอบครัวไมขัดสน

“ทุกวันนี้สมาชิกกลุมทอผาบานนาดีมี

ชีวิตดีขึ้นจากเม� อกอนมาก ผาทอจากบานนา

ดีกลายเปนสินคาที่สรางรายได ใหกับชุมชน 

และทําใหชาวบานไดพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 

มีรายไดเล้ียงครอบครัว สงลูกหลานเรียนหนังสือ 

ความเปนอยูดีข้ึน รูสึกภูมิใจมากๆ ท่ีผลิตภัณฑ

ของกลุมไดเขาไปขายในโครงการหลวง และ

ยังไดรางวัลโอทอปดวย” ประธานกลุมทอผา

บานนาดี กลาวอยางภาคภูมิใจ  

ปจจุบันกลุมทอผาบานนาดี มีผลิตภัณฑ

หลากหลาย ทั้งผาหม ผาคลุมไหล ผาพันคอ 

ผาขาวมา ผาปูโตะ สามารถหาซ้ือไดท่ีรานภูฟา 

หรือตามงานโอทอป หรือจะติดตอสั่งซื้อสินคา

โดยตรงที่ คุณประนอม อองไชย ประธาน

กลุมทอผาบานนาดี เบอร โทร.085-7528493

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
  

หลังจากดําเนินการสนับสนุนทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มตน (Youth Startup Fund) 

ประจําป ‘64 จนประสบความสําเร็จแลว ดร.ชาญวิทย ตรีเดช ผูจัดการกองทุนพัฒนาผู

ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เดินหนาสานตอดวยการจัด พิธีลงนาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับหน�วยงานเครือขายรวมพัฒนาผูประกอบการ (TED 

Fellow) ใน วันที่ 2 พฤศจิกายนเวลา 13.00 น. ณ หองแถลงขาว อาคารพระจอมเกลา 

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในรูปแบบออนไลน รวมกับเครือขายทั่วประเทศ และถายทอดทาง

เฟซบุกของ TED Fund ดวย

วันไหนๆ ก็สนุกสุดหรรษาได โรงแรมในเครือเคป แอนด แคนทารี โฮเทลส นําทีม 23 

โรงแรมดังทั่วประเทศไทยชวนคุณและครอบครัวเดินทางทองเที่ยวอยางปลอดภัยกับหองพัก

หรูหรากวางขวางหลากหลายสไตลทามกลางสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม ไมวาคุณจะเดินทาง

ไปสัมผัสธรรมชาติบนเกาะยาวนอย แลวขามไปติดเกาะสวนตัวที่สมุย บินไปรับลมหนาวที่

เชียงใหม หรือเลือกพักกลางใจเมืองเปลี่ยนบรรยากาศ วางแผนการเดินทางแลวเก็บกระเปา

มาเที่ยวดวยกันโดยใชสิทธิ์จองหองพักโรงแรมทั้ง 23 แหงในเครือฯ กับโครงการ “เราเที่ยว

ดวยกัน เฟส 3” ใหคุณจายคาหองพักเพียง 60% (รัฐบาลสนับสนุนคาหองพัก 40% หรือไม

เกิน 3,000 บาท ตอหองตอคืน) พรอมรับคูปองอาหาร/ทองเที่ยว มูลคาสูงสุด 600 บาท ตอวัน 

(ทุกวัน) จองหองพักไดแลวตั้งแตวันนี้ – 23 มกราคม 2565 และเขาพักไดตั้งแตวันที่ 15 

ตุลาคม 2564 – 30 มกราคม 2565

เครือโรงแรมอนันตราและเครือโรงแรมอวานี ทั่วไทย ไดเตรียมเปลี่ยนเที่ยวทิพยของ

คุณใหเปนทริปเที่ยวสุดหรูกับกิจกรรม Picture Perfect Thailand – Just Missing You ซึ่งจะ

จัดขึ้นบน Facebook และ Instagram ของแบรนดในทุกวันศุกร เปนเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต

วันศุกรที่ 15 ตุลาคม จนถึงวันศุกรที่ 3 ธันวาคม 2564 เพียงกดติดตาม Facebook หรือ 

Instagram ของแบรนดอนันตราหรือแบรนดอวานี และโรงแรมประจําสัปดาห พรอมคอมเมนต

ใต โพสตประจําสัปดาหวาอยากเดินทางทองเที่ยวเขาพักกับใครและเพราะอะไร ก็มีสิทธิ์ลุน

เปนผู โชคดีไดควงแขนคนรักหรือเพ� อนซ้ีไปทองเที่ยวพักผอนและเก็บภาพชวงเวลาแหงความ

ประทับใจ ณ โรงแรมหรือรีสอรทประจําสัปดาห ฟรี 3 วัน 2 คืน โดยจะมีผู โชคดีอาทิตย

ละ 4 ทาน ซึ่งแตละแบรนดจะประกาศรายช� อผู โชคดีในทุกวันพุธถัดไปบน social media ของ

แบรนด ณ เวลา 17.00 น. เริ่มตั้งแตวันพุธที่ 20 ตุลาคม

ศูนยการคา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร (MBK Center) รวมกับ Too Fast Foods (ทู 

ฟาสต ฟูดส) พันธมิตรรานอาหารชั้นนํา จัดแคมเปญเพ� อสังคม "อูขาวอูน้ํา อิ่มละ 1 บาท" 

ใหบริการอาหารแบบกินใหอิ่ม จายเทาไรก็ได เพ� อแบงเบาภาระคาครองชีพของประชาชน

ที่ ไดรับความเดือนรอนทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ โควิด-19 โดยจะจัดทุก

วันเสารมีระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแตวันเสารที่ 16, 23, 30 ตุลาคม 2564 และ วันเสาร

ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ในเวลา 10.00 น.- 15.00 น. โดยลูกคาประชาชนสามารถสั่งอาหาร

ไดทุกเมนูที่ราน Too Fast Foods สาขาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชั้น G อาทิ ขาวแกง ขาว

มันไก กวยเตี๋ยว เปนตน โดยทุกอิ่มจายแค 1 บาทเทานั้น ผูที่สนใจสามารถติดตามราย

ละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมตางๆ ไดที่ www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/

mbkcenterth

ตอนรับวันฮาโลวีน โรงพยาบาลสัตวตลิ่งชัน (Talingchan Animal Hospital) จัด

กิจกรรมการประกวดสัตวเลี้ยงเพ� อเฟนหาซุปตาร

กับ “Talingchan Pet IDOL 1st Gen 2021” ซึ่ง

ผูชนะจะไดรับรางวัลมากมายตลอด 1 ป อาทิ โล

รางวัลชนะเลิศ, อาบน้ํา-ตัดขน, สวนลดคารักษา, 

ตรวจสุขภาพสัตวเลี้ยง, ฉีดวัคซีน ฯลฯ มูลคารวม

กวา 50,000 บาท พรอมเปนพรีเซนเตอรของโรง

พยาบาลสัตวอีกดวย กิจกรรมการประกวดเริ่ม

ตั้งแตวันที่ 22 – 28 ตุลาคม และจะประกาศผล

วันที่ 31 ตุลาคม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่ Facebook : talingchanpetfanpage หรือ ทาง 

Line :  @Talingchanpet

สยามพิวรรธนนําไทยสูเวที โลก      ดาโตะ โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจํา

ประเทศไทย รวมในงานแถลงขาวความรวมมือครั้งสําคัญของ บริษัท สยามพิวรรธน และ 

พาวิลเลียน กรุป ผูพัฒนาศูนยการคาใหญท่ีสุดในมาเลเซีย เดินหนานําไทยสูเวทีโลก พา SMEs 

ภายใต 3 แบรนดไทย นําเสนอประสบการณสรางสรรคอัตลักษณความเปนไทยแหงแรกที่พา

วิลเลียน บูกิต จาลิล ศูนยการคาแหงใหมลาสุดของมาเลเซีย โดยมี อุสรา ยงปยะกุล ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด, ชารเมน อุทารธรรม,  ปารีสา จาตนิลพันธุ , 

และ ปวีณา คชเสนี รวมแถลงขาว ณ สยามดิสคัฟเวอรี

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการสรางเสริมสุขภาพ

ระดับกาวหนา จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

สมรัก ลิขิตเจริญพันธ  เจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยเซ็นทรัล 

ผูผลิตและจําหน�ายปุยเคมีคุณภาพสูงในประเทศไทยภายใตตราสินคา หัววัว-คันไถ รับมอบ

ใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการสรางเสริมสุขภาพระดับกาวหนา จากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยบริษัทฯไดผานการพิจารณาตามเกณฑการ

ประเมินในระดับกาวหนา ซึ่งประกอบดวยการควบคุมปจจัยลบ (บุหรี่ เหลา) และการสงเสริม

ปจจัยบวก (อาหารที่ดีตอสุขภาพ  การออกกําลังกาย)  ที่สงผลตอภาวะ “สุขภาพดีมีสุข” ของ

พนักงานในองคกร ทั้งนี้บริษัทฯใหความสําคัญในการพัฒนา และสงเสริมพนักงานในทุกมิติ

ทั้งความรู  ความสามารถ  พรอมการมีสุขภาพกาย-ใจที่ดี ซึ่งถือเปนหนึ่งในพันธกิจหลักที่จะ

ทําใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร”

ดวยสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุอยางสายพันธุ

เดลตา ท่ีกระจายตัวอยางรวดเร็วและรุนแรง 

สงผลใหจํานวนยอดผูติดเชื้อสูงเพ่ิมสูงขึ้นใน

ชวงที่ผานมา ทําใหบุคลากรทางการแพทย

ซึ่ ง เปนหน�วยรบแถวหนาตองรับมือกับ

วิกฤตการณน้ีอยางสุดกําลัง ไทยออยลในฐานะ

ผูสรางความมั่งคงทางพลังงานมาตลอด 60 ป   

จึงริเริ่มโครงการ “สงพลังงาน สรางพลังใจ” 

ดวยความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนและสังคมสูอนาคตบทใหมไป

ดวยกัน ผานการสงมอบน้ํามันเชื้อเพลิงและ

เคมีภัณฑทําความสะอาด ใหแกหน�วยงาน

สาธารณสุขตางๆ เพ� อเปนสวนหนึ่งในการ

ชวยใหการกระจายและการเขาถึงวัคซีนของ

ประชาชน รวมถึงการขนสงหรือเคล� อนยาย

อุปกรณทางการแพทยตางๆ เปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสมือนเปนแรงหนุน

และกําลังใจใหบุคลากรทางการแพทยในการ

รับมือและคลี่คลายวิกฤตการณนี้ในเร็ววัน 

โดยมูลคาการสนับสนุนและใหความชวย

เหลือ ภายใต โครงการ “สงพลังงาน สราง

พลังใจ” รวมทั้งสิ้นกวา 12 ลานบาท

ท่ีผานมา ไทยออยลไดเรงใหการสนับสนุน

น้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งมอบเคมีภัณฑเพ� อทํา

ความสะอาดฆาเช้ือโรคซึ่งเปนผลิตภัณฑของ

กลุมไทยออยล ใหแกหน�วยงานสาธารณสุข

และผูที่เกี่ยวของในหลายภาคสวน อาทิ กรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข, สภากาชาดไทย, 

โรงพยาบาลศิริราช,โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

อีกทั้งยังรวมกับกลุมปตท.ในการสนับสนุน

น้ํามันเชื้อเพลิงใหแก 13 จังหวัด และการ

จัดตั้งหน�วยคัดกรอง และโรงพยาบาลสนาม

ครบวงจร (End-to-End) รวมถึงการสนับสนุน

นํ้ามันเชื้อเพลิงใหแกสํานักงานเลขานุการ

สมเด็จพระสังฆราชเพ่ือนําไปใช้สนับสนุน

โครงการการฌาปนกิจสงเคราะหผูเสียชีวิต

จากโรคติดเชื้อโควิด-19 ใหแกวัดตางๆ 

ทั่วประทศ และสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงใน

หวงใยทุกสายตา   ศิริลัคณา เอียดวิจิตร ที่ปรึกษาดานการตลาดและการสรางแบรนด 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงสายตาเรติเน� (RATINE) จัดกิจกรรม เปดคาราวานรถเมลเรติเน� 

หวงใยทุกสายตาคนไทยทั่วประเทศ เปดตัวโฆษณาบนรถเมล โดยสารประจําทาง เพ� อแนะนํา

ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพดวงตาที่มีสารสกัดคุณภาพพรีเมี่ยมนําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยมี พิษณุ แดงประเสริฐ, ดวงมณี ดาราศรีศักด์ิ, กันตพร ทิววัฒนปกรณ,แทนคุณ ดาราศรีศักด์ิ,

สาวิกา ไชยเดช, กรรณาภรณ พวงทอง, อมีนา พินิจ รวมงาน ณ ขสมก.เขตการเดินรถที่ 1 

(อูบางเขน)

ไทยออยล “สงพลังงาน สรางพลังใจ” ฉายภาพความหวงใยในสถานการณวิกฤติโควิด-19

หนุนการกระจายวัคซีนและการบริการทางการแพทยอยางทั่วถึง

การจัดสงกลองหวงใย (กลองอุปกรณยังชีพ) 

กับสภาอุตสาหกรรมเพ� อสงตอใหผูปวยที่อยู

ระหวางแยกกักตัวอยูท่ีบาน (Home Isolation) 

หรือรอเขารับการรักษา ในโรงพยาบาล 

นอกจากนี้ โครงการ “สงพลังงาน 

สรางพลังใจ” ยังได สงมอบน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใหแก “หมอแล็บแพนดา” ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน 

เพ� อสนับสนุนภารกิจโครงการ “Back Home” 

โดยการใชน้ํ ามันเชื้อเพลิง ซ่ึงเปนปจจัย

สําคัญในการสงตอผูปวยโควิดที่มีภูมิลําเนา

อยูตางจังหวัด แตอาศัยอยูที ่กรุงเทพฯ ได

กลับไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลในจังหวัดบานเกิด 

รวมถึงการสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิง ใหแก

สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และสาธารณสุข

อําเภอศรีราชา สําหรับใช ในงานขนสงทาง

การแพทยที่จําเปนตางๆ รวมถึงการเขารวม

สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารและจัดการ

ศูนยฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหกับประชาชนใน

พื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและศรีราชา ณ 

ศาลาประชาคมอาวอุดม จังหวัดชลบุรี เพ� อ

ใหบริการฉีดวัคซีนแกประชาชนในพื้นที่ ได

อยางสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของคุณภาพชีวิตในชุมชนรอบ

โรงกลั่นดวยการแจกจายเจลแอลกอฮอล

และหน้ากากอนามัยเพ่ือแทนความห่วงใย

และความปลอดภัยดาน

สุขอนามัยอีกดวย 

นายวิรัตน เอ้ือนฤมิต

ประธานเจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ไทยออยล จํากัด 

(มหาชน) กลาววา “โครงการ

“สงพลังงาน สรางพลังใจ” 

เกิดขึ้นจากความตั้ งใจ

ที่ตองการเขาชวยเหลือ

สังคมและประชาชนให

กาวขามผานวิกฤตินี้ โดย

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ในการกระจายและการเข้าถึงวัคซีนเพื่อ

สรางภูมิคุมกันใหแกประชาชน เราจึงทํางาน

รวมกับหน�วยงานสาธารณสุขภาครัฐหลาก

หลายหน่วยงานเพื่อสนับสนุนกระจายการ

ฉีดวัคซีนใหทั่วถึงมากที่สุด และรวมมือกับ

ภาคเอกชนในการขนสงเคล� อนยายผูปวย

โควิด-19 กลับไปรักษายังโรงพยาบาลในจังหวัด

บานเกิด หรือการสนับสนุนทีมอาสาเพ� อเขา

ชวยเหลือผูปวยที่รอประสานเตียง เราหวัง

เปนอยางยิ่งวาการดําเนินการของไทยออยล

จะเปนอีกหน่ึงแรงท่ีเช� อมโยงความชวยเหลือและ

ความหวงใยเพ� อคนไทยไดอยางตรงจุดและเห็น

ผลสําเร็จจากความพยายามของทุกภาคสวน”

ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 

คณบดี คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาลกลาววา “การที่ไดรับการ

สนับสนุนจากองคกรหรือหน�วย

งานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการ 

“สงพลังงาน สรางพลังใจ” โดย

ไทยออยล ที่ไดย� นมือเขามาชวย

เหลือโรงพยาบาลศิริราช เพ� อให

การดําเนินงานดานการกระจายวัคซีน 

การขนสงและเคล� อนยายทางการแพทย 

รวมถึงการทํางานเชิงรุกตางๆ มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ดวยการมอบน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ

ยานพาหนะของหน�วยงานทางการแพทย 

และน้ํายาฆาเชื้อ ซึ่งชวยขับเคล� อนใหการ

ทํางานของหน�วยงานของเราเกิดประโยชน

แกประชาชน สามารถลดภาระคาใชจาย 

ซึ่งการชวยเหลือของไทยออยล ในครั้งนี้

ยังถือเปนการสงพลังใจใหบุคลากรทางการ

แพทยสามารถวางแผนการทํางานเพ� อตอสู

กับวิกฤติโควิด-19 ที่กําลังวิกฤติหนักได

อยางเต็มที่”

วันน้ี ไทยออยลยังคงเดินหนา โครงการ 

“สงพลังงาน สรางพลังใจ” เพ� อมุงหวังที่

จะเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมด้วยปณิธานที่จะ 

“สรางสรรคคุณภาพชีวิต ดวยพลังงานและ

เคมีภัณฑที่ยั่งยืน” และในการกาวเขาสูปที่ 

60 ในปนี้ ไทยออยลมุงสานตอปณิธานเพ� อ

สงตอความชวยเหลือแกคนไทย ดวยความ

หวังและความมั่นใจวาประเทศไทยจะกลับ

มาปลอดภัยและกาวผานวิกฤตินี้ ไปไดอยาง

รวดเร็ว



13ขาวประชาสัมพันธ

หนังสือพิมพ ไทยโพสต รับสมัครดวน

เจาหนาที่ IT หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

-    ดูแลระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    ติดตั้ง ดูแลรักษา แกไขปญหา , , , ,  . 

     ใหสามารถใชงานไดอยางตอเน� อง

-    ดูแล และตรวจสอบระบบ  ของระบบตาง  ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

-    ประสานงาน และติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา หรือใหบริการตาม   

     คํารองที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ

-    วางแผนพัฒนาโครงสรางระบบสารสนเทศภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

-    วางแผนจัด ื้ออุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    งานอ� น  เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมาย

คณสมบัติผสมัคร

-    เพศชาย อายุ  ปขึ้นไป

-    วุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี สาขาวิชา ,  หรือสาขาที่เกี่ยวของ

-    ประสบการณ   ไมนอยกวา  ป

-    มีความรู ความเขาใจ สามารถแกปญหา , ,  และ 

     รวมถึงระบบตอพวงอ� น

-    สามารถทํางานเปนทีม บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี มีใจรักการบริการ

-    มีความรับผิดชอบสูง

 สนใจติดตอ ายบคคล หนังสอพิมพ ทยโพสต    สงรายละเอียด

ดที่ . .

โรงแรมเ ็นทาราแกรนดและบางกอก

คอนเวนชันเ ็นเตอร เ ็นทรัลเวิลด เอาใจ

สายเที่ยวพรอมใหคุณไดเก็บกระเปา และ

มาสัมผัสกับประสบการณการพักผอนหยอนใจ

อยางเต็มรูปแบบ มาพักผอนสุดชิล ชิม ชอป

ใจกลางกรุงเทพ  ดวยโปรโมชั่นสุดพิเศษ

กับแพ็กเกจ      รวม

กับโครงการเราเท่ียวดวยกัน เฟส  เพ� อใหคุณ

ไดพักผอนอยางสมบูรณแบบกับครอบครัว

สามารถจองไดตั้งแตวันนี้-  ตุลาคม 

และเขาพักไดต้ังแตวันน้ี-  ธันวาคม รับเครดิต

มูลคา ,  บาท/คืน เพ� อใชจายในโรงแรม

ระหวางที่เขาพัก (ราคาเริ่มตนที่ ,  บาท

ถวน สําหรับหอง ูพีเรียร ไมรวมอาหารเชา)

จองและรับสิทธิพิเศษทันทีที่เขาพัก 

ฟรี เครดิตมูลคา ,  บาท/คืน เพ� อใชจายใน

โรงแรมระหวางที่เขาพักฟรี ฟรีอินเตอรเน็ต

ไรสาย -  รับสวนลด  สําหรับสปา

เ ็นวารีจากราคาปกติ 

พิเศษ  กับโครงการเราเที่ยวดวยกัน 

เฟส  เท่ียวสบายจายนอยลงดวย เราเท่ียว

ดวยกัน  รับสวนลดเพิ่มอีก  ดวยขั้นตอน

ดังตอไปนี้ 

. เช็ควันจองหองพักและราคาหองพัก

ไดที่  // . /  ลวงหนา

อยางนอย  วันกอนเขาพัก (ตามเง� อนไข

ของโครงการ )

. จองหองพักผานแผนกสํารองหอง

พักเบอรโทรศัพท - -  ลวงหนา

อยางนอย  วันกอนเขาพัก (ตามเง� อนไข

ของโครงการ ) 

กรุณาระบุกับเจาหนาที่เพ� อขอใชสิทธิ์

โครงการเราเที่ยวดวยกัน พรอมแจงขอมูล

เพ่ิมเติมดังน้ี เลขประจําตัวประชาชน (  หลัก

สุดทาย) เบอรโทรศัพทท่ีใชลงทะเบียนกับโครงการ

เราที่ยวดวยกัน เม� อไดรับการแจงเตือนผาน

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๒๐/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นางจุ ามาศ ศิริวรรณ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ ในบัญชี  

   . เลขท่ี ๑๐๑๙๐๐๕๘๕๘ ช� อ

บัญชี      (เดิมเลขท่ี

บัญชี  ช� อบัญชี นางสาวจิตติโสภา ศิริวรรณ 

และ เลขท่ีบัญชี ๑๐๑๙๐๐๗๔๑๙ ช� อบัญชี   

 )

- นางสาว

จิตติโสภา 

ศิริวรรณ

๑๖,๕๕๕,๓๕๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๓ กรก าคม 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท่ีอายัดท้ังส้ิน จํานวน  รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ,๕๕๕, ๕  บาท 

(สิบหกลานหาแสนหาหม� นหาพันสามรอยหาสิบบาท วน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางจ ามาศ ศิริวรรณ กับพวก

(นางสาวทัตพิชา ชัยทัต)

ผอ.สวนความรวมมือคดีระหวางประเทศ

(นางศิริรัตน รัตนมงคลศักดิ์)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

(นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ)

ผูอํานวยการกองความรวมมือระหวางประเทศ

(สิบหกลานหาแสนหาหม� นหาพันสามรอยหาสิบบาท วน) พรอมดอกผล

(นางศิริรัตน รัตนมงคลศักดิ์)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๒๑/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายนัฐวุฒิ มรกฏ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมี

คําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเ น็ทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 

เลขท่ีบัญชี ๔๘๒๒๒๗๓๐๗๑ ช� อบัญชี 

นายนัฐวุฒิ มรกฏ

- นายนัฐวุฒิ 

มรกฏ

๔๕๗,๗๓๘.๖๙ 

บาท (ณ วันท่ี ๑๖ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน  รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๔๕ , ๘. ๙ บาท

(ส่ีแสนหาหม� นเจดพันเจดรอยสามสิบแปดบาทหกสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายนั ว ิ มรก  กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวนัฏฐา คะชา)

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(ส่ีแสนหาหม� นเจดพันเจดรอยสามสิบแปดบาทหกสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

 คดีหมายเลยดําท่ี ฟ๑๑๙/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายอภิบาล หารโสภา กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาวังทอง ประเภทสะสมทรัพย 

เลขท่ีบัญชี ๓๖๐-๐-๙๙๑๐๕-๗ ช� อบัญชีนาย

กิตติกร ศรีสวัสด์ิ 

๑ 

บัญชี

นายกิตติกร 

ศรีสวัสด์ิ

๔๙,๘๒๒.๖๐ 

(ณ วันท่ี ๘ 

มิถุนายน 

๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาแมโจ ประเภทออม

ทรัพย เลขท่ีบัญชี ๕๙๖๔๑๓๔๙๔๑ ช� อบัญชี

นายกิตติกร ศรีสวัสด์ิ

๑ 

บัญชี

นายกิตติกร 

ศรีสวัสด์ิ

๒.๒๕ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

มิถุนายน 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๔๙,๘๒๔.๘๕ บาท (ส่ีหม� นเกาพัน

แปดรอยย่ีสิบส่ีบาทแปดสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายอภิบาล หารโสภา กับพวก

(นายชัยวัฒน เอี่ยมอุดมรักษ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

สายเที่ยวเตรียมเปย 1,515 บาทถวน จองสิทธิ์หองพักสุดชิลกับโครงการเราเที่ยวดวยกัน เฟส 3 

ณ โรงแรมเ ็นทาราแกรนด  เ ็นทรัลเวิลด

ศูนยหนั งสื อ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรม

ครู อาจารยผาน   

จํานวน  โครงการ ดังนี้ 

วันพฤหัสบดีท่ี   พฤศจิกายน 

เวลา .  - .  น. หัวขอ 

ศาสตรและศิลปการวิจัยเชิงคุณภาพ  

โดยมี รศ.ดร. ชาย โพธิสิตา สถาบัน

วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย

มหิดล  ผูแตงตําราศาสตรและศิลป

การวิจัยเชิงคุณภาพ ึ่งไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรมาแลว  ครั้ง เปน

วิทยากร 

วันอังคารที่   พฤศจิกายน  

เวลา .  - .  น.  หัวขอ เทคนิคการวิจัยในช้ันเรียนสําหรับครูอาชีพ   โดยมี รศ.ดร.พิชิต 

ฤทธ์ิจรูญ อดีตอาจารย สาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ผูเช่ียวชาญดานการวิจัย การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา  ประสบการณ

การจัดอบรมใหกับคุณครูทั่วประเทศ  เปนวิทยากร

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่แผนกประชาสัมพันธ ศูนยหนังสือจุฬา   โทร.

- - -  หรือ - -

โรงพยาบาลหัวเ ยีว ใหบริการ

ตรวจหาเช้ือโควิด-  โดยวิธี -  

ในอัตราคาบริการเร่ิมตนท่ี ,  บาท 

(รวมคาบริการ แตไมพบแพทย) คลาย

ความกังวล แมนยํา ม่ันใจในคุณภาพ

ความปลอดภัย ทราบผลภายใน 

 -  ชั่วโมง หากตรวจพบเชื้อ 

โรงพยาบาลหัวเ ียวมี  

รองรับ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย 

ตลอด  ชั่วโมง สําหรับคนไทยทุก

สิทธิสามารถเขารับการรักษาโดยไม

เสียคาใชจาย สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ แผนกรับผูปวยใน โทร.

- -  ตอ , 

แอป เปาตัง กรุณาชําระเงินภายใน  ช่ัวโมง

บนแอป  เพ� อยืนยันการใชสิทธ์ิ เราเท่ียวดวยกัน

. แสดงหนาคูปองที่พักในแอป เปา

ตังกับเจาหนาท่ี เม� อทําการเช็คอิน จองไดต้ังแต

วันที่  ตุลาคม  -  มกราคม  

สําหรับโครงการเราเท่ียวดวยกัน เฟส  เขาพักได

ในชวงภาวะฤดูฝนอยางน้ี ปญหานํ้าทวม

และน้ําทวมขัง ในพื้นที่หลาย  แหงของ

ประเทศไทย คงเปนปญหาใหญ สิ่งสําคัญ

ก็คือเม� อฝนตกก็เกิดน้ําทวมขัง บางคนเดิน

ย่ําน้ําบนพื้นถนน ึ่งเปนน้ําที่ไมสะอาดหรือ

น้ําที่ลนเออมาจากทอระบายน้ําทิ้ง ทําใหสง

ผลกระทบถึงสุขภาพเทาของเรา ึ่งโรคที่

ตามมากับน้ํา คือ โรคผิวหนัง โดยน้ําจะพัด

พาสิ่งสกปรก สารเคมี รวมถึงเชื้อโรคตาง  

ใหแพรกระจายและปะปนอยูในน้ําที่ทวมขัง  

นอกจากนี้สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไปทําให

สัตวตาง  โดยเ พาะสัตวจําพวกแมลงตอง

หนีน้ําออกจากถิ่นที่อยูเดิมมาอาศัยในที่แหง

รวมกับมนุษยมากขึ้น จากสาเหตุดังที่กลาว

มาทั้งหมดนี้จึงกอใหเกิดโรคผิวหนังที่มา

พรอมกับชวงฤดูฝนและภาวะน้ําทวมขัง  

สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย

หรือ  ตระหนักท่ีจะทําหนาท่ีเพ� อตอบแทน

สังคมและเผยแพรและทําการรักษาและให

ความรูกับประชาชนทั่วประเทศ จึงขอเชิญ

ประชาชนและผูสนใจทั่วไปเขาชม 

  ผานเพจเฟ บุก ครบเคร� อง

เร� องผิวหนัง  ใน .  ตอน โรคผิวหนัง

ที่มากับน้ําทวม  ในวันจันทร ที่  ตุลาคม 

เวลา . - .  น. โดยไดรับเกียรติจาก  

รศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช ผูชวยวิชาการ

สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย และ

นพ.โกวิท คัมภีรภาพ แพทยผูเช่ียวชาญสมาคม

แพทยผิวหนังแหงประเทศไทย เปนวิทยากร

และพญ.แพรมาลา ายาวิจิตรศิลป ประชาสัมพันธ 

สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทยเปน 

ผูดําเนินรายการ

สํ าหรับผู สนใจท านใดที่ ต องการ

สอบถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง โรคผิวหนัง

ที่มากับน้ําทวม   สามารถฝากขอมูลไดที่

เพจครบเคร� องเร� องผิวหนัง หรือเขาศึกษา

ขอมูลไดที่เว็บไ ตสมาคมแพทยผิวหนังแหง

ประเทศไทย ( . . . )

สมาคมแพทยผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุก 

ครบเคร� องเร� องผิวหนัง  .  ตอน โรคผิวหนังที่มากับน้ําทวม

ศูนยหนังสือจุฬาฯ จัดโครงการอบรมครู อาจารย

รพ.หัวเฉียว ใหบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พรอมมี Hospitel รองรับ   

ศิลปนผชนะเลิศแหงป  งานประกาศผลการประกวดจิตรกรรมยโอบี ครั้งที่      

ยภา ทวีวั นะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีประกาศผล การประกวด

จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่  โดยมี ตัน ชุน ิน กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารยูโอบี 

ประเทศไทย พรอมดวย สัญชัย อภิศักด์ิศิริกุล กรรมการ รองกรรมการผูจัดการใหญ การเงินและ

สนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ผูจัดงาน และ ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

ปริญญา ตันติสุข ศิลปนแหงชาติ เปนประธานคณะกรรมการการตัดสินในปนี้ งานจัดขึ้น 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร โดยรางวัลชนะเลิศ ประเภทศิลปนอาชีพ ไดแก 

วชิระ กอนทอง จากผลงาน ดินแดนเเหงความสุข  ที่สรางสรรคผลงานที่สมบูรณแบบสะทอน

ถึงความงามที่ อนอยูและความสุขที่เปยมลนทามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ไดรับเงิน

รางวัล ,  บาท และสําหรับประเภทศิลปนใหมหรือสมัครเลน ผูชนะเลิศไดแก เจนจิรา 

คชวัตร จากผลงาน จุดยืน หมายเลข  ที่บรรยายถึงชีวิตกอนเกิดการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-  ที่ผูคนสามารถเดินทางได โดยไมตองใสหนากากอนามัย และเวนระยะหางทาง

สังคม ไดรับเงินรางวัล ,  บาท

ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยนิเวศน 

นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พรอมดวยคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ . 

 ,   พรอมคณะ จาก

บริษัท หัวเวยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

โดยหลังจากไดมีการลงนามความรวมมือทาง

วิชาการวาดวย    -

      ไปแลว

เม� อวันที่  มีนาคม  ที่ผานมา ไดมี

การหารือกันมาอยางตอเน� อง หน่ึงในกิจกรรม

ความรวมมือไดแก การจัดหาเคร� องมือและ

มช. เดินหนาความรวมมือ กับ บริษัท หัวเวยเทคโนโลยี (ประเทศไทย)

นําเทคโนโลยีสุดล้ําเพ� อสนับสนุนการบริหารจัดการ

การไมปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหลอาจ

ถือเปนลาภอันประเสริฐ เพราะเม� อถามไถ

สารทุกขสุกดิบกับใครก็มักไดยินปญหาปวด

เม� อยตรง  จุดยอด ิตเสมอ เม� อปวดเม� อย

ข้ึนมาสักที จะรักษาใหหายขาดก็ยากแสนยาก 

ตองใชทั้งเวลาและทุนทรัพย ไปกับการทํา

กายภาพบําบัดไมนอย ะน้ัน หากเรารูสาเหตุ

ของอาการดังกลาว แลวปองกันเสียแตเนิ่น

ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง   

ยืดเหยียดใหถูกจุด หยุดอาการปวด

คอ-หลัง-ไหล โดย ิโตะชิ ทะเกะอิ นัก

กายภาพบําบัดผูเชี่ยวชาญทางระบบกระดูก

และกลามเนื้อดวยมือ (   

  ) จนไดช� อวา 

ยืดเหยียดกลามเนื้อใหถูกจุด หยุดอาการปวดคอ-หลัง-ไหล
ด็อกเตอรพังผืด  ไดอธิบายกลไกการทํางาน

ของพังผืดและกลามเนื้อไวอยางละเอียด 

แสดงใหผูอานเห็นวาระบบกลามเนื้อมีผลตอ

สุขภาพโดยรวมอยางไร ทาทางที่ ไมถูกตอง 

เชน นั่งหลังคอม นั่งไขวหาง นั่งเทาคาง หรือ

การอยูในทาเดิมนาน  สงผลใหกลามเนื้อหด

เกร็ง สูญเสียความยืดหยุน หรือความแข็งแรง

จนกระท่ังบาดเจ็บไดงายและนําความเจ็บ

ปวดมาสูรางกาย  และเน� องจากกลามเนื้อใน

รางกายมีพังผืดหอหุมไว เม� อเกิดความเสีย

หายที่กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่ง ความเจ็บ

ปวดอาจลุกลามไปยังสวนอ� น ที่อยูไกลออก

ไปผานพังผืดนั่นเอง

วิธีบรรเทาและปองกันความเจ็บปวด

ตลอดจนโรคตาง อันมีตนตอมาจากความผิดปกติของ

กลามเนื้อและพังผืดคือการบริหารรางกายอยางถูกวิธี  

เพ� อปองกันโรคตาง  รวมถึงเพ� อขจัดความเหน� อยลาที่

สะสมในรางกายอยางมีประสิทธิภาพ

ความรูที่รวบรวมอยูในหนังสือเลมนี้จะทําใหผู

อานประเมินอาการของตนเองไดแมนยําขึ้น อีกทั้งทราบ

วิธีทําทาบริหารอยางงาย  และใชเวลาไมนาน ึ่งชวย

ใหอาการปวดเม� อยทุเลาลง ตลอดจนตระหนักถึงความ

สําคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ ไมดีตอสุขภาพ

เพ� อปองกันโรคระบบกลามเนื้อและกระดูกอยางถาวร

มาเรียนรูวิธีคลายพังผืดและยืดกลามเนื้อ เพ� อ

แกไขความผิดปกติของรางกายใหถูกจุดกันดีกวา ภายใน 

 สัปดาห คุณจะสัมผัสไดวาตัวเบาขึ้น และรูสึกปลอด

โปรงราวกับเปนคนใหม  

ตั้งแตวันที่  ตุลาคม  -  มกราคม 

 สําหรับโครงการเราเท่ียวดวยกัน เฟส 

เท่ียวอยางปลอดภัย ม่ันใจดวย โปรแกรม 

เ ็นทารา คอมพลีท แคร (  -

 ) ที่จะทําใหทุกทานมั่นใจถึง

ความปลอดภัยอยางสูงสุดในทุกการเดินทาง 

โรงแรมเ ็นทาราแกรนด  เ ็นทรัลเวิลด มุง

มั่นมอบการบริการที่เต็มไปดวยความหวงใย 

เพ� อใหเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวที่

ดีที่สุดสําหรับทุกครอบครัว

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

หรือสํารองหองพักไดที่ โทร. - -  

ตอ  -  หรืออีเมล  @

. .

โ ลูชันท่ีทันสมัยท่ีสุดจากบริษัท หัวเวยเทคโนโลยี

มาใช ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ 

เปลี่ยนหองประชุมและหองทํางานผูบริหาร

ใหเปนวอรรูมอัจ ริยะ (   )

กิจกรรมดังกลาวไดมีการสงมอบสมา

รทบอรด    ึ ่งเปนโ ลูชัน

เทคโนโลยีกระดานอัจ ริยะที่ใชเทคโนโลยี

ขั้นสูงเพ� อการประชุมทางวิดีโอแบบอินเทอร

แอคทีฟ มีการสาธิตการทํางานในฟงกชั่นตาง

ึ่งผูบริหารได ใหความสนใจในการทดลอง

ใชอุปกรณดังกลาว พรอมกันน้ี นายอาเบล เต้ิง 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเวย

เทคโนโลยี ไดวิดีโอคอลแบบ   ใหการ

ทักทายคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยในคร้ังน้ีดวย 

ึ่งจากความรวมมือครั้งนี้ จะเปนการยก

ระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย ใน

การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชพัฒนาใน

ทุก  ดาน ตอไป
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

เมลเบิร์นจ่อยุติล็อกดาวน์นานสุด

มิชชันนารีมะกัน17คนโดนลักพาตัวในเฮติ

รายงานของสำานักข่าว

รอยเตอร์เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 

2564 อ้างคำากล่าวของเจ้าหน้าท่ี

รัฐวิกตอเรียของออสเตรเลีย ซ่ึงมี

เมลเบิร์นเป็นเมืองหลวง ว่าเมือง

ท่ีมีประชากร 5 ล้านคนแห่งน้ีจะ

ยกเลิกข้อบังคับบางอย่างภายใน

วันศุกร์หน้า 

แดเนียล แอนดรูวส์ มุข

มนตรีรัฐวิกตอเรีย กล่าวขณะ

ประกาศแผนการผ่อนคลายการ

ล็อกดาวน์ว่า วันน้ีเป็นวันอันดีท่ี

ชาวรัฐวิกตอเรียจะสามารถภาค

ภูมิใจกับส่ิงท่ีพวกเขาทำาได้สำาเร็จ

แม้จำานวนผู้ติดเช้ือไวรัส

โคโรนาก่อโรคโควิด-19 ในรัฐ

วิกตอเรียจะยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อ

เน่ือง แต่เจ้าหน้าท่ีกล่าวกันว่า 

อัตราการฉีดวัคซีนครบ 2 โดสของ

รัฐน้ีจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 70 ภายใน

สัปดาห์น้ี ซ่ึงเปิดทางให้ทางการ

สามารถผ่อนคลายข้อจำากัดได้ 

เมลเบิร์นล็อกดาวน์มา

แล้ว 6 รอบนับต้ังแต่เดือนมีนาคม 

2563 ถึงกำาหนดยกเลิกการล็อก

ดาวน์ในวันศุกร์จะเป็นการล็อก

ดาวน์รวมท้ังส้ิน 262 วัน สื่อของ

ออสเตรเลียกล่าวกันว่า เป็นการ

ล็อกดาวน์เมืองท่ียาวนานท่ีสุดใน

โลก นานกว่าการล็อกดาวน์กรุง

บัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินาท่ี

ล็อกดาวน์นาน 234 วัน 

เมื่อสถานบริการและธุรกิจ

บางอย่างกลับมาเปิดบริการอีก

คร้ังหลังการยกเลิกล็อกดาวน์แล้ว 

แต่ก็ยังต้องอยู่ภายใต้ข้อจำากัดท่ี

เข้มงวดด้านความจุในการรองรับ

ผู้คน โดยคาดว่ารัฐบาลวิกตอเรีย

จะผ่อนคลายข้อบังคับเพ่ิมเติม ซ่ึง

รวมถึงการเปิดร้านค้าปลีกจำานวน

มากอีกคร้ัง เมื่อประชากรในรัฐน้ี

ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วถึงร้อยละ 

80 โดยประเมินว่าจะเป็นภายใน

วันท่ี 5 พฤศจิกายนอย่างช้าท่ีสุด 

ในวันอาทิตย์ รัฐวิกตอเรีย

รายงานว่าพบผู้ติดเช้ือโควิด-19 

รายใหม่ 1,838 คน เสียชีวิตเพ่ิม 

7 คน ส่วนรัฐนิวเซาท์เวลส์เพื่อน

บ้านติดกันซ่ึงยุติการล็อกดาวน์

ยาวนาน 100 วันเมื่อสัปดาห์ท่ี

ผ่านมา รายงานว่ามีผู้ติดเช้ือราย

ใหม่ 301 คน เสียชีวิตอีก 10 คน 

รัฐนิวเซาท์เวลส์ซ่ึงมีนครซิดนีย์

เป็นเมืองหลวง มีประชากรฉีด

วัคซีนครบโดสแล้วถึง 80%

รอยเตอร์กล่าวว่า ออส 

เตรเลีย ซ่ึงเคยใช้ยุทธศาสตร์โค

วิดเป็นศูนย์ในการควบคุมโรค

ระบาดอย่างได้ผล กำาลังเดินหน้า

เข้าสู่การใช้ชีวิตอยู่กับไวรัสผ่าน

การฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวาง 

ยุทธศาสตร์ใหม่จะทำาให้ไม่ต้อง

ใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกหาก

ประชากรร้อยละ 80 ฉีดวัคซีน

ครบแล้ว นับถึงสุดสัปดาห์น้ีมีชาว

ออสเตรเลียท่ีอยู่ในข่าย ฉีดวัคซีน

ครบโดสแล้วประมาณ 68%

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขกล่าว

ในวันอาทิตย์ด้วยว่า วันพุธท่ีจะ

ถึงน้ีออสเตรเลียจะร้ือฟ้ืนการเดิน

ทางแบบไม่ต้องกักตัวจากเกาะ

ใต้ของนิวซีแลนด์ท่ีไม่มีการแพร่

ระบาด รัฐบาลยังหารือกับสิงคโปร์

ด้วยว่าจะเปิดการเดินทางระหว่าง

กันสำาหรับผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบแล้ว

ด้วย

แม้จำานวนผู้ติดเ ช้ือใน

ออสเตรเลียจะเพ่ิมข้ึนในช่วงไม่ก่ี

เดือนมาน้ี แต่ยอดผู้ติดเช้ือสะสม

ของประเทศยังค่อนข้างต่ำาเม่ือ

เทียบกับประเทศอื่นๆ ท่ีประมาณ 

143,000 คนเท่าน้ัน และเสียชีวิต 

1,530 คน

ส่วนนิวซีแลนด์ เพื่อนบ้าน

ท่ีกำาลังเรียนรู้การอยู่ร่วมกับโควิด

ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชน 

มีรายงานผู้ติดเช้ือรายใหม่ 51 

คนในวันอาทิตย์ โดย 47 คนพบ

ในเมืองโอ๊กแลนด์ท่ีล็อกดาวน์มา

ต้ังแต่กลางเดือนสิงหาคม.

ปอร์ โตแปรงซ์ • มิชชันนารี

ชาวอเมริกันและสมาชิกใน

ครอบครัวรวม 17 คน โดนแก๊ง

ติดอาวุธลักพาตัวไปเมื่อวันเสาร์ 

ขณะกำาลังเดินทางบนรถนอก

กรุงปอร์ โตแปรงซ์ 

แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ความ

ม่ันคงของเฮติเผยกับเอเอฟพี

ว่า มิชชันนารีชาวอเมริกันและ

สมาชิกในครอบครัว 15-17 คน 

ในจำานวนนี้มีเด็กด้วย โดนลักพา

ตัวไปโดยแก๊งติดอาวุธเมื่อวัน

เสาร์ที่ 16 ตุลาคม แก๊งนี้ก่อเหตุ

ปล้นสะดมและลักพาตัวหลาย

ครั้งมาแล้วหลายเดือน ในพ้ืนท่ี

ระหว่างกรุงปอร์ โตแปรงซ์กับ

ชายแดนสาธารณรัฐโดมินิกัน 

โฆษกกระทรวง ต่า ง

ประเทศสหรัฐปฏิเสธท่ีจะให้

ข้อมูลเร่ืองชาวอเมริกันท่ีถูก

ลักพาตัวท่ีเฮติ แต่บอกว่าได้รับ

รายงานในเรื่องน้ีแล้ว สวัสดิภาพ

และความปลอดภัยของพลเมือง

สหรัฐในต่างประเทศเป็นหน่ึงใน

งานลำาดับแรกของกระทรวงต่าง

ประเทศ 

ซีเอ็นเอ็นรายงานจาก

การเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ความ

มั่นคงเฮติว่า มิชชันนารีชาว

อเมริกันและครอบครัวที่ โดน

แก๊งติดอาวุธลักพาตัวไป เป็น

ผู้ ใหญ่ 14 คนและเด็ก 3 คน 

พวกเขาโดนลักพาตัวขณะกำาลัง

เดินทางด้วยยานพาหนะไปที่

หมู่บ้านติตันเยน ทางเหนือของ

กรุงปอร์ โตแปรงซ์ หลังเสร็จจาก

ไปเยี่ยมบ้านเด็กกำาพร้าแห่งหนึ่ง

ในเมืองครัวซ์เดส์บูเกส์ 

ซีเอ็นเอ็นอ้างรายงาน

หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่า 

องค์กรสงเคราะห์คริสเตียนที่

ชื่อ คริสเตียนเอดมินิสตีส์ ที่มี

สำานักงานใหญ่อยู่ในรัฐโอไฮโอ 

ยืนยันว่ามิชชานารีที่โดนลักพา

ตัวในเฮติ เป็นเครือข่ายของ

องค์กร

แก๊งติดอาวุธควบคุมเขต

ยากจนของกรุงปอร์ โตแปรงซ์

มาหลายปี ขณะนี้ขยายอิทธิพล

ไปยังเขตอ่ืนของเมืองหลวง

เฮติและพื้นที่ปริมณฑล ทำาให้

ประชาชนหวาดกลัวว่าจะโดน

ลักพาตัว 

ศูนย์วิเคราะห์และวิจัย

ด้านสิทธิมนุษยชนที่มีสำานักงาน

ในกรุงปอร์ โตแปรงซ์เผยว่า นับ

ตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ มีผู้ โดน

ลักพาตัวในเฮติมากกว่า 600 

ราย ในจำานวนนี้เป็นชาวต่าง

ชาติ 29 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

ที่มีคนโดนลักพาตัว 231 ราย 

เฮติเผชิญปัญหาวิกฤต

การเมืองและเศรษฐกิจมาหลาย

ปี เหตุลอบสังหารประธานาธิบดี

โฌเวแนล โมอิส เม่ือเดือน

กรกฎาคมท่ีผ่านมา ทำาให้ประเทศ

ในทะเลแคริบเบียนแห่งน้ีเข้าสู่

ความสับสนอลหม่านย่ิงข้ึน.

มือมีดฆ่า ส.ส.อังกฤษเคยถูกจับตาก่อการร้าย

ลีห์-ออน-ซี • เอเอฟพีรายงานอ้างสื่อในอังกฤษว่า มือมีด

ที่แทงเซอร์เดวิด เอเมสส์ วัย 69 ปี ส.ส.พรรคอนุรักษนิยม 

พรรครัฐบาลของอังกฤษ เสียชีวิตที่โบสถ์เล็กๆ แห่งหนึ่งใน

เมืองลีห์-ออน-ซี ทางตะวันออกของกรุงลอนดอนระหว่าง

พบปะกับประชาชนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เป็นพลเมืองอังกฤษ

เชื้อสายโซมาเลีย ชายคนนี้เคยเข้าโครงการปรับทัศนคติต่อ

ต้านก่อการร้าย เนื่องจากเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกลัทธิ

นิยมความรุนแรง ตำารวจเผยว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนมีเวลา

ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุรายนี้ ได้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม ตามอำานาจ

กฎหมายต่อต้านก่อการร้าย กองบัญชาการต่อต้านก่อการ

ร้ายของสกอตแลนด์ยาร์ด กำาลังสอบสวนถึงมูลเหตุจูงใจท่ี

เป็นไปได้ของผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุว่าอาจมีความเชื่อมโยง

กับแนวคิดอิสลามิกหัวรุนแรง บีบีซีได้รับการยืนยันจากเจ้า

หน้าที่สอบสวนว่า ผู้ก่อเหตุรายนี้ชื่ออาลี ฮาร์บี อาลี เป็น

พลเมืองอังกฤษเชื้อสายโซมาเลีย เขาเคยเข้าโครงการ “พรี

เวนต์” สำาหรับผู้มีความเสี่ยงท่ีจะเป็นพวกลัทธินิยมความ

รุนแรงเมื่อ 2-3 ปีก่อน หน่วยงานความมั่นคงของอังกฤษ

เผยกับบีบีซีว่า อาลีไม่ได้เข้าอบรมในโครงการนี้นานมากนัก 

ซึ่งโครงการน้ีเป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจ และไม่ได้อยู่ใน

รายชื่อบุคคลต้องสงสัยที่หน่วยงานเอ็มไอ 5 ต้องเฝ้าจับตา 

หนังสือพิมพ์ซันเดย์ ไทม์รายงานว่า ตำารวจและเจ้าหน้าที่

ความมั่นคงเชื่อว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ลงมือคนเดียว อาจได้รับ

แรงบันดาลใจมาจากกลุ่มอัลชาบับในโซมาเลีย ฮาร์บี อาลี 

คูลาเน พ่อของอาลีและเคยเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

โซมาเลีย ยืนยันกับซันเดย์ไทม์ว่า ขณะนี้ลูกชายของเขาถูก

ตำารวจควบคุมตัว เขารู้สึกเจ็บช้ำามาก

นักเคลื่อนไหวทิเบตประท้วงจีนในกรีซ

เอเธนส์ • นักเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของทิเบตก่อเหตุ

ประท้วงช่วงสั้นๆ ท่ีอะโครโพลิสแห่งเอเธนส์ในกรีซเมื่อ

วันอาทิตย์ ก่อนจะมีการจุดคบไฟโอลิมปิกฤดูหนาวในวัน

จันทร์นี้ที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพ ที่จะจัดการแข่งขันในเดือน

กุมภาพันธ์ปีหน้า ตำารวจกรีซแถลงว่าจับกุมนักเคลื่อนไหว 

3 คน เป็นผู้หญิง 2 คนและผู้ชาย 1 คน กลุ่มนักศึกษาเพื่อ

ปลดปล่อยทิเบตที่มีสำานักงานอยู่ในนครนิวยอร์ก ซึ่งเป็น 

กลุ่มเคลื่อนไหวประท้วงครั้งนี้ แถลงว่าพวกเขาไปโบกธง

ทิเบตและธงปฏิวัติฮ่องกงที่อะโครโพลิสแห่งเอเธนส์ และ

ตะโกนว่า “คว่ำาบาตรโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022” และ 

“ปลดปล่อยทิเบต” ก่อนที่จะมีการจุดคบไฟโอลิมปิกฤดูหนาว

ในสถานที่เดียวกันนี้ เซลา ซ็อกซัง นักศึกษาชาวอเมริกัน

เชื้อสายทิเบตวัย 18 ปี หนึ่งในนักศึกษาที่โดนตำารวจกรีซ

ควบคุมตัวกล่าวในแถลงการณ์ว่า ขณะนี้ถึงเวลาที่ประชาคม

โลกและทุกคนที่มีมโนสำานึก จะต้องร่วมใจกันคว่ำาบาตร

โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 เพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ

ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์.

เมลเบิร์น • นครเมลเบิร์นของออสเตรเลียซ่ึงใช้มาตรการล็อกดาวน์

มายาวนานท่ีสุดในโลกรวมแล้วเกือบ 9 เดือน เตรียมจะยกเลิกคำาส่ัง

บังคับประชาชนอยู่กับบ้านในสัปดาห์ท่ีจะถึงน้ี เมื่ออัตราการฉีดวัคซีน

ครบโดสสูงถึงระดับท่ีน่าพอใจ

เงียบเหงา • ถนนเบิร์กสตรีทมอลล์แหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของนครเมลเบิร์น แทบร้างผู้คนระหว่างล็อกดาวน์เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม รัฐวิกตอเรีย

ประกาศยุติล็อกดาวน์หลังเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม.

นายกฯ

12 ราย ทำาให้มียอดผู้ติดเช้ือสะสมต้ังแต่ปี 63 

จำานวน 1,783,701 ราย ยอดรวมหายป่วย

สะสมต้ังแต่ปี 63 จำานวน 1,657,638 ราย 

ขณะยอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่ปี 63 จำานวน 

18,273 ราย 

สำาหรับการฉีดวัคซีนวันท่ี 16 ต.ค. 

1,063,719 โดส ฉีดสะสมต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ. 

65,202,741 โดส สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติด

เช้ือมากท่ีสุด ได้แก่ กทม. 1,065 ราย, ยะลา 

727 ราย, สงขลา 650 ราย,  ปัตตานี 647 ราย, 

นครศรีธรรมราช 519 ราย, นราธิวาส 468 

ราย, ชลบุรี 389 ราย,  เชียงใหม่ 360 ราย, 

ระยอง 346 ราย และสมุทรปราการ 343 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจาก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

และ รมว.กลาโหม แถลงประกาศเปิดรับ

การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว 

สำาหรับผู้เดินทางเข้าไทยโดยทางอากาศท่ีฉีด

วัคซีนครบโดสแล้ว จากประเทศความเส่ียง

ต่ำา ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย. น้ี  ซ่ึงสำานักงานการบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทยได้ปลดล็อกให้มีจำา

นวนผู้โดยสารได้ตามความจุของเครื่องบิน

ต้ังแต่วันท่ี 16 ต.ค. ขณะเดียวกัน กระทรวง

การต่างประเทศยังทำางานร่วมกับกรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเร่งจัดทำา

เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน โดยวางแผน

ใช้ทดแทนการอนุมัติ Certification of Entry 

(COE) ให้ได้ภายในวันท่ี 1 พ.ย. เพื่ออำานวย

ความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทย

นอกจากน้ี โครงการเราเท่ียวด้วยกัน

เฟส 3 ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้

ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้า

ร่วมโครงการเฟส 3 กว่า 6 แสนราย ผู้ประกอบ

การ 2,249 ราย ทำาให้ยอดสะสมโครงการเฟส 

1-3 กว่า 8.8 ล้านคน มูลค่าสะสมรวมกว่า 

1,162.4 ล้านบาท และยอดจองห้องพักสะสม

รวมจำานวนท้ังส้ิน 120,328 ห้อง   

“ท่านนายกฯ ยังประกาศผนึกกำาลัง

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันเตรียม

พร้อมมาตรการรองรับการเปิดประเทศ สร้าง

ความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเท่ียวชาวไทยและ

ต่างประเทศ เพื่อให้สามารถท่ีได้เปิดประเทศ

อย่างปลอดภัย พร้อมต้อนรับการกลับมาของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศช่วง

ไฮซีซ่ันของการท่องเท่ียว ควบคู่กับมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจท่ีจะออกมาเพ่ิมเติม เพื่อให้

ม่ันใจว่าเศรษฐกิจไทยจะพลิกฟ้ืนและกลับมา

เติบโตอย่างต่อเนื่องท้ังระบบ” นายธนกรระบุ

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า 

นายกฯ พอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 

โดย สธ.รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ.-16 ต.ค.2564 ยอดสะสม

ท้ังประเทศอยู่ท่ี 65  ล้านโดสแล้ว แบ่งเป็นเข็ม

ท่ี 1 ฉีดสะสมจำานวน 37,609,600 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 51 ของประชากร, เข็มท่ี 2 ฉีดสะสม

จำานวน 26,007,497ราย คิดเป็นร้อยละ 35 

ของประชากร และเข็มท่ี 3 ฉีดสะสม จำานวน 

1.8 ล้านราย รัฐบาลม่ันใจว่าจะฉีดวัคซีนโค

วิด-19 ให้กับประชาชนท้ังประเทศได้ตามเป้า

หมายท่ีกำาหนดคือ 100 ล้านโดส ครอบคลุม

คนไทยจำานวน 50 ล้านคน คิดเป็น 70% ของ

จำานวนประชากร ภายในปี 2564 ได้สำาเร็จ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สำารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี 

“เปิดประเทศ 1 พ.ย.64” กลุ่มตัวอย่าง 

1,392 คน ระหว่างวันที่ 11-14 ต.ค.2564 

พบว่า ประชาชนมองว่ายังไม่ถึงเวลาท่ีจะ

เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว 

ร้อยละ 60.10 ปัจจัยที่จะทำาให้เปิดประเทศ

ได้คือต้องฉีดวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพให้กับ

ประชาชนได้เกิน 70% ร้อยละ 74.78 และ

มองว่าข้อจำากัดคือประชาชนยังไม่ได้รับ

วัคซีนครบถ้วน ร้อยละ 71.60 ผลดีของการ

เปิดประเทศคือกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 

77.29 ผลเสียคืออาจเกิดการติดเชื้อโควิด-

19 เพิ่มสูงข้ึน ร้อยละ 83.43 และภาพรวม

ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการเปิดประเทศ 1 

พ.ย.2564 ร้อยละ 59.86

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย 

สวนดุสิตโพล กล่าวว่า จากผลการสำารวจ

เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างจำาแนกรายอาชีพ 

พบว่า กลุ่มอาชีพประกอบธุรกิจเห็นด้วยกับ

การเปิดประเทศมากท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่ม

รับจ้าง/ลูกจ้าง ถึงแม้ว่าจะกังวลเรื่องการติด

เช้ือใหม่ แต่ก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

และเกิดการจ้างงานมากข้ึน สร้างความหวัง

ท่ีจะลืมตาอ้าปากได้ ดังน้ันรัฐบาลจึงควรมี

มาตรการรองรับท่ีชัดเจน สร้างความเชื่อม่ัน

ให้กับประชาชนท้ังด้านสุขภาพและการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจไปพร้อมๆ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก ศบค.

ประกาศยกระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้ังแต่วัน

ท่ี 16 ต.ค.ท่ีผ่านมาน้ัน ล่าสุดคณะกรรมการ

ควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงาน

สถานการณ์ว่า มีผู้ป่วยโควิด-19 เพ่ิม 618 

ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 23,602 ราย รักษาหาย

แล้วสะสม 16,504 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 8 ราย 

ยอดเสียชีวิตสะสม 154 ราย นอกจากน้ี พบ

ว่าโรงพยาบาลมหาราช ท้ังตึกอุบัติเหตุและ

ตึกอื่นๆ มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเช้ือกว่า 

30 ราย ซ่ึงทุกคนนำาเข้าสู่กระบวนการรักษา

แล้ว และประกาศปิดการให้บริการคลินิก

เฉพาะทางนอกเวลาราชการ อย่างไรก็ตาม 

ยังมีกลุ่มเส่ียงจากบุคลากรทางการแพทย์อีก

นับร้อยคนท่ีทางเจ้าหน้าท่ีเร่งสอบสวนโรค

และเข้าสู่กระบวนการกักตัว ทำาให้คนไข้และ

ญาติคนไข้หวาดผวาอย่างหนัก เพราะหลาย

คนต้องถูกกักตัวไปด้วย ไม่สามารถกลับบ้านได้

ท่ี จ.สงขลา พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 650 

คน ไม่รวมผู้ติดเช้ือในเรือนจำาและจากต่าง

ประเทศ รวมยอดสะสม 38,783 คน มีผู้เสีย

ชีวิตเพ่ิม 1 คน เสียชีวิตสะสม 172 คน ท้ังน้ี 

สถิติย้อนหลัง 7 วัน ผู้ติดเช้ือเพ่ิมเฉล่ียวันละ 

400-600 คน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง

ท่ี จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

เพิ่มอีก 314 ราย ทั้งนี้ นายประจญ ปรัชญ์

สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็น

ประธานการประชุมในการควบคุมโควิด-19 

จากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ที่อาจลุกลามไป

ยังชุมชนรอบข้างและอำาเภอรายรอบ หลังมี

การติดเชื้อ พุ่งสูงกว่า 1,000 ราย ซึ่งอาจจะ

เรียกได้ว่าการจัดการกับ “สะเก็ดไฟ” โดย

ให้มีการสุ่มตรวจในทุกชุมชน หากพบผู้เสี่ยง

สูงให้ออกคำาสั่งกักตัวทุกคน  แล้วนำาตัวเข้า

สู่มาตรการในการควบคุม และจะปูพรหม

ตรวจด้วย ATK อีกครั้งในวันที่ 21 ต.ค.นี้ 

1,500 ชุด รวมทั้งจัดสรรวัคซีนในตลาดเมือง

ใหม่อีก 4,000 โดส

วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่

คำาส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ี 21/2564 ลงนามโดย 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้

อำานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 

เรื่องจัดต้ังศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์

โควิด-19 ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ 

“ศบค.ส่วนหน้า” โดยให้ พล.อ.ณัฐพล นาค

พาณิชย์ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำานวย

การศูนย์ มีอำานาจหน้าท่ีกำาหนดแนวทางการ

บูรณาการ ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัด

และติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ใน

พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คล่ีคลายโดย

เร็ว ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 18 ต.ค.2564 เป็นต้นไป.

20 ต.ค.

ระดับน้ำาลดลง จ.นครนายก น้ำาจากคลองสัน

ทรีย์เอ่อล้นตล่ิงเข้าท่วมอำาเภอปากพลี ระดับ

น้ำาลดลง

“ภาพรวมสถานการณ์คล่ีคลายใน

หลายพ้ืนท่ี แต่ยังคงมีน้ำาท่วมขังในพ้ืนท่ีลุ่ม

ต่ำา อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำา ซ่ึงปภ.ได้

ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย โดยสำารวจและประเมินความ

เสียหายเพื่อดำาเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ

กระทรวงการคลังต่อไป” ปภ.ระบุ

มีรายงานว่า ในวันท่ี 20 ต.ค. 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มี

กำาหนดลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ จ.กาญจนบุรี 

เพ่ือติดตามสถานการณ์น้ำาในพ้ืนท่ีและ

แนวทางการบริหารจัดการน้ำา   เตรียมพ้ืนท่ี

รับน้ำาหลากในปี 2564 และการเตรียมการฤดู

แล้งปีถัดไปของกรมชลประทาน และแนวทาง

การบริหารจัดการเขื่อนแม่กลองและคลอง

จระเข้สามพัน ติดตามศักยภาพและการ

พัฒนาทรัพยากรน้ำาบาดาล จ.กาญจนบุรี รวม

ถึงกดปุ่มเปิดน้ำาชุมชน ต.ทุ่งกระบ่ำา อ.เลาขวัญ 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วรับมอบสุขาลอย

น้ำาจากนายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน

นอกจากน้ี จะไปติดตามภาพรวม

การเตรียมการรับมือฤดูฝนปี 2564 และความ

ก้าวหน้าโครงการผันน้ำาเขื่อนศรีนครินทร์ โดย

เลขาธิการทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ (สทนช.) 

การนำาเสนอแนวโน้มสถานการณ์น้ำาของเขื่อน

ศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ รวมถึงรับ

ทราบแนวทางการจัดการและความปลอดภัย

ของเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ 

ก่อนมอบนโยบายและไปติดตามสถานการณ์

น้ำาบริเวณสันเขื่อนศรีนครินทร์และพบปะ

ผู้นำาชุมชน

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร

ลงพ้ืนท่ีไปแล้ว 4 จังหวัด คือ จ.พระนคร 

ศรีอยุธยา นครราชสีมา สระแก้ว และ

ขอนแก่น ซ่ึงกาญจนบุรีจะเป็นจังหวัดท่ี 5 

ขณะท่ีนายประภัตร โพธสุธน รมช.

เกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพ้ืนท่ีตรวจดู

ปริมาณน้ำาท่ีอ่างเก็บน้ำากระเสียว อ.ด่านช้าง 

จ.สุพรรณบุรี เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการระบาย

น้ำาว่า เนื่องจากปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำากระ

เสียวมีปริมาณ 100% และยังจะมีปริมาณน้ำา

จาก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ท่ีจะเข้ามาอีกจำานวน

มาก ทำาให้น้ำาล้นสปิลเวย์ในรอบ 10 ปี ซ่ึงน้ำา

ท่ีไหลออกจากอ่างเก็บน้ำากระเสียว ส่งผลกระ

ทบกับแม่น้ำาท่าจีน ซ่ึงมีระดับน้ำาท่ีสูงอยู่แล้ว 

นอกจากน้ีได้รับรายงานจาก อ.บางปลาม้า 

อ.สองพ่ีน้อง ว่าน้ำาจาก จ.กาญจนบุรีก็ยังมีมา

อีก และน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยาก็เอ่อล้นเข้า

มาในเขตทุ่ง

“น้ำาในปีน้ีมาประดังพร้อมกันไปหมด 

แต่หากไม่มีพายุฝนมาเพ่ิมอีก สถานการณ์ก็

จะค่อยๆ ดีข้ึน เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้น

หนาวแล้ว เชื่อว่าสถานการณ์จะทรงอยู่อย่าง

น้ีอย่างน้อย 3 วัน ขอชาวนาอย่าตื่นตระหนก 

เก็บเก่ียวได้แน่นอน เรากำาลังช่วยกันปรับทุกๆ 

สายน้ำาไม่ให้มากไปกว่าน้ี” รมช.เกษตรและ

สหกรณ์ระบุ

ท่ีพรรคเพื่อไทย (พท.) นายอนุสรณ์ 

เอ่ียมสะอาด รองหัวหน้าพรรค พท. กล่าว

ถึงการลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ์น้ำาของ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ว่านอกจาก 2 ป. 

จะใช้การลงพ้ืนท่ีเป็นการประลองกำาลังวัดกัน

ว่า ส.ส.จะตบเท้าตามแห่ใครมากกว่ากัน ยัง

อาจต้องวัดกันด้วยว่าการลงพ้ืนท่ีของแต่ละ

คน ใครถูกประชาชนต่อต้านหนักกว่ากัน 

“เดือดร้อนตำารวจต้องแจ้งเตือน

ประชาชน ห้ามด่า-ห้ามปาไข่-ห้ามเผารูป 

ห้ามสารพัด แต่ไปลงพ้ืนท่ีไหนก็ถูกขับไล่   การ

ลงพ้ืนท่ีแบบน้ีเป็นการสร้างภาระ  ประชาชน 

ไม่ได้ประโยชน์ เพราะไม่ได้เปิดพ้ืนท่ีรับฟัง

สภาพปัญหาท่ีแท้จริง” รองหัวหน้าพรรค 

พท.กล่าว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และกรรมการ

บริหารพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) กล่าว

ว่า การลงพ้ืนท่ีของ พล.อ.ประยุทธ์ และ 

พล.อ.ประวิตร รวมท้ัง ร.อ.ธรรมนัส  พรหม

เผ่า  เลขาธิการพรรค พปชร.  มักจะมีมวลชน

บางส่วนออกต่อต้านว่า  โดยหลักแล้วทุกคน

มีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น  เพียงแต่ใน

บริเวณท่ีมีการจัดงาน หรือมีกิจกรรมของผู้นำา

ประเทศก็ไม่ควรเข้ามาวุ่นวาย  เพราะมีเรื่อง

ของความปลอดภัยด้วย. 

พี่วิน-แท็กซี่เฮ

การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จึงขอให้

ผู้ขับรถแท็กซ่ีและรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ท่ีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จองคิวออนไลน์

ล่วงหน้าเพื่อมาดำาเนินการผ่านแอปพลิเคชัน 

DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://

gecc.dlt.go.th/

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า โครงการน้ีเป็นการ

ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถ

แท็กซ่ี) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ท่ีมีอายุ

เกิน 65 ปี ซ่ึงไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 

33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัด 

แบ่งเป็นการช่วยเหลือเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก

ใน 13 จังหวัด ช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อ

ราย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า กลุ่มท่ี 2 ใน 16 

จังหวัด ช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อราย ประกอบ

ด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา 

ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ 

ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม 

สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง โดยจะจ่ายเงิน

ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ 2 รอบ รอบท่ี 1 ระหว่าง

วันท่ี 8-12 พ.ย.2564 สำาหรับรถจักรยานยนต์

สาธารณะและรถแท็กซ่ีส่วนบุคคล และรอบ

ท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 22-26 พ.ย.2564 สำาหรับ

รถแท็กซ่ีท่ีเช่าขับ

“ส่วนข้อสงสัยว่าเหตุใดโครงการดัง

กล่าวจึงช่วยเหลือเฉพาะผู้ท่ีมีอายุเกิน 65 ปี 

ช้ีแจงว่าเนื่องจากกลุ่มคนอายุเกิน 65 ปี เป็น                                                                  

กลุ่มคนท่ีไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

มาตรา 40 ท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องมีอายุ

ระหว่าง 15-65 ปี โดยก่อนหน้าน้ี กระทรวง

แรงงานได้เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

รวมถึงกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถ

แท็กซ่ี) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้

สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงิน

เยียวตามมาตรการของรัฐเรียบร้อยแล้ว ดัง

น้ัน การช่วยเหลือคร้ังน้ี จึงกำาหนดกลุ่มเป้า

หมายไปท่ีผู้ท่ีมีอายุเกิน 65 ปี ซ่ึงยังไม่ได้รับ

การช่วยเหลือ” น.ส.ไตรศุลีกล่าว

วันเดียวกัน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา

พันธ์ุ ประธานพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า 

ตามท่ีทางภาครัฐได้มีการออกมาตรการพัก

ชำาระหน้ี โดยมีลูกหน้ีท่ีขอรับความช่วยเหลือ

จากมาตรการดังกล่าวประมาณ 7 ล้านล้าน

บาท เป็นลูกหน้ี SME ประมาณ 1.35 ล้าน

ล้านบาท ซ่ึงมาตรการดังกล่าวใกล้จะครบ

กำาหนดแล้ว 

คุณหญิงสุดารัตน์ระบุด้วยว่า พรรค

ไทยสร้างไทยขอเรียกร้องให้พิจารณาขยาย

มาตรการพักหน้ีเป็นการท่ัวไปต่อไปอีกสัก

ระยะ เช่น 6 เดือนถึง 12 เดือน ก่อนท่ีหน้ีใน

ระบบจะกลายเป็นหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ

หน้ีเสีย (NPL) เพราะหากภาครัฐไม่เข้ามาช่วย

เหลือลูกหน้ีจำานวนมาก ก็อาจเข้าสู่ภาวะจำา

ใจต้องท้ิงหน้ี และในท่ีสุดต้องถูกฟ้องเป็นคดี

ล้มละลาย ถูกยึดทรัพย์บังคับหลักประกันขาย

ทอดตลาด  ส่งผลต่อต้นทุนในการจัดการเพ่ิม

ข้ึนอย่างมหาศาล และทำาให้เกิดปัญหาการกด

ราคาทรัพย์สิน.
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‘สพสท.’ จัดประชุมวิชาการเชิญนิสิตนักศึกษาร่วม

กรุงเทพฯ • รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม นายกสมาคมสุขศึกษา 

พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท.) เปิดเผยว่า 

สพสท.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง 

ความท้าทายการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และ

นันทนาการ เพื่อชีวิตวิถีใหม่ในยุควิกฤตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 24-

26 พ.ย.2564 (ผ่านทางโปรแกรม ZOOM) โดยมีวิทยากรผู้มีความ

เชี่ยวชาญดังนี้ 1.ดร.จรวยพร ธรณินทร์ บรรยายเรื่อง ความท้าทาย

การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ เพื่อ

ชีวิตวิถีใหม่ในยุควิกฤตสุขภาพ 2.ดร.พีร วงศ์อุปราช บรรยายเรื่อง 

ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางกายกับการพัฒนาสมอง 3.อ.สง่า ดา

มาพงษ์ บรรยายเรื่อง ความฉลาดรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) 

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ บรรยายเรื่อง ความ 

ฉลาดรู้ทางกาย 5.รศ.ดร.สุวิมล ตั้งสัจจะพจน์ บรรยายเรื่อง ความ

ฉลาดรู้ทางนันทนาการ 6.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ บรรยายเรื่อง 

“Olympic Games and Olympic Spirit” 7.รศ.ดร.ทิศนา แขม

มณี บรรยายเรื่อง ทิศทางของหลักสูตรฐานสมรรถนะ นอกจากนี้

ยังมีการเสวนาอื่นๆ อีกมากมาย โดยผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามราย

ละเอียดได้ที่ คุณเฉลิมศรี  โทร. 08-1305-5039 หรือดูรายละเอียด

พร้อมสมัครออนไลน์ที่ www.tahper.or.th

500 คนร่วม น่านเทรลรันนิ่ง 2021 ตะลุยสะปัน

น่าน • การแข่งขันวิ่งเทรล “น่านเทรลรันนิ่ง 2021 ตะลุยสะปัน 

ตะลอนเมืองสวรรค์แห่งขุนเขา“ โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันท่ี

สนามกีฬาหมู่บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน สำาหรับรายการน้ี จังหวัด

น่านร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

น่าน ร่วมมือจัดการแข่งขันข้ึนมา โดยมีนักกีฬาชาย-หญิงจำานวน 

500 คน ท่ีร่วมสร้างสถิติยอดสมัครเต็มภายใน 8 นาที เข้าร่วมอย่าง

คึกคัก ภายใต้มาตรฐานการจัดกิจกรรมกีฬาแบบวิถีใหม่นิวนอร์มอล 

ตามท่ี ศบค.และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านกำาหนดอย่าง

เคร่งครัด ซ่ึงได้แบ่งประเภทการแข่งขันตามความยากง่ายของระยะ

ทาง 3 ระยะ และตามกลุ่มอายุท้ังประเภทชายและหญิง ออกเป็น 

ระยะทาง 60.8 กม. สำาหรับนักกีฬาท่ีลงแข่งขันว่ิงเทรลเป็นประจำา 

ระยะทาง 34 กม. สำาหรับนักกีฬาท่ีเคยลงแข่งขันว่ิงเทรลมาแล้ว 

และระยะทางจริง 10.4 กม. ท้ังน้ี การแข่งขันว่ิงเทรลรายการน่าน

เทรลรันน่ิง 2021 ตะลุยสะปัน ตะลอนเมืองสวรรค์แห่งขุนเขาในคร้ัง

น้ีได้รับการรับรองและเก็บคะแนนการแข่งขันจาก ITRA (สหพันธ์

กีฬาว่ิงเทรลนานาชาติ) โดยนักกีฬาท่ีเข้าเส้นชัยทุกคนยังจะได้รับเส้ือ 

Finisher (ฟินิชเชอร์) และเหรียญท่ีระลึกกลับไปกันอีกด้วย

‘บิ๊กแนต’ชม‘ดร.ก้อง’เคลียร์วาดารวดเร็ว

แชมป์ไทยพีจีเอทัวร์ • กษิดิศ เล็บครุฑ นักกอล์ฟวัย 29 ปี จากปราจีนบุรี จบสกอร์ 3 วัน 9 อันเดอร์พาร์ 204 คว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการ

ที่ 3 ในชีวิต ในรายการสิงห์-เอสเอที หัวหิน แชมเปียนชิพ ณ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

‘โฟลท’ผงาดแชมป์2สนามติด

‘ตี’ลุยฝนคว้ารุ่นใหญ่OR BRIC

โซลชารับไม่ควรมีแต้มเลย

‘เชลซี’เก็บ3แต้มนำาจ่าฝูงต่อ

กษิดิศแชมป์ไทยพีจีเอทัวร์ที่หัวหิน

‘แพม’ สุภกมล นักกีฬาขี่ม้าสาวไทยกระหึ่มโลก

กรุงเทพฯ • “แพม” สุภกมล วรรธนะดิษฐ์ นักกีฬาขี่ม้าสาวไทย 

ดีกรีปริญญาโท Corporate Law สร้างความตะลึงให้ต่างชาติ ด้วย

การคว้าอันดับ 2 มาครองในการแข่งวันแรก และที่ 3 ในวันที่ 2 ของ

การแข่งขันขี่ม้าศิลปะการบังคับม้าระดับ CDI 3* U25 GrandPrix 

ที่ประเทศฝรั่งเศส รายการ  CDI 3* Le Mans พร้อมกับอาชาคู่ใจ  

Dreamboat BCN วัย 13 ปี ที่เพิ่งจะได้มาฝึกด้วยกันเพียงแค่ 2 

เดือนเท่านั้น และเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน

รายการระดับ U25 Grandprix ได้เป็นคนแรก โดยต้ังเป้าหวังควอลิ

ฟาย ลงแข่งขันประเภทศิลปะการบังคับม้า ใน World Equestrian 

Game 2022 และมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2024 โดย “แพม” สุภ

กมล วรรธนะดิษฐ์ ลงแข่งในคลาสกรังด์ปรีซ์ รุ่นอายุไม่เกิน 25 

ปี ซึ่งคลาสมีกรรมการตัดสินทั้งสิ้น 5 คน เพื่อให้คะแนนจากการ

ทำาท่าต่างๆ ตามกติกา และนักขี่ม้าสาวไทยทำาได้อย่างยอดเยี่ยมกับ

การแข่งขันครั้งแรก ทำาคะแนนได้มากถึง 67.088 เปอร์เซ็นต์ คว้า

อันดับ 2 มาครองในวันแรก และ 65.025 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 3 ใน

วันที่ 2 ส่วนแชมป์ตกเป็นของสหราชอาณาจักร Emily Bradshaw 

ทำาคะแนนได้ 68.059 และ 66.590 เปอร์เซ็นต์ สำาหรับ “แพม” สุภ

กมล วรรธนะดิษฐ์ เกิดวันที่ 30 ม.ค.2540 เริ่มเล่นกีฬาขี่ม้าตั้งแต่

อายุ 12 ปี แข่งขันหลายรายการตั้งแต่ปี 2012 

ฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชนที่สงขลาคัดไปอังกฤษ

สงขลา • เมื่อวันท่ี 17 ต.ค. ได้มีพิธีแถลงข่าวฟุตบอลชิงแชมป์

เยาวชนสานฝันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี คร้ังท่ี 1 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ 

รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 

ประธานกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว 

พร้อมด้วยผู้สนับสนุนร่วมกันแถลงข่าว มีคณะผู้อำานวยการโรงเรียน 

จำานวน 12 โรงเรียน ท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน และนักกีฬาเข้าร่วมงาน 

โดยรายการน้ีแข่งวันท่ี 30 ต.ค.-25 ธ.ค.64 ท่ีสนามเขารูปช้าง อ.เมือง 

จ.สงขลา มีทีมจากโครงการสานฝันสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ 11 ทีม 

ได้แก่ รร.สุวรรณไพบูลย์ จ.ปัตตานี, รร.โพธ์ิคีรีราช จ.ปัตตานี, รร.สวน

พระยาวิทยา จ.นราธิวาส, รร.ร่มเกล้า จ.นราธิวาส รร.บันนังสตาวิทยา 

จ.ยะลา, รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส, รร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 

จ.ปัตตานี, รร.ละงูพิทยาคม จ.สตูล, รร.เฉลีมพระเกียรติ จ.ยะลา, 

รร.มัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส และ รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

จ.สงขลา อีก 1 ทีม รวมเป็น 12 ทีม จัดการแข่งขันโดยแบ่งเป็น 2 

สาย สายละ 6 ทีม เอา 2 ทีมคะแนนดีท่ีสุดผ่านไปเล่นในรอบรองชนะ

เลิศและชิงชนะเลิศ สำาหรับทีมชนะเลิศได้รับเงินสนับสนุน 3 หมื่นบาท, 

รองชนะเลิศ 1.5 หมื่นบาท นอกจากน้ียังมีการคัดเลือกผู้เล่นยอดเย่ียม 

10 คนไปฝึกกับสโมสรออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ในลีก 1 ประเทศอังกฤษ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ด้วย

สุดมันส์ • “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ จากยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซ

ซ่ิง ทีม (เบอร์ 56) บิดหนีคู่แข่งคนสำาคัญอย่าง “มุกข์” มุกข์ลดา สาร

พืช ยอดนักบิดสาวจาก ฮอนด้า เรซซ่ิง ไทยแลนด์ ท่ีไล่บ้ีสลับกันข้ึน

นำาหลายคร้ัง ก่อนท่ีรัฐพงษ์จะคว้าชัยชนะในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซี

ซี ไปครอง 2 สนามติดต่อกัน ในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิง

แชมป์ประเทศไทย “โออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2021” สนาม 3 

เมื่อ 17 ต.ค.2564 ท่ีสนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์

ว่ิงไร้โควิด • นายพิพัฒน์ รัช

กิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระ                                               

ทรวงการท่องเท่ียวเเละกีฬา เป็น

ประธานในพิธีแถลงข่าวกิจกรรม

ว่ิงปลอดภัยไร้โควิด คร้ังท่ี 2                                        

ประจำาปี 2564 ภายใต้ชื่อโครง 

การ “RUNNING ZONE 10K 

CHALLENGE - SEASON 2”                                                    

พร้อมด้วยผู้เก่ียวข้อง ณ ห้อง                                                    

ประชุม ช้ัน 24 อาคารเฉลิมพระ 

เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

กกท. เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2564

พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างความเคลื่อนไหวให้สมาคม

ตลอด ล่าสุดการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) 

และการแข่งขันจักรยาน “ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 

All” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2564 ในรูป

แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal (ไม่มีผู้ชม) สนามที่ 2 ที่บริเวณเขื่อน

กระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ผ่านไปเมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม โดยได้

รับเกียรติจาก นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

เป็นประธาน สนามท่ี 3 ซ่ึงเป็นสนามสุดท้าย จะจัดแข่งขันท่ี อุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันท่ี 30-31 ตุลาคม 

นักกีฬาท่ีต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถเข้าไปสมัครได้ท่ี

เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th หรือสอบถาม

รายละเอียดได้ท่ี โทร. 0-2719-3340-2.ด่วน..••..สมาคมกีฬากอล์ฟ

แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การ

กีฬาแห่งประเทศไทย, สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ

คลับ และ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว

จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ “ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 49” ชิงถ้วย

พระราชทาน รัชกาลที่ 9 พร้อมเงินรางวัลรวม 10 ล้านบาท วัน

จันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ คลับเฮาส์ สนามริว

เวอร์เดล กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี มี “บิ๊กรัง” คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตา

นนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยประธาน

กรรมการบริหารอาวุโส สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ คุณสิรภพ ดวงสอด

ศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็น

ประธานแถลงข่าว..••..เอเชียน ทัวร์ จัดแถลงข่าวในรูปแบบ เวอร์ชวล 

เพรส คอนเฟอเรนซ์ (Virtual Press Conference) การแข่งขันกอล์ฟ

รายการ เอเชียน ทัวร์ ภูเก็ต ซีรีส์ 2021 สองรายการ คือ บลูแคนยอน 

แชมเปียนชิพ วันท่ี 25-28 พ.ย.2564 เงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ 

และ “ลากูน่า ภูเก็ต แชมเปียนชิพ” วันท่ี 2-5 ธ.ค.2564 เงินรางวัล 

1 ล้านเหรียญสหรัฐ ในวันอังคารท่ี 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 

คลิกเข้าร่วมแถลงข่าวได้ผ่านลิงค์ด้านล่างน้ี Zoom Meeting: https://

us02web.zoom.us/j/81338445661?pwd=NkowM1F6VjJrYmg4VEh

2VGNjTDlNZz09Meeting ID: 813 3844 5661, Passcode: 568598 

เร่ิม 10.00 น. โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, ตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย, 

ตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ต, มิสเตอร์โช มินน์ ตันท์  ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร เอเชียน ทัวร์, มิสวินนี เฮง รองประธานอาวุโส และกรรมการ

บริหาร บริษัท ไอเอ็มจี ประเทศไทย, นายประพันธ์ อัศวอารี ประธาน

กรรมการสนามกอล์ฟบลูแคนยอน คันทรี คลับ, มิสเตอร์พอล วิลสัน ผู้

ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการ สนามกอล์ฟลากูน่า ภูเก็ต และ พรหม 

มีสวัสด์ิ นักกีฬากอล์ฟอาชีพ ร่วมกันให้รายละเอียด..••..  

                                 นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

บุรีรัมย์ • “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์                                                   

แรงต่อเนื่องซิวแชมป์รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 

600 สองสนามติดต่อกัน ส่วน “ตี” 

อนุภาพ ซามูล จากยามาฮ่า ไทย

แลนด์ เรซซิ่ง ทีม ผงาดคว้า

ชัยชนะรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซี

ซี หลังจากทีมเมท “แสตมป์” อภิ

วัฒน์ วงศ์ธนานนท์ และ “ต๊ิงโน๊ต” 

ฐิติพงศ์ วโรกร จากคาวาซากิ 

ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม พลาดล้ม

ท่ามกลางสายฝน

ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิง                                     

แชมป์ประเทศไทย รายการโออาร์                                      

บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2021 สนาม                                  

3 ดวลความเร็วเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 17                                                     

ตุลาคมท่ีผ่านมา ท่ีสนามช้าง อิน 

เตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ 

ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข 

โดยเกมทุกรุ่นต้องแข่งขันท่ามกลาง

ฝนท่ีตกลงมาอย่างหนักตลอดท้ังเรซ

โดยในรุ่นใหญ่ท่ีสุดของไทย

อย่างซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี ได้รับ

การจับตามองจากแฟนความเร็วท่ัว

ประเทศ ซ่ึงเพียงเร่ิมเกมก็เกิดจุด

เปล่ียนของเรซทันที เมื่อ “ต๊ิงโน๊ต” 

ฐิติพงศ์ วโรกร แชมป์ 2 สนามแรก

จากคาวาซากิ ไทยแลนด์ เรซซ่ิง 

ทีม เจ้าของโพลพลาดล้มต้ังแต่โค้ง

แรก จากสภาพแทร็กท่ีลื่นเพราะฝน

ตกลงมาตลอดท้ังวัน

ส่งผลให้คู่หู ยามาฮ่า ไทย

แลนด์ เรซซ่ิง ทีม สร้างโอกาสคว้า

ชัยชนะคร้ังแรกได้สำาเร็จจาก “ตี” 

อนุภาพ ซามูล ท่ีบิดเข้าป้ายคันแรก

ด้วยเวลา 20 นาที 46.791 วินาที 

ตามด้วยทีมเมทอย่าง “แสตมป์” 

อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ ท่ีแม้จะ

พลาดล้มกลางเรซ แต่นำารถแข่ง

คว้าอันดับ 2 ได้สำาเร็จ ตามหลัง 

22.874 วินาที ขณะที่อันดับ 3 

เป็นของ พาทิศ ชูประเทศ จาก

เอ็นเอ็ม ไบค์ โคราช ตามหลัง 1 

นาที 14.654 วินาที ด้านฐิติพงศ์

ยังสามารถนำารถเข้าเส้นชัยในอัน 

ดับ 9 ตามหลัง 1 รอบสนาม

ขณะเกมในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 

600 ซีซี เป็นการขับเค่ียวกันอย่าง

หนักระหว่างจ่าฝูง “โฟลท” รัฐพงษ์ 

วิไลโรจน์ จากยามาฮ่า ไทยแลนด์ 

เรซซ่ิง ทีม กับคู่แข่งคนสำาคัญคือ 

“มุกข์” มุกข์ลดา สารพืช ยอดนักบิด

สาวจากฮอนด้า เรซซ่ิง ไทยแลนด์ 

ซ่ึงท้ังคู่ไล่บดสลับกันข้ึนนำาหลายคร้ัง 

ก่อนท่ีรัฐพงษ์จะคว้าชัยชนะไปครอง 

2 สนามติดต่อกัน ด้วยเวลา 22 นาที 

8.487 วินาที เหนือมุกข์ลดาเพียง 

1.095 วินาที, อันดับ 3 “ดรีม” สิทธิ

ศักด์ิ อ่อนเฉวียง จากฮอนด้า เรซซ่ิง 

ไทยแลนด์ ตามหลัง 10.928 วินาที

ผลการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์

สต็อก 1,000 ซีซี ปรากฏว่า “เจมส์” 

ชานนท์ ชุ่มใจ เจ้าของโพลจากยา

มาฮ่า พีทีที บริดจสโตน อาร์ซีที คว้า

ชัยชนะ 3 สนามติดต่อกันด้วยเวลา 

22 นาที 48.377 วินาที, รุ่นซูเปอร์

สปอร์ต 400 ซีซี “เอ้” วรพงศ์ มา

ลาหวล จ่าฝูงจากไฮสปีด เรซซ่ิง ทีม 

นำาม้วนเดียวจบด้วยเวลา 12 นาที 

12.662 วินาที คว้าชัย 3 สนามติด 

ส่วนรุ่นสปอร์ต โปรดักช่ัน 400 ซีซี 

ธีรเทพ ต้านชัง นักบิดดาวรุ่งจากยา

มาฮ่า สมาร์ท สปอร์ต ไออาร์ซี ดี.ไอ.

ดี. วิทย์ ชลบุรี เข้าป้ายคันแรกด้วย

เวลา 15 นาที 5.972 วินาที

ทั้งนี้ ศึกโออาร์ บีอาร์ไอซี 

ซูเปอร์ไบค์ 2021 สนามถัดไปซึ่ง

จะเป็นการดวล 2 เรซสุดท้ายของ

ฤดูกาลเพื่อตัดสินแชมป์ประจำาปี โดย

จะมีการประกาศตารางการแข่งขัน

อีกครั้งจากสนามช้าง อินเตอร์ เน                                             

ชั่นแนล เซอร์กิต ฝ่ายจัดการแข่ง 

ขัน.

กรุงเทพฯ • “บ๊ิกแนต” ชัยภักด์ิ                                               

ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรม 

การโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เปิด

เผยว่า ตามที่ WADA ได้แบน

ประเทศไทยกรณีท่ีเรายังไม่ได้ปรับ                                                  

ปรุงกฎหมายเก่ียวข้องกับสารต้อง                                                                  

ห้ามให้สอดคล้องกับ Wada Code 

2021 อันมีผลให้ประเทศไทยไม่

สามารถขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง 

ขันได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2021 

จนกว่าจะดำาเนินการได้สำาเร็จ ส่วน 

มหกรรมกีฬาที่มีความตกลงกับ

สหพันธ์นานาชาติไว้แล้วยังคง

สิทธิ์ได้จัดต่อไปได้จนจบ แต่ห้าม

มีธงชาติไทย เสื้อผ้านักกีฬาใน

การแข่งขันยังคงติดตราธงชาติ

ไทยได้ 

นายชัยภักด์ิ ศิริวัฒน์ กล่าว

เพ่ิมเติมหลังจากท่ีวาดาส่ังแบน

ไทยต้ังแต่วันท่ี 8 ต.ค.ท่ีผ่านมา ก็ได้

ปรึกษากับทาง ดร.ก้องศักด ยอด

มณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ 

ไทยตลอด ต้องชื่นชมที่ทางท่าน

ผู้ว่าการ กกท.ติดตามเรื่อง และ

มีการประสานกับทางองค์กรวาดา

ตลอดเวลาเพ่ือความเข้าใจกับบริ                      

บทหน้าที่ของประเทศไทยต่อไป

ต้องทำาอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะ                                               

เร่ืองการบริหารงานของผู้บริหาร

ไทยท่ีเข้าไปมีตำาแหน่งสำาคัญของ

สหพันธ์ และสมาพันธ์กีฬาน้ันๆ 

สามารถทำาได้อยู่ต่อหรือไม่ ทาง

ท่านผู้ว่าการ กกท.ได้คุยกับวาดา

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ข้อสรุปคือ 

ตำาแหน่งต่างๆ ในสหพันธ์-สมา

พันธ์ทั้งเอเชียและนานาชาติยัง

คงอยู่เหมือนเดิม ทำากิจกรรมร่วม

ได้ยกเว้นตำาแหน่งท่ีถูกแต่งต้ังจาก

รัฐบาลไทยไปเป็นกรรมการใน 

WADA Committee หรืออื่นๆ ให้

ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

สำาหรับการแก้ข้อกฎหมาย

ของไทยกับวาดา ตอนน้ีทางท่านผู้

ว่าการ กกท.และทีมงานได้ทำางาน

เต็มท่ี โดยมีท่านวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาช่วยดู

ในขบวนการแก้ข้อกฎหมายตาม

ข้อต่างๆ เพื่อออกเป็น พ.ร.ก.ให้

เร็วท่ีสุด ซ่ึงตนเชื่อว่าการทำางานที่

รวดเร็วของผู้ว่าการ กกท.จะช่วย

ให้เรื่องน้ีจบเร็ววันภายใน 3-4 เดือน

ที่กำาหนดเอาไว้.

แมนเชสเตอร์ • แมนเชสเตอร์ ยู                                                  

ไนเต็ด พ่ายแพ้แมตช์เยือนคร้ังแรก

ในรอบ 30 เกม หลังบุกไปโดน เลส

เตอร์ ซิตี ทุบ 4-2 ขณะท่ีลิเวอร์พูล

บุกไปถล่มวัตฟอร์ด 5-0 ในศึกฟุต 

บอลพรีเมียร์ลีก ส่วน “สิงโตน้ำาเงิน

คราม”  เชลซี ยังคงนำาจ่าฝูงหลังบุก                                                   

ไปชนะเบนต์ฟอร์ด 1-0 ขณะท่ี “เรือ

ใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี คว้าชัย

ชนะเหนือเบิร์นลีย์ 2-0

3 อันดับแรกของตารางพรี                                         

เมียร์ลีกมีช่องว่างห่างกันเพียง 2 คะ                                        

แนนเท่าน้ัน แต่คาดว่าโอกาสท่ีจะ                                              

ลุ้นแชมป์ของ แมนเชสเตอร์ ยูไน 

เต็ด ท่ีลงทุนไปค่อนข้างเยอะในช่วง

ซัมเมอร์ท่ีผ่านมาจะยังไม่เป็นรูปธรรม 

ตรงกันข้ามกลับสร้างความกดดัน

ให้กับ โอเล กุนนาร์ โซลชา เพิ่ม

มากขึ้น

3 แมตช์ท่ีผ่านมา แมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด เก็บได้เพียง 1 คะ 

แนน จากท้ังหมด 9 แต้ม และใน 

3 แมตช์ต่อไปต้องเจอคู่แข่งอย่าง

ลิเวอร์พูล, ทอตแนม ฮอตสเปอร์ 

และแมนเชสเตอร์ ซิตี “วันน้ีเราไม่

สมควรได้แม้แต่คะแนนเดียว มัน

เป็นเรื่องของจังหวะสำาคัญๆ ของเกม                       

เราเสีย 2 ประตูจากลูกต้ังเตะ และ

อีกประตูหลังจากท่ีเราได้ประตูตี                                      

เสมอเพียง 10 วินาที การเสียประ 

ตูแบบน้ีมันไม่ควรเกิดข้ึน” โซลชา 

กุนซือยูไนเต็ดกล่าว

“พวกเราต้องกลับไปดูท่ีการ                                                      

เซตอัปท้ังหมดและสมดุลของทีม ท้าย

ท่ีสุดแล้วพวกเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มท่ี

ยอดเย่ียม พวกเราเสียคะแนนมาก

เกินไป และน่ันเป็นบางส่ิงท่ีเราต้อง

กลับมามองดู”

โซลชายังกล่าวต่ออีกว่า “ทุก

เกมมีความสำาคัญ ซ่ึงการมาเยือน

เลสเตอร์น้ันก็ยากพอๆ กับการรับมือ

อตาลันตาในบ้านของเราเช่นกัน 

ดังนั้นเราต้องทำาให้มั่นใจว่าทีมจะ

กลับมาได้”

ส่วนเกมท่ี วิคาเรจ โรด เทค                    

เคลาดิโอ รานิเอรี มาคุมทีมในฐา 

นะนายใหญ่ของวัตฟอร์ดเป็นแมตช์

แรก ปรากฏว่า โรเบอร์โต ฟีร์มิโน 

ทำาแฮตทริกแรกนับต้ังแต่ปี 2018 

พาลิเวอร์พูลถล่ม 5-0

แต่คนที่ได้รับการสรรเสริญ

มากที่สุดกลับเป็น โมฮัมเหม็ด ซา

ลาห์ จากประตูโซโลที่นับเป็นการ

ยิงประตูที่ 10 ในฤดูกาลนี้ ซึ่ง 

เจอร์เกน คลอปป์ กุนซือหงส์แดง

กล่าวถึงกองหน้าชาวอียิปต์ว่า “ถึง

ช่วงเวลานี้มันแสดงให้เห็นชัดเจน

แล้วว่าไม่มีใครที่เหนือกว่าเขา”

สำาหรับเชลซีน้ันต้องอาศัย

การเซฟแบบปาฏิหาริย์หลายต่อ

หลายคร้ังของนายทวาร เอดัวร์ แม็ง 

ดี จนรอดการโดนล้มยักษ์ โดยเบรนต์ 

ฟอร์ดท่ีเพ่ิงข้ึนช้ันมา และประตูโทน

ของ เบน ชิเวลล์ ในช่วงท้ายครึ่ง

แรกช่วยให้สิงโตน้ำาเงินครามยังรั้ง

จ่าฝูง

“พวกเราเล่นได้อย่างแข็งแกร่ง

มา 70 นาที และโชคดีมากๆ สำาหรับ

การเล่นในช่วง 20 นาทีสุดท้าย น่ัน

คือบทสรุปท้ังหมด พวกเราเอาตัว

รอดและเก็บ 3 คะแนนสำาคัญมา

ได้ ซึ่งต้องขอบคุณเอดัวร์” โธมัส 

ทูเคิล ผู้จัดการทีมเชลซีกล่าวในที่                                                  

สุด.

หัวหิน • กษิดิศ เล็บครุฑ โปรวัย 29 ปี จากปราจีนบุรี คว้าแชมป์

ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการที่ 3 ในชีวิต หลังจบสกอร์รอบสุดท้าย 1 

อันเดอร์พาร์ 70 รวม 3 วัน 9 อันเดอร์พาร์ 204 เฉือน จณัตว์ สกุลพล

ไพศาล 2 สโตรก คว้าแชมป์สิงห์-เอสเอที หัวหิน แชมเปียนชิพ ชิงเงิน

รางวัลรวม 2 ล้านบาท ณ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ระยะ 6,713 หลา 

พาร์ 71 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ

แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน

จากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ 

กกท., กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่ง

ชาติ, บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จัด

แข่งขันเก็บคะแนนสะสม ออเดอร์                  

ออฟ เมอริต เป็นรายการที่ 4 

ของฤดูกาล ชิงเงินรางวัลรวม 2 

ล้านบาท แชมป์รับ 2.4 แสนบาท 

ระหว่างวันที่ 15-17 ต.ค. ภายใต้

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-

19 อย่างเข้มงวด

การแข่งขันรอบสุดท้ายเมื่อ

วันท่ี 17 ต.ค.ท่ีผ่านมา กษิดิศ เล็บ

ครุฑ นักกอล์ฟวัย 29 ปี จาก

ปราจีนบุรี เก็บเข้ามาอีก 3 เบอร์

ดี้ ก่อนจบรอบสุดท้าย 1 อันเดอร์

พาร์ 70 รวม 3 วัน 9 อันเดอร์

พาร์ 204 เฉือนชนะ จณัตว์ 

สกุลพลไพศาล ที่หวดเข้ามา 1 

อันเดอร์พาร์ 70 เช่นกันไปหวุด 

หวิด 2 สโตรก

นับเป็นการคว้าแชมป์ไทย

แลนด์พีจีเอทัวร์รายการท่ี 3 ใน

อาชีพต่อจากชัยชนะท่ีเชียงใหม่ อิน

ทนนท์ กอล์ฟ เนเชอรัล รีสอร์ต 

เมื่อปี 2015 และสปริงฟิลด์ รอยัล 

คันทรีคลับ เมื่อปี 2019 นอกจาก

นั้นยังเคยคว้าแชมป์ระดับอาชีพ

ในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ที่

บูรพา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ต เมื่อ

ปี 2019 และแชมป์เอเชียน ดี

เวลล็อปเมนต์ทัวร์ ที่มาเลเซียอีก

รายการเมื่อปี 2017

กษิดิศเปิดเผยหลังรับเงิน

รางวัลไปครอง 240,000 บาท 

ว่า “ก็ดีใจครับสำาหรับแชมป์ครั้ง

นี้ หลังจากที่เมื่อฤดูกาลที่แล้วผล

งานไม่ดีเลย ขนาดท็อป 20 ยัง

ไม่ติดเลยครับ จนกระทั่งมาเริ่ม

รายการของสมาคมแซนด์บ็อกซ์

สวิงที่ภูเก็ต รายการแรกจบท็อป 

15 ตามด้วยท่ี 5 แล้วก็มาคว้าแชมป์

รายการนี้”

นักกอล์ฟวัย 29 ปี จาก

ปราจีนบุรี ที่ตลอดทั้งสัปดาห์เสีย                                                

โบกี้ ไปเพียง 3 ครั้งเท่านั้น และ 2 

ใน 3 หลุมน้ันเกิดข้ึนในการแข่งขัน

รอบสุดท้าย ซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่า 

“ค่อนข้างตื่นเต้นครับ เพราะไม่

ได้ออกก๊วนสุดท้ายในรอบสุดท้าย

มาเป็นปีแล้วครับ ก็พยายามเล่น

ให้มีสมาธิให้มากที่สุด เพราะบาง

ครั้งชอบหลุดสมาธิไป ก็พยายาม

ตีให้อยู่ในแฟร์เวย์ให้ได้”

แชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์

คนล่าสุดยังเปิดเผยต่ออีกว่า “สัป 

ดาห์นี้คิดว่าน่าจะเป็นทีช็อตครับ

ที่เป็นกุญแจสำาคัญ เราไม่เข้าอุป                       

สรรคเลย เราอยู่บนแฟร์เวย์แล้ว

เราก็ตีขึ้นไปออนตลอด สำาหรับ

รอบสุดท้ายจุดเปล่ียนมันอยู่ท่ีหลุม 

15 ครับ คือพี่ 2 คนเขาออกโบกี้

แล้วผมได้เบอร์ดี้ จริงๆ แล้วจบ 

9 หลุมผมยังตามเขาอยู่ 1 แต้ม 

ก็เล่นไปเรื่อยๆ ครับ พยายามมี

สมาธิอยู่กับเกมให้มากที่สุดเท่าที่

จะเป็นไปได้”

สรุปผลสิงห์-เอสเอที หัวหิน 

แชมเปียนชิพ (สนามพาร์ 71)

204 กษิดิศ เล็บครุฑ 69-

65-70 (เงินรางวัล 240,000 บาท)

206 จณัตว์ สกุลพล

ไพศาล 69-67-70 (เงินรางวัล 

132,000 บาท)

207 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม 

69-68-70, รัชพล จันทวารา 70-

66-71 (เงินรางวัลคนละ 76,050 

บาท)

208 นิติธร ทิพย์พงษ์ 

71-68-69, พศวีร์ เลิศวิไล 68-

71-69 (เงินรางวัลคนละ 55,400                    

บาท)

209 ศักดิ์ชัย ศิริมายา 66-

74-69 (เงินรางวัล 45,900 บาท)

210 ขวัญชัย กองทวี 

72-69-69, เศรษฐี ประคองเวช 

68-73-69, ชัยพัชร์ คูณมาก 69-

69-72 (เงินรางวัลคนละ 37,233 

บาท)
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ผูนําแข็งแกรง จะเปนหัวเรือสําคัญใน

การผลักดันใหชุมชนหรือสังคมกาวไปขางหนา

ไดอยางมั่นคง และพรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ 

อยูตลอดเวลา เพ� อนํามาปรับใชกับพ้ืนท่ีและคนใน

พื้นที่ไดทันทวงที ไมใหถูกกระแสสังคมบดบังจน

ไมเห็นถึงปญหา ซ่ึงความสําคัญของศักยภาพผูนําน้ัน 

จะเปนตัวชี้วัดไดในทุกระดับไมวาจะระดับโลก 

ประเทศ กลุมสังคม ชุมชน หรือแมกระท่ังครอบครัว 

แตขณะเดียวกันการที่จะสรางความแข็งแกรง

ในเร� องใดเร� องหนึ่งได จําเปนจะตองอาศัย

ความรวมมือของคนในสังคมดวย

การมีภาวะผูนําท่ีเกง โดดเดน และเสียสละ 

เปนพื้นฐานหลักที่จะนํามาใหชุมชนเขมแข็ง 

เชนเดียวกับผูนําชุมชนบานทาตนธง ตั้งอยูที ่ 

หมู 1 ตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุงเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 

ที่มีภาวะการนําดานการอนุรักษจนไปสูการดูแล

รักษาปาที่อุดมสมบูรณและใหนิเวศบริการของ

น้ําสูพื้นที่เกษตรกรรม

นายเอกชัย สังขทอง ผู ใหญบาน และ

ประธานปาชุมชนบานทาตนธง ถือเปนผูนํา

ในอุดมคติ ที่มีบทบาทอยางสูงในการนําชาวบาน

รวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ปา

ชุมชน

หมูบานทาตนธงเริ่มตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต

ป 2500 โดยกอนหนานั้น บานทาตนธงเปน

สวนหนึ่งของบานแมทุเลา ตําบลไทยชนะศึก 

และขยายตัวมาต้ังหมูบานใหมเม� อมีจํานวนครัวเรือน

เพ่ิมมากข้ึน ชาวบานทาตนธงเปนกลุมคนท่ีอพยพ

มาจากอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตั้งแตป 2428 

ช� อหมูบาน “ทาตนธง” มีที่มาจากเดิม

บริเวณพื้นที่นี้ มีตนไมใหญขึ้นอยูตามริมฝงน้ํา 

คือ ตนสําโรง (ชาวบานเรียกกันวา ตนธง) ขึ้นอยู

ริมแมนํ้าแมมอก พ้ืนท่ีในหมูบานปจจุบันปกคลุม

ไปดวยไมใหญยาว เชน ตนยาง ตนธง มีสัตวปา

หลายชนิด รวมถึงเสือ มีวิถีการดําเนินชีวิตดวย

การพึ่งพิงธรรมชาติ ทํานาขาวเหนียว สลับ

กับพืชไร ขาวโพด แตงไทย แตงโม หาของปา 

“วิถีผูนําเขมแข็ง” พัฒนาศักยภาพชุมชนบานทาตนธงแข็งแกรง

ปลูกฝายทอผาไวใชเอง จักสานเคร� องใชในครัวเรือน

ในชวงป 2530-2532 เปนชวงท่ีมีการสัมปทาน

ตัดไมบานทุงเสล่ียมอยางหนัก เหตุการณในตอนน้ัน 

อาจจะสงผลระยะยาวไดหากไมมีการจัดการที่ดี 

เน� องจากไมวาอยูบานหรือไปทําไรทํานาจะไดยินเสียง

เล� อยไฟฟาและเสียงตนไมใหญโคนลมดังอยูเสมอ 

ชวงปนั้นเปนชวงเวลาที่ปาไมในทุงเสลี่ยมหาย

เกลี้ยงไปอยางเห็นไดชัด

แตในป 2554 ผู ใหญเอกชัย สังขทอง 

เปนผูใหญบาน และเริ่มจากการสังเกตพื้นที่ปา 

ประกอบกับเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการบุกรุกปา

อยางตอเน� องเพ� อทําการเกษตร และนักการเมือง

ทองถิ่น ทําใหปาถูกทําลายและเส� อมโทรมลง 

จึงริเร่ิม แนวคิดในการจัดต้ังปาชุมชน ซ่ึงผูสูงอายุ

ในหมูบานเคยเลาขานสืบตอกันมาวา “ถาเขาปา

ไมตองพกน้ํา ในปามีน้ํากิน เพราะตามลําหวยมี

ทั้งน้ําซับ น้ําซึม พอที่จะไวด� มไวกิน” แตสภาพ

เม� อป 2554 ไมเปนอยางคําเลาขาน

ในหวยไมมีน้ํา เขาปาตองพกน้ําไวกิน 

สภาพดินแหงแลง ปาไมถูกทําลาย จึงไดนํา

แนวความคิดที่จะจัดตั้งปาชุมชนเขาที่ประชุม

หมูบาน ชาวบานเห็นดวยการจัดตั้งปาชุมชน 

และกลุมอนุรักษทรัพยากรปาไมบานทาตนธง 

และมีกิจกรรมการดูแลปาโดยรวบรวมเงินบริจาค

ของชาวบาน และวัดทาตนธง ดูแลปลูกตนไม 

ทําแนวกันไฟในปา พรอมทั้งย� นคําขอจัดตั้งปา

ชุมชน เม� อวันที่ 21 กันยายน 2556 และไดรับ

การอนุมัติจากอธิบดีกรมปาไม ใหเปนปาชุมชน

บานทาตนธง เม� อวันที่ 10 กันยายน 2558

ตลอดระยะเวลาการรวมมือรวมใจของ

ชาวบานในพื้นที่ รวมถึงการมีผูนําที่ดีนั้น สงผล

ใหชุมชนบานทาตนธง เกิดกิจกรรมมากมายที่

จะสามารถอนุรักษและฟนฟู ดานทรัพยากรปาไม 

เพ� อลดความเส� อมโทรมและเพ่ิมความหลากหลาย

ใหกับปาชุมชนเสมอ เชน การปลูกตนไมในวัน

สําคัญ ปลูกปาตามแนวพระราชดําริ จัดชุด

ลาดตระเวนปา 5 คนตอชุดตอสัปดาห รวมถึง

ทําแนวกันไฟ โดยกลุม

เยาวชนและจิตอาสาใน

ชุมชนรวมกับกรมปาไม

ขณะท่ีดานทรัพยากร

นํ้า เน� องจากพ้ืนท่ีปาชุมชน

มีลําหวยจํานวนมาก แต

กลับไมมีนํ้าในชวงหนาแลง 

จึงมีการจัดทําฝายแบบ

ผสมผสานที่ใชยางรถยนต 

ดําเนินการสรางฝายทั้ง

ที่มีและไมมีงบประมาณ 

นอกจากนั้นยังขุดลอก

คูคลองและกําจัดผักตบชวา โดยนําผักตบชวา

ไปใชทําปุยพืชสด

ดานทรัพยากรดิน ในอดีตคุณภาพดิน

ในบานทาตนธง มีความสมบูรณ ไมมีการใช

สารเคมี จนกระท่ังใน ป 2536 เร่ิมมีการใชปุยเคมี 

ไสเดือนเริ่มหาย ตอมาป 2545 มีการระบาด

ของหอยเชอรี่หอยโขงหาย และมีการใชสารเคมี

กําจัดหอยเชอรี่ ระบบนิเวศเริ่มมีปญหา ทาง

หมูบานเริ่มตระหนักปญหา จึงมีการสงเสริม

กิจกรรมรวมกับ อบต. และหน�วยงานอ� นๆ 

ในจัดทําปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรแทน

การใชปุยเคมี 

สวนดานเศรษฐกิจ มีการจัดตั้งปาชุมชน 

โดยไดทําการฟนฟูสภาพปาทําใหพืชพรรณอุดม

สมบูรณจึงกอใหเกิดผลผลิตจากปามากมาย 

ทําใหมีชาวบานในหมูบานที่เขาไปเก็บหาผักปา

มาเพ� อสรางรายไดอยางสม่ําเสมอทั้งปรวม 20 

ครัวเรือน ไมรวมกับชาวบานทั้งในและนอก

หมูบานที่เขาไปใชประโยชนจากปาชุมชนแหงนี้ 

สามารถสรางรายได 4,000 บาทตอไรตอป คิด

เปนรายได 11,696,000 บาทตอป ซึ่งเกิดจาก

การลดรายจาย และเพิ่มรายไดจากการเก็บหา

ของปาของชาวบานในพื้นที่และตางพื้นที่

ดวยความเขมแข็งและผูนํามีความโดดเดน

จนคนในชุมชนรักและศรัทธา จึงเกิดการพัฒนา

ปาชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชนใน

การรวมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติใน

พื้นที่ ใหมีความอุดมสมบูรณ จนเปนที่มาของ

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ประเภทชุมชน

ปชป.มาแปลก!

ท่ีปรึกษารัฐมนตรี ไปช่วยรณรงค์หาเสียง 

ซ่ึงถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างย่ิง  กฎหมาย

ควรเปิดโอกาสให้หาเสียงได้ตามปกติเหมือน

ท่ีผ่านมา ยกเว้นว่าถ้าใช้อำานาจหน้าท่ีกล่ัน

แกล้ง หรือทำาอะไรก็ตามท่ีเป็นคุณหรือเป็น                                                           

โทษแก่ผู้สมัครใด นอกเหนือจากการรณรงค์

หาเสียงตามปกติ ก็มีกฎหมายระงับยับย้ัง

การกระทำานั้นๆ หรือลงโทษผู้กระทำาผิด

กฎหมายได้  เชื่อว่าจะช่วยทำาให้การเมือง

ระดับท้องถ่ินมีความเข้มแข็งเป็นรากฐาน

สำาคัญของการเมืองระดับชาติ และช่วย

ทำาให้สถาบันพรรคการเมืองหย่ังรากลึกลง

ระดับท้องถ่ิน อันเป็นส่วนสำาคัญของการ

เสริมสร้างประชาธิปไตยโดยรวมต่อไป” 

นายองอาจกล่าว

เมื่อเวลา 10.00 น. ท่ีโฟกัส อารีน่า 

ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น นายธนา

ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า  

พร้อมด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการ

บริหารคณะก้าวหน้า นำาทีมคณะก้าวหน้า

ร่วมแถลงผลงานการบริหารงานท้องถ่ิน 

พร้อมท้ังการเปิดแคมเปญเลือกต้ัง อบต. 

2564 และการเปิดตัวทีมผู้สมัครนายก 

อบต.ในเขต จ.ขอนแก่น โดยนายธนาธร

กล่าวว่า ผู้สมัครในเขต จ.ขอนแก่น ในนาม

คณะก้าวหน้าทุกคน คาดว่าจะได้รับความ

ไว้วางใจจากประชาชนให้เข้าไปทำาหน้าท่ี

บริหารชุมชนให้น่าอยู่ และให้ดีกว่าท่ีเป็น

อยู่ในปัจจุบัน การเลือกต้ัง อบต.คร้ังน้ีท่ัว

ประเทศ คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัคร 210 ทีม 

ใน 50 จังหวัด ท่ีภาคอีสานส่งมากท่ีสุดถึง 

138 ทีม เราให้ความสำาคัญกับภาคอีสาน

เป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา

ท้องถ่ินท่ีจะมีผลในการเลือกต้ังใหญ่ใน

อนาคต 

ท่ีบ้านของนายปรวัฒน์ ต่ันมี อายุ 

33 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 49 หมู่ท่ี 12 ต.บ้านนา 

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง พาผู้สื่อข่าวไปช้ีต้น

ยางพาราที่พบจดหมายข่มขู่ เขียนด้วย

ลายมือ สอดเอาไว้ใต้ถ้วยรองน้ำายาง หลัง

จากท่ีนายปรวัฒน์ ผู้เสียหายออกไปกรีด

ยางพาราในเช้าวันท่ี 15 ต.ค.ท่ีผ่านมา เมื่อ

เปิดอ่านกลับพบว่าเป็นข้อความข่มขู่ไม่

ให้ผู้เสียหายไป เป็นหัวคะแนนให้ผู้สมัคร

หมายเลข 2 ในการเลือกต้ัง อบต.หมู่ท่ี 

12 ต.บ้านนา โดยหลังเกิดเหตุ ผู้เสียหาย

ได้นำาจดหมายดังกล่าวไปแจ้งความไว้ท่ี 

สภ.ปะเหลียนในเช้าวันเดียวกัน

ว่าท่ี ร.ต.สุขสันต์ แววัลจิต ผู้สมัคร  

ส.อบต.หมู่ 1 ของ อบต.กลาย อ.ท่าศาลา 

จ.นครศรีธรรมราช หมายเลข 2 ได้ร้องผู้

สื่อข่าวว่า เมื่อเช้าวันน้ีตนได้เดินทางดูวัว

ท่ีผูกเล้ียงไว้สวนมะพร้าว หมู่ 11 ต.กลาย 

ปรากฏว่าวัวของตนได้ถูกคนร้ายใช้อาวุธ

ปืนลูกกรดขนาด .22 ยิงใส่ 4 นัด เข้า

บริเวณลำาตัวทำาให้วัวของตนตาย ซึ่งตน

เชื่อว่าสาเหตุมาจากการเมืองท้องถ่ินเลือก

ต้ัง อบต. เนื่องจากก่อนหน้าน้ีก่อนท่ีตนจะ

สมัครรับเลือกต้ัง ส.อบต.กลาย ได้มีกลุ่ม

บุคคลฝ่ายตรงข้ามบางกลุ่มได้มาขอร้องให้

ตนอย่าลงสมัคร ส.อบต.กลาย แต่ตนไม่

ยอม และได้เดินทางไปสมัคร ส.อบต.หมู่ 

1 ต.กลาย ได้หมายเลข 2 และเร่ิมออกหา

เสียงในหมู่บ้านตามปกติ ซ่ึงอาจจะทำาให้

ฝ่ายตรงข้ามบางคนเกิดความไม่พอใจ จึง

มาลอบยิงวัวตนจนตายเพื่อเป็นการข่มขู่ใน

คร้ังน้ีก็ได้. 

โวชนะแลนด์สไลด์!

เพราะหากคุณหญิงพจมานมารับตำาแหน่ง 

เชื่อว่าจะเป็นแม่เหล็ก ลูกน้องเก่าๆ จะกลับ

มาท้ังหมด

“ถ้าคุณหญิง (พจมาน) รับปากว่าจะ

มาเป็นหัวหน้าพรรรค เจ้านาย (นายทักษิณ) 

จะว่าอย่างไร” นายเกรียงถาม ทำาให้ผู้ร่วม

งานต่างปรบมือและส่งเสียงเชียร์

เมื่อนายทักษิณได้ฟังคำาถามก็มีอาการ

อมย้ิมก่อนตอบว่า คุณหญิงพจมานเป็นคน

ไม่ชอบการเมืองท่ีสุด แต่ท่ีผ่านมาตกกระได

พลอยโจน คุณหญิง (พจมาน) อาจจะอายุ

มากไปนะ และถ้าไม่จำาเป็นอย่างย่ิงยวด 

คุณหญิงจะไม่ขอลงการเมือง เพราะไม่

ชอบ สอง ปราศรัยไม่ถนัด ไม่ถนัดท่ีจะพูด

ต่อหน้าคนเยอะๆ เป็นคนน่ังเป็นประธาน

ในท่ีประชุมได้ แต่ว่าไปข้ึนปราศรัยข้ึนเวที

ทักทายประชาชนทำาไม่เป็น

จากน้ันนายเกรียงได้กล่าวทีเล่นที

จริงด้วยว่า “ท่ีผมคิดไว้ในใจไม่มีผิดว่าท่าน

เก็บไว้ใช้คนเดียว” ทำาให้ผู้ร่วมงานรวมท้ัง

นายทักษิณต่างหัวเราะชอบใจ

ในช่วงท้ายคลิป นายทักษิณกล่าว

ด้วยว่า “ผมมีหลายแนวทาง รับรองว่า

แต่ละแนวทางเน่ีย ส.ส.ท่ีคิดจะออก รับตังค์

เขามาแล้ว ต้องเอาตังค์ไปคืน เท่ียวน้ีต้อง

ชนะแลนด์สไลด์ เพราะว่าชนะธรรมดา มัน

ไม่ให้เป็นรัฐบาลหรอก ถ้าแลนด์สไลด์มันไม่

กล้าเป็นรัฐบาล ต้องเอาแลนด์สไลด์ชนิดท่ี

ไม่กล้าเป็นรัฐบาล”

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า หลังจากมี

การแชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวได้ไม่นาน ก็ได้

มีการลบคลิปออกจากกลุ่ม ส.ส.พรรคเพื่อ

ไทย โดยไม่ทราบสาเหตุ

วันเดียวกันน้ี นายนพดล กรรณิกา ผู้

อำานวยการสำานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER 

POLL) เสนอผลสำารวจภาคสนาม เรื่อง 

ประเมินคู่ชิงนายกรัฐมนตรี กรณีศึกษา

ประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศ

ท่ีสำารวจจาก 1,348 ตัวอย่าง ดำาเนิน

โครงการระหว่างวันท่ี 11-16 ตุลาคม 2564 

ท่ีผ่านมา 

ผลสำารวจพบว่า ผู้มีความเหมาะสม

เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับแรก   

ส่วนใหญ่หรือ 68.2% ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา เพราะจงรักภักดีต่อสถาบัน

หลักของชาติ อดทน อดกล้ัน มุ่งม่ันทุ่มเท

ทำางานให้ประเทศชาติและประชาชนต่อ

เนื่องมา ไม่พบปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ี

รุนแรงเอ้ือต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและ

พวกพ้อง ไม่เหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีท่ีมี

ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน เอ้ือผลประโยชน์ต่อ

ครอบครัวและพวกพ้อง เป็นต้น อันดับสอง

ท่ีตามมา ส่วนใหญ่หรือ 59.3% ระบุนาย

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เพราะมีอุดมการณ์ 

ขยันทุ่มเททำางานแก้ปัญหาเดือดร้อนของ

ประชาชน มีประสบการณ์การเมืองมา

ยาวนาน เชื่อมประสานทุกฝ่ายฝ่าวิกฤต

ต่างๆ ได้ไม่มีประวัติด่างพร้อย 

ส่วนอันดับสาม ท่ีตามมาติดๆ ได้แก่ 

ส่วนใหญ่หรือ 58.6% ระบุคุณหญิงสุดา

รัตน์ เกยุราพันธ์ุ, อันดับส่ี 58.5% ระบุนาย     

กรณ์ จาติกวณิช, อันดับห้า 54.4% ระบุ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล และรองๆ ลงไป

ได้แก่  53.9% ระบุนายพิธา  ล้ิมเจริญรัตน์ 

ส่วน 46.7% ระบุนายแพทย์วรงค์ เดชกิจ

วิกรม 

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า ผลโพลช้ินน้ี

ช้ีให้เห็นว่าหลังจากมีพรรคการเมืองต่างๆ 

ทยอยเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีออก                                

มา ประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับผู้ถูกเสนอ

ตัวเป็นคู่ชิงนายกรัฐมนตรีตามความเหมาะ

สมในคุณลักษณะของแต่ละบุคคล โดย

ส่วนใหญ่ตอบรับกับการเสนอชื่อของพรรค 

การเมืองต่างๆ ว่าเหมาะสมเป็นคู่ชิงนายก

รัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมืองในจุดแข็ง 

ของแต่ละคนท่ีแตกต่างกัน 

“ท่ีน่าสนใจคือ หลังจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดโควิด-19 เร่ิมคล่ีคลายและ

การตัดสินใจเปิดประเทศฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

และแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ส่ง

ผลทำาให้การสนับสนุนของประชาชนต่อ

รัฐบาลสูงกว่ากลุ่มคนท่ีไม่สนับสนุน โดย

กลุ่มประชาชนในภาคใต้มีมากท่ีสุดในกลุ่มผู้

สนับสนุนรัฐบาล แต่ท่ีน่าสนใจคือกลุ่มพลัง

เงียบหรือขออยู่ตรงกลาง มีมากท่ีสุดในภาค

อีสาน รองลงมาคือคนกรุงเทพมหานคร 

โดยพบว่ามีถึงเกือบคร่ึงหน่ึงของประชาชน

ในภาคอีสาน ท่ีขอเป็นพลังเงียบหรือขออยู่

ตรงกลาง เมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมือง

ของประชาชน” ผอ.ซูเปอร์โพลระบุ

หน่อย-พิธาไล่กวดตู่-จุรินทร์

วันเดียวกันน้ี RIDC-SSRU POLL 

ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 

สุนันทา หรือ “สวนสุนันทาโพล” เผยแพร่

ผลสำารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัว

ประเทศ จำานวนท้ังส้ิน 1,421 ตัวอย่าง 

สุ่มตัวอย่างจากในเขตอำาเภอเมือง 822 

ตัวอย่าง ต่างอำาเภอ 599 ตัวอย่าง ผ่าน

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชน

เก่ียวกับผู้นำาทางการเมืองท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองของประเทศ โดยช่วง                                                    

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลคือ 12-16 ตุลาคม 

2564 

ท่ีน่าสนใจเมื่อถามว่า ใครจะสามารถ

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ดี

ท่ีสุด ปรากฏว่า อันดับ 1 นายจุรินทร์ ลัก

ษณวิศิษฏ์ 15.90%, อันดับ 2 คุณหญิง

สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ 14.57%, อันดับ 3 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 10.77%, อันดับ 

4 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 9.01%, อันดับ 5 

นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ 2.11% อื่นๆ รวม

กัน 28.99%

ส่วนเมื่อถามว่า ใครเหมาะจะเป็น

นายกรัฐมนตรีของไทยคนต่อไป อันดับ 1                                             

พล.อ.ประยุทธ์ 16.68%, อันดับ 2 นาย      

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 16.26%, อันดับ 3 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ 16.19%, 

อันดับ 4 นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ 12.10%, 

อันดับ 5 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 9.85% 

และอื่นๆ 28.92%

นอกจากน้ี ศูนย์สำารวจความคิดเห็น                                                                  

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) เปิดเผยผลสำารวจของประชาชน เรื่อง 

“วันวาน...วันน้ี ของพรรคประชาธิปัตย์ใน

ภาคใต้” ทำาการสำารวจระหว่างวันท่ี 11-13 

ตุลาคม 2564 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปี

ข้ึนไป จำานวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง 

จากการสำารวจเม่ือถามถึงการเคย

เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ต้ังแต่มีสิทธิเลือก

ต้ัง พบว่า ส่วนใหญ่ 84.94% ระบุว่า เคย

เลือกพรรคประชาธิปัตย์ รองลงมา 13.08% 

ระบุว่าไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์, 

1.45% ระบุว่ายังไม่เคยไปเลือกต้ังเลย และ 

0.53% ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงการลงคะแนนเสียงเลือก

พรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกต้ังคร้ังหน้า 

พบว่า ส่วนใหญ่ 48.14% ระบุว่ายังไม่

แน่ใจ รองลงมา 30.04% ระบุว่าจะเลือก

พรรคประชาธิปัตย์, 20.38% ระบุว่าจะไม่

เลือกพรรคประชาธิปัตย์, 0.84% ระบุว่าจะ

ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) และ 

0.60% ระบุว่าจะไม่ไปเลือกต้ัง

เรืองไกรไล่บี้ พท.ไม่เลิก

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิก

พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า กรณีท่ี

พรรคเพื่อไทยลงมติขับ ส.ส. 2 คนออก

จากพรรคกรณีดังกล่าว เมื่อติดตามข่าว

ในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยและข่าวในเว็บไซต์

สื่อมวลชนอื่นที่เกี่ยวข้อง จะพบเหตุผล

สำาคัญส่วนหน่ึงมาจากการท่ี ส.ส.ท้ัง 2 คน

ลงมติไม่เป็นไปตามหนังสือพรรคเพ่ือไทย

วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 ซ่ึงหัวหน้าพรรค

เป็นผู้ลงนามแจ้งให้ ส.ส.ของพรรคทุกคน

ต้องลงมติตามความในหนังสือดังกล่าว แต่

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 114 และมาตรา 

124 สรุปว่า ส.ส.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย 

ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย

หรือความครอบงำาใดๆ และในที่ประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ส.ส.มีเอกสิทธ์ิโดยเด็ด

ขาดในการแสดงความคิดเห็นหรืออกเสียง

ลงคะแนน ผู้ใดจะนำาไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่า

กล่าว ส.ส.ผู้น้ันในทางใดๆ มิได้

นายเรืองไกรกล่าวว่า พรรคเพื่อไทย

ลงมติขับ ส.ส. 2 คน เมื่อพิจารณาจากข่าว

ในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยและข่าวในเว็บไซต์

สื่อต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะพบเหตุท่ีมาจาก

หนังสือพรรคเพื่อไทย วันท่ี 30 สิงหาคม 

เป็นส่วนสำาคัญด้วยการขับ ส.ส. 2 คน โดย

มีเหตุจากข้อความในหนังสือดังกล่าว จึง

อาจมีลักษณะท่ีอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 

114 และมาตรา 124 กรณีจึงมีเหตุต้องขอ

ให้ กกต.ตรวจสอบว่าการกระทำาดังกล่าว 

หากขัดรัฐธรรมนูญ จะส่งผลให้เข้าข่ายฝ่าฝืน 

พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92 หรือไม่ 

ซ่ึงกรณีจดหมายเคยร้องให้ กกต.ตรวจสอบ

ไปแล้ว การลงมติขับ ส.ส. 2 คน จึงเป็น

พยานหลักฐานท่ีต้องร้อง กกต.เพ่ิมเติม

“วันท่ี 19 ต.ค. เวลา 10.00 น. จะ

ไปยื่นหนังสือด้วยตนเองเพื่อให้ กกต.ตรวจ

สอบเพ่ิมเติมต่อไป ในวันดังกล่าวต้องไปให้                                                       

ถ้อยคำาต่อ กกต. ตามหนังสือท่ี ลต. 015/ 

10353 กรณีร้องขอให้ กกต.ยื่นศาลรัฐธรรม 

นูญวินิจฉัยว่าจะต้องมีคำาส่ังยุบพรรคเพ่ือ

ไทยหรือไม่อยู่แล้ว” นายเรืองไกรเปิดเผย

ด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีวันท่ี 20 ต.ค.น้ี ศาล

รัฐธรรมนูญนัดอ่านคำาวินิจฉัยกรณีท่ีนาย

ไพบูลย์ ท่ีเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาชน

ปฏิรูป และ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค

ประชาชนปฏิรูป ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรค

พลังประชารัฐ หลังจากท่ีพรรคประชาชน

ปฏิรูป ส้ินสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

ลง  เป็นเหตุให้สถานภาพส.ส.ของนาย

ไพบูลย์ จะส้ินสุดลงหรือไม่  ว่า พร้อมน้อม

รับคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  แต่เชื่อ

ม่ันในข้อกฎหมาย  เพราะดำาเนินการตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และตาม

รัฐธรรมนูญท่ีประกาศ ไว้ทุกประการ   และ

ดำาเนินการผ่านหน่วยงานท่ีดูแลโดยตรง

อย่าง กกต. ซ่ึงทาง กกต.ตรวจสอบ แล้ว  

ถึงให้มีหนังสือแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎร  

ท้ังน้ี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ส่งให้ศาล

หมดแล้ว  อย่างไรก็ตาม วันท่ีมีการประกาศ

คำาวินิจฉัย  20  ต.ค.น้ีได้มอบหมายทนายให้

เป็นตัวแทนไปฟังแล้ว.
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